
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2566  ครัง้ที่  1 / 2566 
วันอังคารที่  7  เดือน กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย  

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น  

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง  

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว  

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน  

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม  

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร  

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง  

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก  

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหตุ 

1. นายอ่อน  จิตรคง นายก อบต.โนนดินแดง จริต ธรรมวงศ์  

2. นายตุด แก่นกล้า รองนายก อบต.โนนดินแดง ตุด แก่นกล้า  

3. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง  

4. นายปัญญา เหง่าไธสง เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง ปัญญา เหง่าไธสง  

5. นายมนตรี  สิงห์ทอง รองปลัด อบต. มนตรี  สิงห์ทอง  

6. นางนพนลัท  ใสล าเพาะ ผู้อ านวยการกองคลัง นพนลัท  ใสล าเพาะ  

7. นางสาวพรรณี  มีพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา พรรณี  มีพันธ์  

 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้มาครบองค์ประชุมและที่ประชุม    พร้อม
แล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ :  อ่านประกาศ  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
เลขานุการสภาฯ       เรื่อง  เรียกประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลโนนดนิแดง  สมัยสามัญ   

   สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   ๕๓    
   มาตรา  ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล   
   พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ  (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ขอ้ 22  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
   พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554   

บัดนี ้ สภาองค์การบริหารสว่นต าบลโนนดนิแดง  มขี้อราชการ 
   ที่จะปรกึษาหารือกับสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  จึงก าหนดให้มีการ 
   ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามัญ  สมัยที ่ 1   
   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  ในระหวา่งวนัที่  1 – 15  เดือน  กมุภาพันธ ์  
   พ.ศ. ๒๕๖6  เป็นต้นไป  ประกาศ  ณ  วนัที่  31  เดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 
   ลงชื่อ  นายบุญม ี ชนะชยั  ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลโนนดนิแดง 
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ระเบียบวาระท่ี   ๑    :  เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  เรื่องที่จะน าปรึกษาหารือกับสมาชิกในวันนี้มีตามวาระดังนี้ครับ 
ประธานสภาฯ       ๑.เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ        
         ๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม   

   3.เรื่อง  ค้างพิจารณา 
          4.เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

    4.1 เรือ่ง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6                                                                          
    และก าหนดสมัยประชมุสามัญสมัยแรก  ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕๖7 

        4.2 เรือ่ง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ  
    พ.ศ. 2566 

ที่ประชุม   :  รับทราบ  
 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  ขอเรียนเชิญท่านปลัดเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ   อ่านรายงาน
ประธานสภาฯ       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ครั้งที่แล้วครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารสว่นต าบลโนนดินแดง   
   สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 2 /2565  
   เมื่อวันที่  6  มกราคม  ๒๕๖๕ 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์     วาระที่ 1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ     ๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ   

 เรื่อง  ผู้น าท้องที่ได้เขา้รว่มประชมุกับทางสภาองค์การ 
 บรหิารสว่นต าบลโนนดินแดง  

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  ค้างพิจารณา 
4.เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

4.1  ญตัต ิ เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.2566 

   มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
   วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามญั  สมัยที่ 3  

ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ครัง้ที่ 1/2565  เมื่อวันที ่27  ธนัวาคม  
2565  

   มติทีป่ระชุม เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จ านวน  10  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จ านวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จ านวน     -  เสียง 
   วาระที่ 3 เรื่อง  เสนอค้างพิจารณา 
   -ไม่ม-ี 
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   วาระที่ 4 เรื่อง  พิจารณา (เสนอใหม)่ 

4.1 ญัตติ  การพิจารณาจา่ยขาดเงินสะสมประจ าปี  งบประมาณ  
พ.ศ.2566  
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กจากแนวถนนลาดยาง   
หมู่ที่ 1 จากทิศเหนือ – แนวเขต อบต.สม้ป่อย  ต าบลโนนดินแดง  
อ าเภอโนนดินแดง จังหวดับรุีรัมย ์

     ปริมาณงาน  ผวิจราจร กว้าง  4.00  เมตร   
ระยะทาง  170.00  เมตร หนา  0.15  เมตร   
หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า  680.00 ตารางเมตร   

     ไหลทางข้างละ 0.50  เมตร  ติดตั้งป้ายโครงการ    
(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงก าหนด)   

 งบประมาณ 388,000 บาท 

มติที่ประชมุ มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี 
เสริมเหล็กจากแนวถนนลาดยาง  หมู่ที ่1 จากทิศเหนือ – แนวเขต 
อบต.สม้ป่อย  ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรรีัมย์
จ านวน  4  เสียง 

     มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กจากแนวถนนลาดยาง  หมู่ที ่1 จากทิศเหนือ – 
แนวเขต อบต.ส้มป่อย ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง 
จังหวดับรุีรัมย ์ จ านวน  5  เสียง 

     งดออกเสียง     จ านวน  1  เสียง 

 

     2.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  3   
หมู่ที่  10  ซอย  3 ฝั่งตะวนัตก  ต าบลโนนดนิแดง   
อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรีรัมย ์  

    ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  800.00  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่  4,000.00 
ตารางเมตร  พร้อมบดอัดใหเ้รียบร้อย ตดิตัง้ป้ายโครงการ   

(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงก าหนด)   

     งบประมาณ  257,000  บาท   

 

มติที่ประชมุ มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนน 
ลูกรังภายในแปลงเกษตร  3  หมู่ที ่ 10  ซอย  3  ฝั่งตะวันตก  
ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย ์
จ านวน  4  เสียง 

 

     มีมติไม่เหน็ชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรังภายในแปลงเกษตร  3  หมู่ที ่ 10  ซอย  3  ฝั่งตะวันตก  
ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย ์
จ านวน   5   เสียง 

     งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 
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     3.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย  4   
ฝั่งตะวันออก หมู่ที ่ 10  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  
จังหวดับรุีรัมย์   

     ขนาด  กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  540.00  เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 2,700.00  
ตารางเมตร  พร้อมบดอัดใหเ้รียบร้อย ตดิตัง้ป้ายโครงการ   

(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงก าหนด)        
     งบประมาณ  129,000  บาท 

มติที่ประชมุ มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนน 
ลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย  4  ฝั่งตะวันออก หมู่ที ่ 10   
ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย ์
จ านวน  4  เสียง 

     มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย  4  ฝั่งตะวันออก  หมู่ที ่ 10   
ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย ์  
จ านวน   5   เสียง 

     งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 

 

    4.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรัง  ซอย  10  ตะวนัตก  หมู่ที่  14   
    ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย ์
     ขนาด  กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  2,400.00  เมตร   

หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 
ตารางเมตร  พร้อมบดอัดใหเ้รียบร้อย  ติดตั้งป้ายโครงการ   

(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดง ก าหนด)  งบประมาณ  
491,000 บาท 

มติที่ประชมุ มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลูกรงั   
ซอย  10 ตะวนัตก  หมู่ที ่ 14  ต าบลโนนดินแดง   
อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรีรัมย ์

     จ านวน  4  เสียง 
 

     มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง  ซอย  10 ตะวนัตก  หมู่ที่  14  ต าบลโนนดินแดง   
อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรีรัมย ์

     จ านวน   5   เสียง 

     งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 
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     5.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและแปลงเกษตร   
     บ้านโนนดนิแดง  หมู่ที่ 15  ต าบลโนนดินแดง   

อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรีรัมย ์
     ขนาด  กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  1,100.00  เมตร   

หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,500.00   
ตารางเมตร  พร้อมบดอัดใหเ้รียบร้อยติดตั้งป้ายโครงการ   

(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงก าหนด)      

         งบประมาณ  200,000  บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนน 
ลูกรังภายในหมู่บา้นและแปลงเกษตร  บ้านโนนดินแดง   
หมู่ที่ 15  ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดนิแดง  จงัหวดับุรรีัมย์    
จ านวน  4  เสียง 

     มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรังภายในหมู่บา้นและแปลงเกษตร  บ้านโนนดินแดง   
หมู่ที่ 15  ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดนิแดง  จงัหวดับุรรีัมย์   
จ านวน   5   เสียง 

     งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 

 

       ปิดประชุม เวลา  16.00  น. 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ       จะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอะไรไหมครับ  

  

ที่ประชุม    (ไม่มี)   
 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
ประธานสภาฯ      -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม  ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

   เห็นชอบในการรับรองรายงานประชมุ  จ านวน  10  เสยีง 
   -ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
   ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม จ านวน     -  เสียง 
    งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง 

มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ   จ านวน  10  เสยีง 
       มีมติไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม   จ านวน    -   เสียง 
       งดออกเสียง       จ านวน    1  เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  :  เรื่อง  ค้างพิจารณา 
     -ไม่ม-ี 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  :  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา (เสนอใหม่) 

   4.1 เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6                                                                             
   และก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕๖7 

นายบุญมี  ชนะชัย :  เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ  รวมทั้ง 
ประธานสภาฯ     กฎหมายและระเบียบฯ  ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่ม 

   สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์    ชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่ม 
เลขานุการสภาฯ     สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังน้ี 
     ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

   พ.ศ. ๒๕๓๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๗)  พ.ศ. 2562   
มาตรา  53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย    

   แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่ม 
   สมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  

มาตรา  53  วรรคสาม  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ  ให้มีการก าหนด 
   ไม่เกินสิบห้าวันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก 
   นายอ าเภอ 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2554)                           

ข้อที่  21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี
แรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ  11  มาบังคับใช้โดยอนุโลม   

 

(ข้อ 11  (3)  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบล  ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัยแต่ละสมัยใน     
   ปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วันกับให้ก าหนดวันเริ่มประชุม 
   สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วันเมื่อสภา 
   ท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น   
   พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  ครับมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเลขานุการสภาฯ  เพิ่มเติมไหมครับ  (ไม่มี)   
ประธานสภา ฯ         ถ้าไม่มีก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอเลยครับว่าจะก าหนดให้มีการประชุมสามัญ 

   ประจ าปี  พ.ศ. 2566  กี่สมัย  และก าหนดวันประชุมสมัยแรกประจ าปี   
   พ.ศ. 2567  เลยครับ    
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นางสาวสมร  ยาเคน    :  ดิฉันนางสาวสมร  ยาเคน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  8 
ส. อบต. ม. 8       ขอเสนอก าหนดให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6         

   จ านวน  4  สมัย  แต่ละสมัยมีก าหนด  15  วัน  ดงันี ้
       (ซึ่งสมัยสามญั  สมัยแรก  ของปี  ๒๕๖6  ได้ก าหนดไปแลว้ระหวา่งวนัที่   

   1 - 15  กุมภาพันธ์ ๒๕๖6  มีก าหนด ๑๕  วัน  ตามมติทีป่ระชุมในการ 
   ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนดินแดง ครัง้แรก  เมื่อวันที ่ 7   
   กุมภาพันธ์  ๒๕๖6)  
   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ต้ังแต่วันท่ี  8 – 22  พฤษภาคม  2566   
   มีก าหนด  15  วัน 
   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ต้ังแต่วันท่ี  1 – 15  สิงหาคม  2566   
   มีก าหนด  15  วัน 
   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ต้ังแต่วันท่ี  27  พฤศจิกายน  2566     

- 11  ธันวาคม 2566  มีก าหนด  15  วัน 
   และขอเสนอวันท่ี  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567  เป็นวันประชุม 
   สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2567  มีก าหนด  15  วัน 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  ขอผู้รับรอง  ๒  ท่าน  เชญิครบั 
ประธานสภา ฯ         ๑.  นางประยง  จายไธสง   ส. อบต. หมู่ที่  5 
       ๒.  นายไสว  สาแกว้   ส. อบต. หมู่ที่  7 
       มีสมาชกิท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม    -ไม่ม-ี 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  ถ้าไม่มีผมขอมติทีป่ระชุมในการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าป ี 
ประธานสภาฯ      พ.ศ. ๒๕๖6 และก าหนดวันประชมุสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567  ดว้ยครบั 

-ท่านใดมีมติเห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6      
 และก าหนดวนัประชุมสมัยแรก ประจ าป ีพ.ศ. 2567  ขอให้ยกมือขึน้ครับ    
 จ านวน  10  เสียง 
 

   -ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสมยัสามัญ ประจ าปี  
    พ.ศ. ๒๕๖๕  และก าหนดวนัประชุมสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567   
    ขอให้ยกมือขึ้นครับ   จ านวน   -  เสียง 
 

    งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   :  เห็นชอบตามมติที่ประชมุเสนอให้มสีมัยประชุม  สมัยสามัญ   
   ประจ าปี  ๒๕๖6  จ านวน  4  สมัย  แต่ละสมัยมีก าหนด  ๑๕  วัน  ดงันี ้

          (ซึ่งสมัยสามญั  สมัยแรก  ของป ี ๒๕๖6  ได้ก าหนดไปแลว้ระหวา่งวันที่   
   1 - 15  กุมภาพันธ์ ๒๕๖6  มีก าหนด ๑๕  วัน  ตามมติทีป่ระชุมในการ 
   ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนดินแดง ครัง้แรก  เมื่อวันที ่ 7   
   กุมภาพันธ์  ๒๕๖6)  
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   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ต้ังแต่วันท่ี  8 – 22  พฤษภาคม  2566   
   มีก าหนด  15  วัน 
   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ต้ังแต่วันท่ี  1 – 15  สิงหาคม  2566   
   มีก าหนด  15  วัน 
   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ต้ังแต่วันท่ี  27  พฤศจิกายน  2566     

- 11  ธันวาคม 2566  มีก าหนด  15  วัน 
   และขอเสนอวันท่ี  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567  เป็นวันประชุม 
   สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2567  มีก าหนด  15  วัน 
 

   4.2 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. 2566 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  ตามที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอญัตติในการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   
ประธานสภาฯ       ประจ าปี  พ.ศ. 2565  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนตอ่สภา 

   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ในสว่นของรายละเอียดขอเชญิท่าน 
   นายก  ชีแ้จงเลยครับ 

นายอ่อน  จิตรคง  :  รายละเอียดโครงการที่จะขออนมุัติจ่ายขาดเงนิสะสมประจ าปี  
นายก อบต.      พ.ศ. 2566  ดังนี ้ 

หลักการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน             
   การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน 
   สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการ 
   เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัด 
   ความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

เหตุผล  
   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้แทน 
   ชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ ว่ามีถนนหลายสายช ารุดเสียหายไม่สามารถ 
   สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งการล าเลียงพืชผลทางการเกษตร 
   ของเกษตรกรเป็นไปด้วยความยากล าบาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการบ าบัดความ 
   เดือดร้อนและเพิ่มพูนรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
   เป้าหมาย และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกิดประโยชน์ต่อ 
   หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่อย่างสูงสุด จึงมีความจ าเป็นต้องเสนอ 
   โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. 2566 ดังมี 
   รายละเอียดแต่ละโครงการดังนี้ 
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          1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร  หมูท่ี ่ 1  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์
   ขนาด กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,500.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร   พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย  
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด) 

   งบประมาณ  494,000  บาท 

 

   2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดโนนดนิแดงเหนือ  หมู่ที ่ 2  
   ถึงแปลงนาปราณตี  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย ์
   ขนาด  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  400.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,440.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย  
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด) 

   งบประมาณ  45,000  บาท 

 

   3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังโรงพยาบาลโนนดินแดง  ซอย  2   
   หมู่ที ่7  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
   ขนาด  กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  900.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,400.00  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย   
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด) 

   งบประมาณ  176,000  บาท 

 

   4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  2  หมู่ที ่ 10  ซอย  2   
   ฝัง่ตะวนัตก ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวดับรุีรัมย ์  
   ขนาด กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,700.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  8,500.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย  
   ติดตั้งป้ายโครงการ    (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด) 
   งบประมาณ  400,000  บาท 

 

   5.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร  หมูท่ี ่11  ซอย  4   
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์ 
   ขนาด กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,000.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,000.00  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย      
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด) 

   งบประมาณ  181,000  บาท 

 

   6.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอย  13  ตะวนัตก  หมู่ที ่14   
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์ 
   ขนาด กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,600.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย   
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด) 
   งบประมาณ  450,000  บาท 
 

รวมงบประมาณจา่ยขาดเงนิสะสมจ านวน  6  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,746,000  บาท 
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*******************  พักรับประทานอาหารเที่ยง  ******************** 
 
 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์ :  ตรวจสอบนบัองค์ประชุม  เมือ่ครบองคป์ระชุมเชิญประธานสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ     บริหารสว่นต าบลโนนดนิแดง  ปฏิบัตหินา้ที่ด าเนนิการประชุมตามวาระตอ่ไป 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  ตามที่ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดมาผมจะสอบถามและให้อภปิรายที่ละ
ประธานสภาฯ       โครงการนะครบั 
       1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร  หมู่ท่ี  1  ต าบลโนนดินแดง   

   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย ์
   ขนาด กว้าง  5.00  เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
   หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร   พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย  
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด) 

   งบประมาณ  494,000  บาท 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายไดน้ะครับ  
ประธานสภาฯ  

นายบุญมี  ชนะชัย  :  มีความจ าเปน็และเปน็ความต้องการของประชาชนกข็อความอนุเคราะห์จาก
ประธานสภาฯ      สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดงในการพิจารณาอนุมตัินะครับ  
 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกทา่ใดจะอภปิรายอีกไหมครบั (ไม่มี)  หากไมม่ีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
ประธานสภาฯ       ประสงค์จะอภิปรายในเรือ่งนี้  ผมก็จะขอมติในที่ประชุมในการขออนุมตัิการจ่าย 

   ขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรังเข้าแปลงเกษตร  หมู่ที่  1   
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  ขอเชิญสมาชิกลงมติครบั 

 

         สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม 
   ถนนลูกรงัเขา้แปลงเกษตร  หมู่ที่  1  ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดินแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ขอให้ยกมอืขึ้นครับ 
 

   -มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลง 
    เกษตร  หมู่ที่  1  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จงัหวัดบุรีรมัย ์
    จ านวน  10  เสียง 

 

          สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม 
   ถนนลูกรงัเขา้แปลงเกษตร  หมู่ที่  1  ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดินแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ ขอให้ยกมือขึ้นครบั 
   -มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัเข้า 
   แปลงเกษตร  หมู่ที่  1  ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย ์
   จ านวน   -  เสียง 

 

   -งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
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มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลง 
   เกษตร  หมู่ที ่ 1  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับุรรีัมย์ 
   จ านวน  10  เสยีง 
     มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัเข้า 
   แปลงเกษตร  หมู่ที่  1  ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย ์
   จ านวน   -  เสียง 

   งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 

 

2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดโนนดินแดงเหนือ  หมู่ที่  2  
   ถึงแปลงนาปราณีต  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
   ขนาด  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  400.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,440.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย  
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด) 

          งบประมาณ  45,000  บาท 
นายบุญมี  ชนะชัย  :  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายไดน้ะครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสิน  ชินโคตร  :  เรียนประธานสภา คณะผูบ้ริหาร สมาชิกผู้ทรงเกรียตทิุกท่าน  โครงการควร 
ส. อบต. ม. 13         ปรับให้มีความยาวให้ครอบคลุมเต็มพื้นทีเ่พราะมีพื้นที่อีกไมม่ากครับ 

   

นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะอภิปรายอีกไหมครบั  (ไมม่ี)  ถ้าไมม่ีความประสงค์จะ
ประธานสภาฯ      อภปิรายในเรื่องนี้  ผมก็จะขอมติในทีป่ระชุมในการขออนุมตัิการจ่ายขาดเงิน 

   สะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดโนนดนิแดงเหนือ  หมู่ที่  2  
   ถึงแปลงนาปราณตี  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย ์  
   ขอเชญิสมาชกิลงมติครับ 

 

   สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม 
   ถนนลูกรงัสายหลงัวดัโนนดนิแดงเหนอื  หมู่ที ่ 2 ถงึแปลงนาปราณตี   
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

   -มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลัง 
   วัดโนนดนิแดงเหนือ  หมูท่ี่  2 ถึงแปลงนาปราณีต  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์
   จ านวน  3  เสยีง 

 

   สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม 
   ถนนลูกรงัสายหลงัวดัโนนดนิแดงเหนอื  หมู่ที่  2  ถงึแปลงนาปราณตี   
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
   -มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัสาย 
   หลังวัดโนนดนิแดงเหนือ  หมู่ที ่ 2 ถงึแปลงนาปราณตี  ต าบลโนนดินแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์
   จ านวน  7  เสียง 

 

   -งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
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มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัด 
   โนนดนิแดงเหนอื  หมู่ที ่ 2  ถึงแปลงนาปราณตี  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์
   จ านวน  3  เสยีง 
 

     มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัสายหลงั 
   วัดโนนดนิแดงเหนือ  หมูท่ี่  2  ถึงแปลงนาปราณตี  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์
   จ านวน  7  เสียง 

 

   งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
 

  3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังโรงพยาบาลโนนดินแดง  ซอย  2   
  หมู่ท่ี 7  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย ์
  ขนาด  กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  900.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,400.00  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย   
  ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด) 

  งบประมาณ  176,000  บาท 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายไดน้ะครับ  
ประธานสภาฯ  
นายไสว  สาแก้ว  :  เรียนประธานสภา คณะผูบ้ริหาร สมาชิกผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  ถนนช ารดุมาก 
ส. อบต. ม. 7         ท าให้เกษตรกรสัญจรล าบาก  จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาองค์การ 

   บริหารสว่นต าบลโนนดนิแดงในการพิจารณาอนุมตัิครับ  
 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะอภิปรายอีกไหมครบั  (ไมม่ี)  ถ้าไมม่ีความประสงค์จะ
ประธานสภาฯ      อภปิรายในเรื่องนี้  ผมก็จะขอมติในทีป่ระชุมในการขออนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสม 

   โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังสายหลังโรงพยาบาลโนนดนิแดง  ซอย  2  หมู่ที ่7   
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  ขอเชิญสมาชิกลงมติครบั 

 

   สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม 
   ถนนลูกรงัสายหลงัโรงพยาบาลโนนดินแดง  ซอย  2  หมู่ที ่7   
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

   -มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลัง 
   โรงพยาบาลโนนดินแดง  ซอย  2  หมูท่ี่ 7  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ จ านวน  10  เสยีง 

 

   สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม 
   ถนนลูกรงัสายหลงัโรงพยาบาลโนนดินแดง  ซอย  2  หมู่ที ่7   
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

   -มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัสาย 
   หลังโรงพยาบาลโนนดินแดง  ซอย  2  หมู่ที ่7  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ จ านวน  -  เสียง 
   -งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
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มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลัง 
   โรงพยาบาลโนนดินแดง  ซอย  2  หมูท่ี่ 7  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ จ านวน  10  เสยีง 
 

     มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัสายหลงั 
   โรงพยาบาลโนนดินแดง  ซอย  2  หมูท่ี่ 7  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ จ านวน  -  เสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
 

   4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  2  หมู่ท่ี  10  ซอย  2   
   ฝั่งตะวันตก ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์   
   ขนาด กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,700.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  8,500.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย  
   ติดตั้งป้ายโครงการ    (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด) 

          งบประมาณ  400,000  บาท 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายไดน้ะครับ  
ประธานสภาฯ  
นางสาวสุกัญญา  เสามั่น :  เรียนประธานสภา คณะผูบ้ริหาร สมาชิกผู้ทรงเกรียตทิุกท่าน  ในสว่นของการรอง
ประธานสภาฯ      ซ่อมแซมถนนในโครงการนี้  พื้นท่ีจะมคีวามลาดเอียงมากและควรปรับโครงการ 

   ใหม้ีความยาวให้ถงึคูกัน้ชา้งคะ่  
 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะอภิปรายอีกไหมครบั  (ไมม่ี)  ถ้าไมม่ีความประสงค์จะ
ประธานสภาฯ      อภปิรายในเรื่องนี้  ผมก็จะขอมติในทีป่ระชุมในการขออนุมตัิการจ่ายขาดเงิน 

   สะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  2  หมู่ที่  10  ซอย  2   
         ฝัง่ตะวนัตก ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวดับรุีรัมย ์หรือไม ่ 

   ขอเชญิสมาชกิลงมติครับ 
 

   สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม    
   ถนนลูกรงัภายในแปลงเกษตร  2  หมู่ที่  10  ซอย  2  ฝั่งตะวนัตก  
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

   -มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 
   แปลงเกษตร  2  หมู่ที่  10  ซอย  2  ฝั่งตะวนัตก ต าบลโนนดนิแดง  
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ จ านวน  4  เสียง 

 

   สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม 
   ถนนลูกรงัภายในแปลงเกษตร  2  หมู่ที่  10  ซอย  2  ฝั่งตะวนัตก  
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

   -มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัภายใน 
   แปลงเกษตร  2  หมู่ที่  10  ซอย  2  ฝั่งตะวนัตก ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ จ านวน  6  เสียง 

 

   -งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
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มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 
   แปลงเกษตร  2  หมู่ที่  10  ซอย  2  ฝั่งตะวนัตก ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ จ านวน  4  เสียง 
 

     มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัภายใน 
   แปลงเกษตร  2  หมู่ที่  10  ซอย  2  ฝัง่ตะวนัตก ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ จ านวน  6  เสียง 

 

   งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
 

   5.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร  หมู่ท่ี 11  ซอย  4   
   ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
   ขนาด กว้าง  5.00  เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,000.00  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย      
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด) 

   งบประมาณ  181,000  บาท 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายไดน้ะครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสมบูรณ์  สินพูน  :  เรียนประธานสภา คณะผูบ้ริหาร สมาชิกผู้ทรงเกรียตทิุกท่าน  ถนนลกูรงัซอย 4  
ส. อบต. ม. 11      ชว่งหน้าฝนตกน้ ากดัเซาะถนนไดร้ับความเสียหายมากครับ  ขอความอนุเคราะห์ 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดงในการพิจารณาอนุมตัินะครบั  
 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะอภิปรายอีกไหมครบั  (ไมม่ี)  ถ้าไมม่ีความประสงค์จะ
ประธานสภาฯ      อภปิรายในเรื่องนี้  ผมก็จะขอมติในทีป่ระชุมในการขออนุมตัิการจ่ายขาดเงิน 

   สะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร  หมู่ที่ 11  ซอย  4    
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์ หรือไม ่ ขอเชิญสมาชิก 
   ลงมติครบั 

 

   สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม 
   ถนนลูกรงัเขา้แปลงเกษตร  หมู่ที่ 11  ซอย  4  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ ขอให้ยกมือขึ้นครบั 
 

   -มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลง 
   เกษตร  หมู่ที ่11  ซอย  4  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน  4  เสียง 

 

   สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม 
   ถนนลูกรงัเขา้แปลงเกษตร  หมู่ที่ 11  ซอย  4  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ ขอให้ยกมือขึ้นครบั 
 

   -มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัเข้า 
   แปลงเกษตร  หมู่ที่ 11  ซอย  4  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน  6  เสียง 

 

   -งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
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มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลง 
   เกษตร  หมู่ที ่11  ซอย  4  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน  4  เสียง  
 

     มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัเข้า 
   แปลงเกษตร  หมู่ที่ 11  ซอย  4  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน  6  เสียง 

 

   งดออกเสียง     จ านวน  1  เสียง 

 

   6.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอย  13  ตะวันตก  หมู่ที่ 14   
   ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
   ขนาด กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,600.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย   
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด) 
   งบประมาณ  450,000  บาท 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายไดน้ะครับ  
ประธานสภาฯ  
นางสาวลลิตา  บุญเขื่อง :  เรียนประธานสภา คณะผูบ้ริหาร สมาชิกผู้ทรงเกรียตทิุกท่าน   
ส. อบต. ม. 14      ดิฉนันางสาวลลิตา  บุญเขื่อง  ส.อบต. ม.14  เนื่องจากฝนตกในชว่งที่ผา่นมา 

   ถนนได้รับความเสียหายมากค่ะ  จึงขอความกรุณาจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร 
   สว่นต าบลโนนดนิแดงในการพิจารณาอนมุัติคะ่  

 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะอภิปรายอีกไหมครบั  (ไมม่ี)  ถ้าไมม่ีความประสงค์จะ
ประธานสภาฯ      อภปิรายในเรื่องนี้  ผมก็จะขอมติในทีป่ระชุมในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการ 

   ซ่อมแซมถนนลกูรัง  ซอย  13  ตะวันตก  หมู่ที่ 14  ต าบลโนนดินแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์หรือไม ่ ขอเชิญสมาชิกลงมตคิรับ 

 

   สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม 
   ถนนลูกรงั  ซอย  13  ตะวันตก  หมู่ที่ 14   ต าบลโนนดินแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ ขอให้ยกมือขึ้นครบั 
 

   -มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   
   ซอย  13  ตะวันตก  หมูท่ี่ 14  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน  10  เสยีง 

 

   สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม 
   ถนนลูกรงั  ซอย  13  ตะวันตก  หมู่ที่ 14   ต าบลโนนดินแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ ขอให้ยกมือขึ้นครบั 
 

   -มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงั   
   ซอย  13  ตะวันตก  หมูท่ี่  14  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน   -  เสียง 

 

   -งดออกเสียง     จ านวน  1  เสียง 
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มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอย  13   
   ตะวันตก  หมู่ที่  14  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย์

    จ านวน   10  เสียง  
 

     มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงั   
   ซอย  13  ตะวันตก  หมูท่ี่  14  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน   -  เสียง 

 

   งดออกเสียง     จ านวน  1  เสียง 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายอ่อน  จิตรคง  :  เรียนประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกรียติทุกทา่น  ตามที่ได้ยื่นญัตติในการ  
นายก อบต.      พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน  6  โครงการนั้น 

-โครงการหมู่ที่  2  เจ้าของพ้ืนที่โครงการต้องการให้มกีารปรบัเปน็ถนน คสล. 
-โครงการหมู่ที่  10  เจา้ของพื้นที่โครงการ  ขอปรบัเปล่ียนเป็นโครงการถนน 
คสล.  ซึ่งไดป้รับแผนแลว้จะน าเสนอต่อสภา 
-โครงการหมู่ที่  11  ทีต่้องปรับแก้ในการด าเนินการในพ้ืนที่และจะขอปรับแผน
เพื่อแก้ไขโครงการที่ทางสภาไม่เห็นชอบนะครับ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย :  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมไหมครับ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีกระผมก็ขอนัด 
ประธานสภาฯ      ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 2/2566   

   ในวันท่ี  8  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  09.00  น.  เน่ืองจากท่านนายก 
   ได้ยื่นญัตติเพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  
   2570) โดยไม่ส่งหนังสือเชิญประชุมนะครับ  ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน 
   ที่เข้าร่วมประชุมในวันน้ีครับ 
 

ปิดประชุม  :  เวลา  15.30  น. 
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ลงชื่อ    เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์)   
    เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 
 
 

ลงชื่อ   กรรมการตรวจรายงานการประชมุ   
   (นายไสว  สาแก้ว)                          

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 7 
   
 

ลงชื่อ           กรรมการตรวจรายงานการประชมุ  
          (นายสมศรี  บินรัมย์)                         
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 12 
  
 

ลงชื่อ               กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
           (นายบุญส่ง  เจ๊กนอก)           

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 15 
 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามญั  สมัยที่ 1 
ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 1 / 2566  ในวันที ่ 7  เดือน  กมุภาพันธ ์ พ.ศ. 2566  เป็นที่เรียบร้อยถกูต้อง
ครบถ้วนแลว้    

 

     ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
            (นายบุญมี  ชนะชัย) 

       ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2566  ครัง้ที่  2 / 2566 

วันพุธที่  8  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย  

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น  

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  (ลา) 

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว  

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน  

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม  

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร  

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง  

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก  

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   1.นางประยง  จายไธสง  ส. อบต. ม.5  ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหตุ 

1. นายอ่อน  จิตรคง นายก อบต.โนนดินแดง อ่อน  จิตรคง  

2. นายตุด แก่นกล้า รองนายก อบต.โนนดินแดง ตุด แก่นกล้า  

3. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง  

4. นายปัญญา เหง่าไธสง เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง ปัญญา เหง่าไธสง  

5. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

6. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

7. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  

 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้มาครบองค์ประชุมและที่ประชุม    พร้อม
แล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑    :  เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  เรื่องที่จะน าปรึกษาหารือกับสมาชิกในวันนี้มีตามวาระดังนี้ครับ 
ประธานสภาฯ       ๑.เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ        
         ๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม   

   3.เรื่อง  ค้างพิจารณา 
          4.เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

    4.1 เรือ่ง  เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 –  
2570)  

ที่ประชุม   :  รับทราบ  
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นายบุญมี  ชนะชัย   :  ขอเรียนเชิญท่านปลัดเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ   อ่านรายงาน
ประธานสภาฯ       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ครั้งที่แล้วครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารสว่นต าบลโนนดินแดง   
   สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 1 /2566  
   เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์     วาระที่ 1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ     ๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ   

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  ค้างพิจารณา 
4.เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

4.1  เรื่อง  การก าหนดสมยัประชมุสามญั  
       ประจ าปี  พ.ศ.2566  และก าหนดสมัยประชุม 
       สามญั  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.2567 
4.2  เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
       ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.2566 

   มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
   วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามญั  สมัยที่ 3  

ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ครัง้ที่ 2/2565  เมื่อวันที ่6 มกราคม  
2566  

   มติทีป่ระชุม เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จ านวน  10  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จ านวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จ านวน    1  เสียง 
   วาระที่ 3 เรื่อง  เสนอค้างพิจารณา 
   -ไม่ม-ี 
   วาระที่ 4 เรื่อง  พิจารณา (เสนอใหม)่ 

4.1  เรื่อง  การก าหนดสมยัประชมุสามญั ประจ าปี พ.ศ.2566   
และก าหนดสมัยประชุมสามญั  สมัยแรก  ประจ าป ี พ.ศ.2567 

มติที่ประชมุ เห็นชอบตามมติที่ประชมุเสนอให้มีสมัยประชุม  สมัยสามัญ   
     ประจ าปี  ๒๕๖6 จ านวน 4 สมัย แต่ละสมัยมกี าหนด  ๑๕  วนั   

ดังนี ้(ซึ่งสมัยสามัญ  สมัยแรก  ของปี  ๒๕๖6  ได้ก าหนดไปแล้ว
ระหว่างวันที่  1 - 15  กุมภาพันธ์ ๒๕๖6   
มีก าหนด ๑๕  วัน  ตามมตทิี่ประชมุในการประชมุสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง ครัง้แรก  เมือ่วนัที่  7  กมุภาพันธ์  
๒๕๖6)  
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     สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๒  ตั้งแต่วนัที่  8 – 22  พฤษภาคม  2566   
     มีก าหนด  15  วนั 
     สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๓  ตั้งแต่วนัที่  1 – 15  สงิหาคม  2566   
     มีก าหนด  15  วนั 
    สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๔  ตั้งแต่วนัที่ 27  พฤศจิกายน 2566     

- 11  ธนัวาคม 2566  มีก าหนด  15  วัน 
     และขอเสนอวันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567  เป็นวันประชุม 
     สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2567  มีก าหนด  15  วนั 

 

4.2 ญัตติ  การพิจารณาจา่ยขาดเงินสะสมประจ าปี  งบประมาณ  
พ.ศ.2566  
1.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังเขา้แปลงเกษตร  หมู่ที ่ 1   
ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย ์

   ขนาด กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,500.00  เมตร   
    หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00  

ตารางเมตร   พร้อมบดอดัให้เรียบร้อยตดิตั้งปา้ยโครงการ   

(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงก าหนด) 

    งบประมาณ  494,000  บาท 
มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนน 

ลูกรังเข้าแปลงเกษตร  หมูท่ี ่ 1  ต าบลโนนดนิแดง   
อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรีรัมย ์ จ านวน  10  เสียง 

       มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรังเข้าแปลงเกษตร  หมูท่ี ่ 1  ต าบลโนนดนิแดง  
อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรีรัมย ์ จ านวน   -  เสียง 

     งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 

2.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังสายหลงัวดัโนนดินแดงเหนือ   
หมู่ที่  2  ถงึแปลงนาปราณตี  ต าบลโนนดินแดง   
อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรีรัมย ์

     ขนาด  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  400.00  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่  1,440.00 
ตารางเมตร  พร้อมบดอัดใหเ้รียบร้อยติดตั้งป้ายโครงการ   

(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงก าหนด) 

            งบประมาณ  45,000  บาท 
มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนน 

ลูกรังสายหลังวัดโนนดนิแดงเหนือ  หมู่ที ่ 2  ถึงแปลงนา 
ปราณตี  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับุรีรัมย ์

     จ านวน  3  เสียง 
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       มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรังสายหลังวัดโนนดนิแดงเหนือ  หมู่ที ่ 2  ถึงแปลงนาประณตี  
ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย ์

     จ านวน  7  เสียง 

     งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 
3.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังสายหลงัโรงพยาบาลโนนดินแดง  
ซอย  2 หมู่ที ่7  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
จังหวดับรุีรัมย ์

    ขนาด  กวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  900.00  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,400.00  
ตารางเมตร  พร้อมบดอัดใหเ้รียบร้อยติดตั้งป้ายโครงการ   

(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงก าหนด) 

    งบประมาณ  176,000  บาท 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนน 
ลูกรังสายหลังโรงพยาบาลโนนดินแดง  ซอย  2  หมู่ที่ 7   
ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย ์
จ านวน  10  เสียง 

       มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรังสายหลังโรงพยาบาลโนนดินแดง  ซอย  2  หมู่ที่ 7   
ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย ์
จ านวน  -  เสียง 
งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 

     4.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  2   
หมู่ที่  10  ซอย  2 ฝั่งตะวนัตก ต าบลโนนดนิแดง   
อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรีรัมย ์  

     ขนาด กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,700.00  เมตร   
   หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  8,500.00  

ตารางเมตร  พร้อมบดอัดใหเ้รียบร้อยติดตั้งป้ายโครงการ    

(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงก าหนด) 
            งบประมาณ  400,000  บาท 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนน 
ลูกรังภายในแปลงเกษตร  2  หมู่ที ่ 10  ซอย  2  ฝั่งตะวันตก 
ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย ์
จ านวน  4  เสียง 

       มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรังภายในแปลงเกษตร  2  หมู่ที ่ 10  ซอย  2  ฝั่งตะวันตก 
ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย ์  
จ านวน  6  เสียง 

     งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 
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5.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังเขา้แปลงเกษตร  หมู่ที ่11   
ซอย  4 ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรีรัมย ์

     ขนาด กว้าง  5.00  เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,000.00  
ตารางเมตร  พร้อมบดอัดใหเ้รียบร้อยติดตั้งป้ายโครงการ   

(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงก าหนด) 

 งบประมาณ  181,000  บาท 
มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนน 

ลูกรังเข้าแปลงเกษตร  หมูท่ี ่11  ซอย  4  ต าบลโนนดนิแดง   
อ าเภอโนนดินแดง จังหวดับรุีรัมย ์ จ านวน  4  เสียง  

      มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรังเข้าแปลงเกษตร  หมูท่ี ่11  ซอย  4  ต าบลโนนดนิแดง   
อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรีรัมย ์ จ านวน  6  เสียง 

     งดออกเสียง     จ านวน  1  เสียง 

6.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรัง  ซอย  13  ตะวนัตก  หมู่ที่ 14   
     ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย ์
     ขนาด กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,600.00  เมตร   

หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 
ตารางเมตร  พร้อมบดอัดใหเ้รียบร้อยติดตั้งป้ายโครงการ   

(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงก าหนด) 
    งบประมาณ  450,000  บาท 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนน 
ลูกรัง  ซอย  13 ตะวนัตก  หมู่ที่  14  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอ
โนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  จ านวน   10  เสียง 

       มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง  ซอย  13  ตะวนัตก  หมู่ที ่ 14  ต าบลโนนดินแดง  
อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรีรัมย ์  จ านวน   -  เสียง 

    งดออกเสียง     จ านวน  1  เสียง 

 

       ปิดประชมุ เวลา  15.30  น. 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ       จะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอะไรไหมครับ  

  

ที่ประชุม    (ไม่มี)   
 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
ประธานสภาฯ      -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม  ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

   เห็นชอบในการรับรองรายงานประชมุ  จ านวน  9  เสียง 
   -ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
   ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม จ านวน   -  เสียง 
    งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง 
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มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ   จ านวน  9  เสียง 
       มีมติไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม   จ านวน   -  เสียง 
       งดออกเสียง       จ านวน  1  เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  :  เรื่อง  ค้างพิจารณา 
     -ไม่ม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  :  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา (เสนอใหม่)    

   ๔.1  ญัตติ  เรื่อง  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ. 2566 – 2570) 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  ตามที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอญตัตเิพิม่เตมิ / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภาฯ       (พ.ศ.2566 – 2570)  ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญท่านนายกชี้แจง 

   เลยครับ 
นายอ่อน  จิตรคง  :   หลักการ 
นายก อบต.      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ  22/1   
   เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ 
   เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ให้สภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลพิจารณา  ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
   และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรค 
   หนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร 
   ท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ  โดยเปิดเผยไม่น้อย 
   กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  นั้น 

     เหตุผล 
   ตามทีอ่งคก์ารบริหารสว่นต าบลโนนดินแดง  ได้ประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.2566 – 2570)   ไปแลว้นัน้  แต่มบีางรายการมีความจ าเป็นต้องมีการ 
   เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลงใหถู้กตอ้ง เหมาะสมตามวตัถุประสงคข์องโครงการจึงม ี
   ความจ าเปน็ต้องขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  
   2570)  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  ขอเชญิเจ้าหน้าที่ชีแ้จงในส่วน 
   ของรายละเอียดเลยครับ  

 

นางอุไรวรรณ  จุตโต  :  ชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
ผช.นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  ตามที่เจ้าหนา้ที่ชี้แจงในสว่นของรายละเอียดในการเพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง
ประธานสภาฯ       แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)  มีสมาชกิท่านใดจะสอบถามหรือ 

   เพิ่มเตมิอะไรไหมครับ 
 

ที่ประชุม   :  ไม่ม ี
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นายบุญมี  ชนะชัย  :  ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมในการเพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ       แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)   

   สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิหน็ชอบในการเพิ่มเตมิ / เปลีย่นแปลงแผนพัฒนา      
   ท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)  ขอให้ยกมอืขึน้ครบั 

มีมตเิห็นชอบในการเพิ่มเตมิ / เปลี่ยนแปลงแผนพฒันาท้องถิน่  
(พ.ศ.2566 – 2570) จ านวน  9  เสียง 
 

  สมาชิกฯ  ทา่นใดมีมติไม่เห็นชอบในการเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา     
  ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  ขอให้ยกมอืขึน้ครบั 

มีมตไิม่เห็นชอบในการเพิม่เติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566 – 2570) จ านวน   -  เสียง 
 

   งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   :  มีมตเิห็นชอบในการเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.2566 – 2570) จ านวน  9  เสียง 
 

   มีมตไิม่เห็นชอบในการเพิ่มเตมิ / เปลี่ยนแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่  
   (พ.ศ.2566 – 2570) จ านวน   -  เสียง 
   งดออกเสียง      จ านวน  1  เสียง 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอีกไหมครบั 
ประธานสภาฯ 
 

นายอ่อน  จิตรคง  :  เรียนประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกรียติทุกทา่น  ตามที่ได้ยื่นญัตติในการ  
นายก อบต.      เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขอน าเรียนว่าในการแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

   แผนพฒันาทอ้งถิน่  ผมกข็อให้สมาชิกทุกทา่นชว่ยกันพิจารณาและกด็ู 
   ใหค้รอบคลุมในทุกๆ ดา้น  ทั้งดา้นการอปุโภค  บริโภค  สาธารณปูการ   
   สาธารณภัย  การศกึษา  และด้านศาสนา  ด้านการสวัสดิการต่างๆ   
   ผมก็จะปรับปรุงเรื่องคมนาคม  การสัญจร  และไฟส่องสว่างให้ครอบคลมุ 
   ทกุพื้นที่  ถ้าหากมีโครงการไหนตกหลน่และเป็นความต้องการของประชาชน 
   กใ็ห้เพิ่มเติมแก้ไขแผนอกีนะครับ 

 

นายบุญมี  ชนะชัย :  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมไหมครับ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีกระผมก็ขอนัด 
ประธานสภาฯ      ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 3/2566   

   ในวันท่ี  13  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  09.00  น.  เน่ืองจากท่านนายก 
   ได้ยื่นญัตติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 
   โดยไม่ส่งหนังสือเชิญประชุมนะครับ  ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านท่ีเข้าร่วม 
   ประชุมในวันน้ีครับ 
 

ปิดประชุม  :  เวลา  12.00  น. 
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ลงชื่อ    เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์)   
    เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 
 
 

ลงชื่อ   กรรมการตรวจรายงานการประชมุ   
   (นายไสว  สาแก้ว)                          

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 7 
   
 

ลงชื่อ           กรรมการตรวจรายงานการประชมุ  
          (นายสมศรี  บินรัมย์)                         
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 12 
  
 

ลงชื่อ               กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
           (นายบุญส่ง  เจ๊กนอก)           

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 15 
 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามญั  สมัยที่ 1 
ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 2 / 2566  ในวันที ่ 8  เดือน  กมุภาพันธ ์ พ.ศ. 2566  เป็นที่เรียบร้อยถกูต้อง
ครบถ้วนแลว้    

 

     ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
            (นายบุญมี  ชนะชัย) 

       ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2566  ครัง้ที่  3 / 2566 
วันจันทร์ที่  13  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย  

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น  

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง  

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว  

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  (ลา) 

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม  

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร  

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง  

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก  

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   1.นางสาวสมร  ยาเคน  ส. อบต. ม.8  ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหตุ 

1. นายอ่อน  จิตรคง นายก อบต.โนนดินแดง อ่อน  จิตรคง  

2. นายตุด แก่นกล้า รองนายก อบต.โนนดินแดง ตุด แก่นกล้า  

3. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง  

4. นายปัญญา เหง่าไธสง เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง ปัญญา เหง่าไธสง  

5. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

6. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

7. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  

 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้มาครบองค์ประชุมและที่ประชุม    พร้อม
แล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑    :  เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  เรื่องที่จะน าปรึกษาหารือกับสมาชิกในวันนี้มีตามวาระดังนี้ครับ 
ประธานสภาฯ       ๑.เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ        
         ๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม   

   3.เรื่อง  ค้างพิจารณา 
          4.เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

    4.1 เรือ่ง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  งบประมาณ   
          พ.ศ.2566 

ที่ประชุม   :  รับทราบ  
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นายบุญมี  ชนะชัย   :  ขอเรียนเชิญท่านปลัดเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ   อ่านรายงาน
ประธานสภาฯ       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ครั้งที่แล้วครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารสว่นต าบลโนนดินแดง   
   สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 2 /2566  
   เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์     วาระที่ 1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ     ๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ   

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  ค้างพิจารณา 
4.เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

4.1  เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
       ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.2566 

   มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
   วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่1  

ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 2/2565  เมื่อวันที ่8 กุมภาพันธ ์ 
2566  

   มติทีป่ระชุม เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จ านวน  9  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จ านวน   -  เสียง 

งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 
   วาระที่ 3 เรื่อง  เสนอค้างพิจารณา 
   -ไม่ม-ี 
   วาระที่ 4 เรื่อง  พิจารณา (เสนอใหม)่ 

4.1  ญตัต ิ เรื่อง  เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  
   (พ.ศ.2566 – 2570)  

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการเพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิน่  
     (พ.ศ.2566 – 2570) จ านวน  9  เสียง 

     มีมตไิม่เห็นชอบในการเพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
ท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570) จ านวน  -  เสียง 

     งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง 

       ปิดประชมุ เวลา  12.00  น. 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ       จะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอะไรไหมครับ  

  

ที่ประชุม    (ไม่มี)   
 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
ประธานสภาฯ      -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม  ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

   เห็นชอบในการรบัรองรายงานประชมุ  จ านวน  9  เสียง 
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   -ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
   ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม จ านวน  -   เสียง 
    งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ   จ านวน  9  เสียง 
   มีมติไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม   จ านวน  -   เสียง 
   งดออกเสียง      จ านวน  1  เสียง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  :  เรื่อง  ค้างพิจารณา 
     -ไม่ม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  :  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา (เสนอใหม่)    

   4.1 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ  
   พ.ศ. 2566  
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  ตามที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอญตัตกิารพิจารณาจ่ายขาดเงนิสะสมประจ าป ี
ประธานสภาฯ       งบประมาณ  พ.ศ. 2566  ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญท่านนายกชีแ้จง 

   เลยครับ 
นายอ่อน  จิตรคง  :  ข้าพเจ้านายอ่อน  จิตรคง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงิน 
นายก อบต.       สะสมประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อพิจารณาดังนี้  

หลักการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
   เงินการเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4)  
   พ.ศ. 2561  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย 
   ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ 
   เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัด 
   ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

เหตุผล  
   ตามทีอ่งคก์ารบริหารสว่นต าบลโนนดินแดง ไดร้ับเรือ่งราวร้องทุกข์จากผูแ้ทน 
   ชมุชนและประชาชนในพื้นที่ ว่ามถีนนหลายสายช ารดุเสียหายไม่สามารถ 
   สญัจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งการล าเลียงพืชผลทางการเกษตร 
   ของเกษตรกรเป็นไปด้วยความยากล าบาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการบ าบดัความ 
   เดือดร้อนและเพ่ิมพูนรายไดแ้ก่ราษฎรในพื้นที่ใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์  
   เป้าหมาย และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง เกดิประโยชนต์่อ 
   หนว่ยงานและประชาชนในพื้นที่อย่างสงูสุด จึงมคีวามจ าเปน็ต้องเสนอ 
   โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. 2566 ดังมี 
   รายละเอียดแต่ละโครงการดังนี้ 
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       1.โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแนวถนนลาดยาง  หมู่ที ่ 1   
   จากทิศเหนอื – แนวเขต อบต.สม้ป่อย  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์
   ปริมาณงาน  ผวิจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  170.00  เมตร   
   หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน่้อยกว่า  680.00 ตารางเมตร    
   งบประมาณ  388,000  บาท   

   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หนา้  91  โครงการที่  9)  
 

   2.โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าแปลงเกษตร  2  หมู่ที่  10   
   บ้านซับสมบูรณ ์ ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับุรรีัมย ์
   ปริมาณงาน  ผวิจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  155.00  เมตร   
   หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน่้อยกว่า  775.00 ตารางเมตร    
   งบประมาณ  456,900  บาท   (ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566 –  
   2570  เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1 /2566  หน้า  4  โครงการที่  15)  

 

   3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอย  10  ตะวนัตก  บ้านซับคะนิง   
   หมู่ที ่ 14  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวดับรุีรัมย ์
   ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  430.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,150.00  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย 
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด)    
   งบประมาณ  103,000  บาท   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 –  
   2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 หน้า  2  โครงการที่  2)  

 

   4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอย  12  ตะวนัตก  บ้านซับคะนิง   
   หมู่ที ่ 14  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวดับรุีรัมย ์
   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1,620.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  6,480.00  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย 
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด)    
   งบประมาณ  388,000  บาท   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 –  
   2570  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 หน้า  3  โครงการที่  3)  

 

รวมงบประมาณจา่ยขาดเงนิสะสมจ านวน  4  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,335,900  บาท 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  ตามที่นายกชี้แจงในการจ่ายขาดเงินสะสมมามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ 
ประธานสภาฯ       เพิ่มเตมิไหมครับ  ถ้าไมม่กีระผมก็ขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหาร 

   กลางวันเลยนะครับ  
 

 

**************พักรับประทานอาหารกลางวนั ************** 
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นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์ :  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชมุเมื่อครบเวลาพักเบรกการประชุมและ
เลขานุการสภาฯ     นับสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม  ขอเชิญประธานสภาด าเนินการประชมุ   

   ตามระเบียบวาระต่อไปเลยค่ะ 
  

นายบุญมี  ชนะชัย  :  ตามที่ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดมาผมจะสอบถามและให้อภปิรายที่ละ
ประธานสภาฯ       โครงการนะครบั 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแนวถนนลาดยาง  หมู่ที่  1      
จากทิศเหนือ – แนวเขต อบต.ส้มป่อย ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง   
จังหวัดบุรีรัมย ์
ปริมาณงาน  ผวิจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  170.00  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  หรือมพ้ืีนที่ไมน่้อยกวา่  680.00 ตารางเมตร    
งบประมาณ  388,000  บาท 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายไดน้ะครับ  
ประธานสภาฯ  

นายบุญมี  ชนะชัย    :  เรียนคณะผูบ้รหิารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทกุทา่น  โครงการถนน คสล.  
ส.อบต. ม.1      ในพ้ืนที่คงจะเปน็ถนนเสน้สุดท้ายในหมูบ่้านที่จะเต็มพ้ืนที่ทุกสายกข็อความ 

   กรุณาจากท่านสมาชกิในการพิจารณา  เพราะเป็นความต้องการของชาวบ้าน 
   ในพ้ืนที่จริงๆ  ต่อไปถนนก็คงจะเตม็พื้นที่ของหมู่บ้านและคงจะได ้
   ด าเนินการในหมูบ่้านหมูอ่ื่นๆ  ให้เต็มพื้นที่เช่นเดียวกันแลว้ค่อยขยายให ้
   ครอบคลุมพื้นทีน่อกชุมชนหมูบ่้าน ตอ่ไปนะครับ 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายอีกไหมครับ (ไม่ม)ี  หากไม่มีสมาชกิสภาฯ ท่านใด 
ประธานสภาฯ       ประสงค์จะอภิปรายในเรือ่งนี้  ผมก็จะขอมติในที่ประชุมในการขออนุมตั ิ
          การจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแนว 

   ถนนลาดยาง  หมู่ที่  1  จากทิศเหนือ – แนวเขต อบต.ส้มป่อย    
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  ขอเชิญสมาชิกลงมติครบั 

 

         สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
   คอนกรีตเสริมเหลก็จากแนวถนนลาดยาง  หมู่ที ่ 1  จากทิศเหนือ – แนวเขต  
   อบต.สม้ป่อย  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวัดบุรรีัมย ์  
   ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

         -มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิ 
   เหล็กจากแนวถนนลาดยาง  หมู่ที ่ 1  จากทิศเหนอื – แนวเขต อบต.ส้มป่อย   
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  จ านวน  9  เสียง 

 

          สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
   ถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากแนวถนนลาดยาง  หมู่ที่  1  จากทิศเหนือ –  
   แนวเขต อบต.ส้มปอ่ย  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย ์

        ขอให้ยกมือขึน้ครบั 
          -มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม 

   เหล็กจากแนวถนนลาดยาง  หมู่ที ่ 1  จากทิศเหนอื – แนวเขต อบต.ส้มป่อย   
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  จ านวน  -  เสียง 
   -งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
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มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิ 
   เหล็กจากแนวถนนลาดยาง  หมู่ที ่ 1  จากทิศเหนอื – แนวเขต อบต.ส้มป่อย   
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  จ านวน  9  เสียง 
 

            มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม 
        เหล็กจากแนวถนนลาดยาง  หมู่ที ่ 1  จากทิศเหนอื – แนวเขต อบต.ส้มป่อย   

   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  จ านวน   -  เสียง 

 

   งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 

 

   2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าแปลงเกษตร  2  หมู่ท่ี  10   
   บ้านซับสมบูรณ์  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
   ปริมาณงาน  ผวิจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  155.00  เมตร   
   หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน่้อยกว่า  775.00 ตารางเมตร          
   งบประมาณ  456,900  บาท   
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายไดน้ะครับ  
ประธานสภาฯ  

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น :  เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชกิสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน   
ส.อบต. ม. 10          ดิฉนันางสาวสุกญัญา  เสามั่น  สมาชิกสภา ม.10  โครงการก่อสร้างถนน 

   คอนกรีตเสริมเหลก็เข้าแปลงเกษตร 2  เนื่องจากถนนเข้าแปลงเกษตร 2       
   เป็นเส้นทางหลกัในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร  ชาวบา้นต่างหมู่บา้นใช ้
   สญัจรเข้าปา่หาเหด็  และเป็นเสน้ทางไล่ช้างของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งอีกทั้ง 
   ประชาชนในหมูบ่้านเริม่ทยอยไปปลูกบ้านเรือนตามแนวเขตไฟฟ้าที่ขยาย 
   ออกไปประชาชนเดินทางเข้าออกหมูบ่้านในเวลาค่ าคนืเปน็ประจ า   
   ดิฉนัมองเหน็ถงึความปลอดภัยและความสะดวกของชาวบา้นจึงเสนอโครงการ 
   ดังกลา่ว  จึงขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกสภาเพื่อให้ประชาชนได้รบัความ 
   สะดวกและปลอดภัยในการด าเนนิชีวติคะ่ 

 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายอีกไหมครับ (ไม่ม)ี  หากไม่มีสมาชกิสภาฯ ท่านใด 
ประธานสภาฯ       ประสงค์จะอภิปรายในเรือ่งนี้  ผมก็จะขอมติในที่ประชุมในการขออนุมตั ิ
          การจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าแปลง 

   เกษตร  2  หมู่ที่  10  บา้นซบัสมบรูณ์  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย์  ขอเชิญสมาชิกลงมติครับ 

 

         สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
   คอนกรีตเสริมเหลก็เข้าแปลงเกษตร  2  หมู่ที ่ 10  บ้านซับสมบูรณ ์ 
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

         -มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี 
      เสริมเหล็กเข้าแปลงเกษตร  2  หมู่ที ่ 10  บ้านซบัสมบูรณ ์ 

   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  จ านวน  9  เสียง 



 
-8- 

 
 

          สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
   ถนนคอนกรตีเสริมเหล็กเข้าแปลงเกษตร  2  หมู่ที ่ 10  บ้านซบัสมบรูณ์  
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

          -มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรตี 
   เสริมเหล็กเข้าแปลงเกษตร  2  หมู่ที ่ 10  บ้านซบัสมบูรณ ์  
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  จ านวน  -  เสียง 

 

   -งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี 
   เสริมเหล็กเข้าแปลงเกษตร  2  หมู่ที ่ 10  บ้านซบัสมบูรณ ์ 
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์  จ านวน  9  เสียง 
 

            มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม 
   เหล็กเข้าแปลงเกษตร  2  หมู่ที่  10  บา้นซับสมบูรณ์  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย์  จ านวน  -  เสียง 

 

   งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 

 

   3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอย  10  ตะวันตก  บ้านซับคะนิง   
   หมู่ท่ี  14  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย ์
   ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  430.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,150.00  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย 
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด)       

      งบประมาณ  103,000  บาท 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายไดน้ะครับ  
ประธานสภาฯ  

นางสาวลลิตา  บุญเขื่อง :  เรียนประธานสภา คณะผูบ้ริหาร สมาชิกผู้ทรงเกรียตทิุกท่าน   
ส. อบต. ม. 14      ดิฉนันางสาวลลิตา  บุญเขื่อง  ส.อบต. ม.14  ตามทีไ่ด้ยื่นขอซ่อมแซมถนน 

   ซอย  10  ตะวันตก  เนือ่งจากฤดูฝนที่แลว้ท าใหถ้นนเกดิช ารดุเป็นหลุมบอ่ 
   ถนนได้รับความเสียหายมากค่ะ  จึงขอความกรุณาจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร 
   สว่นต าบลโนนดนิแดงในการพิจารณาอนมุัติคะ่  

 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายอีกไหมครับ (ไม่ม)ี  หากไม่มีสมาชกิสภาฯ ท่านใด 
ประธานสภาฯ       ประสงค์จะอภิปรายในเรือ่งนี้  ผมก็จะขอมติในที่ประชุมในการขออนุมตั ิ
          การจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง  ซอย  10  ตะวันตก   

   บ้านซับคะนงิ  หมูท่ี่  14  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ ขอเชญิสมาชิกลงมตคิรับ 
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         สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม 
   ถนนลูกรงั  ซอย  10  ตะวันตก  บ้านซับคะนงิ  หมูท่ี่  14  ต าบลโนนดินแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย์  ขอให้ยกมือขึ้นครบั 
 

         -มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   
   ซอย  10  ตะวันตก  บา้นซับคะนิง  หมู่ที่  14  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย์   จ านวน  9  เสยีง 

 

          สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม 
   ถนนลูกรงั  ซอย  10  ตะวันตก  บ้านซับคะนงิ  หมูท่ี่  14  ต าบลโนนดินแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ ขอให้ยกมือขึ้นครบั 

          -มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงั   
   ซอย  10  ตะวันตก  บา้นซับคะนิง  หมู่ที่  14  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย์  จ านวน   -  เสียง 

 

   -งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอย  10   
ตะวันตก  บ้านซบัคะนิง  หมู่ที่  14  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง       
จังหวดับรุีรัมย์  จ านวน  9  เสียง 

 

            มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงั ซอย  10   
   ตะวันตก  บา้นซับคะนงิ  หมู่ที ่ 14  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน   -  เสียง 

 

   งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
 

          4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอย  12  ตะวันตก  บ้านซับคะนิง   
   หมู่ท่ี  14  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย ์
   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1,620.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  6,480.00  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย 
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด)    
   งบประมาณ  388,000  บาท 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายไดน้ะครับ  
ประธานสภาฯ  

นางสาวลลิตา  บุญเขื่อง :  เรียนประธานสภา คณะผูบ้ริหาร สมาชิกผู้ทรงเกรียตทิุกท่าน   
ส. อบต. ม. 14      ดิฉนันางสาวลลิตา  บุญเขื่อง  ส.อบต. ม.14  โครงการที่ขอซ่อมแซมถนน   

   ซอย12  เนื่องจากถนนสายดังกลา่วไม่วา่จะเป็นหน้าแล้งหรือหน้าฝนจะถูกน้ า 
   ไหลซึมตลอดทั้งป ี เพราะเปน็น้ าซับท าให้ถนนเป็นทางน้ าทีถู่กกดัเซาะเปน็แนว 
   ยาวตลอดแนวการกดัเซาะของน้ า  จึงขอความกรุณาจากสมาชกิสภาองคก์าร 
   บริหารสว่นต าบลโนนดนิแดงในการพิจารณาอนุมตัิคะ่  
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นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายอีกไหมครับ (ไม่ม)ี  หากไม่มีสมาชกิสภาฯ ท่านใด 
ประธานสภาฯ       ประสงค์จะอภิปรายในเรือ่งนี้  ผมก็จะขอมติในที่ประชุมในการขออนุมตั ิ
          การจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง  ซอย  12  ตะวันตก   

   บ้านซับคะนงิ  หมูท่ี่  14  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ ขอเชญิสมาชิกลงมตคิรับ 

         สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม 
   ถนนลูกรงั  ซอย  12  ตะวันตก  บ้านซับคะนงิ  หมูท่ี่  14  ต าบลโนนดินแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ ขอให้ยกมือขึ้นครบั 

         -มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   
   ซอย  12  ตะวันตก  บา้นซับคะนิง  หมู่ที่  14  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ จ านวน  9  เสียง 

          สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม 
   ถนนลูกรงั  ซอย  12  ตะวันตก  บ้านซับคะนงิ  หมูท่ี่  14  ต าบลโนนดินแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ ขอให้ยกมือขึ้นครบั 

          -มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงั   
   ซอย  12  ตะวันตก  บา้นซับคะนิง  หมู่ที่  14  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ จ านวน   -  เสียง 

   -งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 

มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอย  12   
   ตะวันตก  บา้นซับคะนงิ  หมู่ที ่ 14  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน  9  เสยีง 

            มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงั ซอย  12   
   ตะวันตก  บา้นซับคะนงิ  หมู่ที ่ 14  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน   -  เสียง 

   งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 5   :  เรื่องอื่นๆ  
 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  เรียนคณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  ตามที่ผมได้รบัค าถามจาก
ประธานสภาฯ      ทา่นสมาชิกสภาว่าในการตัดต้นไม้  ตน้ยางนาไดร้ับการอนญุาตจากปา่ไมห้รอื 

   จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหรือไม่ครับ  ขอเรียนถามทา่นผู้บรหิารได้ชี้แจงครบั  
  

นายปรีชา  บุญเขื่อง   :  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บรหิาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกรียตทิุกท่าน 
รองนายก อบต.      เนื่องจากท่านนายกตดิธรุะกระผมจึงขอน าเรียนเรื่องตัดต้นไม้กบัทางสภา 

   เลยนะครับ  ทางคณะ ผูบ้ริหารได้ปรึกษาหารือกับทางทหารแลว้  ตน้ไม้ที่ตดั 
         เป็นต้นไม้ทีถู่กฟ้าผ่าและแห้งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน   

   ประกอบกับตดิกบัวนัเสาร์ อาทติย์  ก็เลยไม่ได้น าเรื่องเข้าสภา อบต. เนื่องจาก 
   เกรงว่าถ้ากิง่ไมห้ักโค่นทบัทรัพย์สินหรือรถยนต์  นายก อบต.กต็้องเป็นคน 
   รับผดิชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น  และได้น าเรียนปรึกษากับทางเจ้าหน้าที ่ 
   อบต. แล้วครับ 
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นายบุญมี  ชนะชัย   :  เชิญท่านปลดั อบต. ครบั 
ประธานสภาฯ 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์ :  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บรหิาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกรียตทิุกท่าน 
ปลัด อบต.      เรื่องการตัดตน้ยางนาทางท่านรองนายกปรีชาไดโ้ทรศัพท์แจ้งดิฉนัว่าจะ 

   ด าเนินการตัดต้นยางนาและดฉิันไดน้ าเรียนกลบัไปว่าให้ประสานกบัหน่วยงานที ่
   เกี่ยวข้องและท าบันทกึเปน็ลายลักษณ์อักษรก่อนด าเนินการ  เพื่อป้องกันการ 
   เกิดปัญหา  ซึง่ทางทา่นรองนายกไดด้ าเนนิการแจ้งวา่จะตดัตน้ไม้ในวนัเสาร์ที่  
   11  กุมภาพันธ ์2566  ดิฉนัจึงแจ้งว่าให้ชะลอการด าเนินการก่อนอย่าพ่ึงตดั 
   ถ้ายังไม่มกีารได้อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

  

นายบุญมี  ชนะชัย   :  การด าเนนิการตดัต้นไม้ทางผู้บรหิารไมไ่ดน้ าเรียนแจ้งกับทางสภา อบต.   
ประธานสภาฯ      ต้นไม้เป็นไม้หวงห้ามหรือไม่  และการด าเนนิการถ้าเป็นโครงการปลูกเพ่ือ 

   เฉลิมพระเกรียต ิ หากตัดโดยไม่ได้รับอนญุาตเกดิข้อผดิพลาดมาจะล าบากทาง 
   ผูบ้ริหารนะครับ  เพราะทางสภาเราไมไ่ดร้ับทราบในการด าเนนิการและหากเป็น 
   ไม้หวงห้ามทางสภา อบต. เองก็ไมม่ีอ านาจในการอนญุาตให้ตดั   ต้นไม้ในที ่
   สาธารณะ  เชน่  กรณกีารตดัตน้สนบริเวณอนุสาวรียเ์ราสู้ทางสภา อบต.   
   เราไม่ได้อนุญาตใหต้ัดแตใ่ห้น าเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุญาต   
   เพียงแต่ทางสภาเราเห็นชอบให้ด าเนนิการแตต่้องด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 
   และระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้องครับ 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  เชิญท่านรองนายกครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายปรีชา  บุญเขื่อง   :  ต้องขออภัยทีไ่มไ่ดน้ าเรื่องแจ้งให้ทางสภา อบต. ทราบก่อนการด าเนินการครับ   
รองนายก อบต.      หากมกีารตัดตน้ไม้อกีทางคณะผูบ้ริหารก็จะได้น าเรื่องเข้าสภาเพื่อจะได้ 
               ให้สภาได้พิจารณาต่อไปนะครับ    

 

นายบุญมี  ชนะชัย :  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมไหมครับ  (ไมม่ี)  ถ้าไม่มีกระผมก็ขอนัด 
ประธานสภาฯ      ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 4/2566   

   ในวันท่ี  15  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  09.00  น.  เน่ืองจากท่านนายก 
   ได้ยื่นญัตติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 
   โดยไม่ส่งหนังสือเชิญประชุมนะครับ  ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านท่ีเข้าร่วม 
   ประชุมในวันน้ีครับ 
 

ปิดประชุม  :  เวลา  12.00  น. 
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ลงชื่อ    เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์)   
    เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 
 
 

ลงชื่อ   กรรมการตรวจรายงานการประชมุ   
   (นายไสว  สาแก้ว)                          

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 7 
   
 

ลงชื่อ           กรรมการตรวจรายงานการประชมุ  
          (นายสมศรี  บินรัมย์)                         
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 12 
  
 

ลงชื่อ               กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
           (นายบุญส่ง  เจ๊กนอก)           

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 15 
 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามญั  สมัยที่ 1 
ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 3 / 2566  ในวันที ่ 13  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566  เป็นที่เรียบรอ้ยถูกต้อง
ครบถ้วนแลว้    

 

     ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
            (นายบุญมี  ชนะชัย) 

       ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2566  ครัง้ที่  4 / 2566 

วันพุธที่  15  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย  

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น  

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง  

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว  

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน  

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม  

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13  (ลา) 

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง  

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก  

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   1.นายสิน  ชินโคตร  ส. อบต. ม. 13   (ลา) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหตุ 

1. นายอ่อน  จิตรคง นายก อบต.โนนดินแดง อ่อน  จิตรคง  

2. นายตุด แก่นกล้า รองนายก อบต.โนนดินแดง ตุด แก่นกล้า  

3. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง  

4. นายสรพงศ์  พัฒนะแสง ผู้อ านวยการกองช่าง ทต.โนนดินแดง สรพงศ์  พัฒนะแสง  

5. นายจักรภพ  จินดาขันธ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต.โนนดินแดง จักรภพ  จินดาขันธ์  

6. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

7. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

8. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้มาครบองค์ประชุมและที่ประชุม    พร้อม
แล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   ๑    :  เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  เรื่องที่จะน าปรึกษาหารือกับสมาชิกในวันนี้มีตามวาระดังนี้ครับ 
ประธานสภาฯ       ๑.เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
         1.เรื่อง  ขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล  
         2.เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

    การแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
    จังหวัดบุรีรัมย์    

         ๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม   
   3.เรื่อง  ค้างพิจารณา 

          4.เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 
        4.1 เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  งบประมาณ  
         พ.ศ.2566 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ      1.เรื่อง  ขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล  ขอเชิญตัวแทนเทศบาล 

   ต าบลโนนดินแดง  ชี้แจงในส่วนของรายละเอียดเลยครับ 
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นายสรพงษ์ พัฒนะแสง  :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภาผู้ทรงเกรียติทกุท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาลฯ    ด้วยเทศบาลต าบลโนนดินแดง  ไดร้ับการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 

   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  งบอดุหนุนเฉพาะกิจขององค์กร 
   ปกครองสว่นท้องถิน่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ถนน 
   เชื่อมคลองชลประทาน  5  หมู่ที่  4  รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.         
   21 - 023  ถนนเชื่อมคลองชลประทาน  5  หมู่ที่  4   
   ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์   
   ขนาด  กว้าง  5  เมตร  ยาว 760  เมตร  หนา 0.15  เมตร   
   หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า  3,800  ตารางเมตร   
   งบประมาณ  2,250,000  บาท  นัน้ 
 เทศบาลต าบลโนนดนิแดงได้ด าเนนิการตรวจสอบพบวา่มีพื้นที ่
   โครงการ ฯ  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  170.00  เมตร   
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  850  ตารางเมตร  อยู่ในเขตองคก์ารบรหิาร 
   สว่นต าบลโนนดนิแดง  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น 
   ของประชาชนใน  2  พื้นที่  อาศัยอ านาจตามมาตรา  57  ทว ิ
   แหง่พระราชบญัญตัิเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)   
   พ.ศ. 2552  จึงขออนุมตัิท ากิจการนอกเขตเทศบาล  ตอ่สภาองคก์าร 
   บริหารสว่นต าบลโนนดนิแดง  เพื่อโปรดพิจารณาเหน็ชอบต่อไป  

 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมไหมครับ 
ประธานสภาฯ  
นางสาวสมร  ยาเคน    :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผูท้รงเกรียติทกุท่าน   
ส. อบต. ม. 8          ดิฉนันางสาวสมร  ยาเคน  สมาชิก อบต. ม. 8  ขอสอบถามโครงการ 

   ทีก่่อสร้างคือถนนสายไหนค่ะ 
นายสรพงษ์ พัฒนะแสง  :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภาผู้ทรงเกรียติทกุท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาลฯ    เป็นโครงการที่เทศบาลต าบลโนนดนิแดงได้ลงทะเบียนทางหลวงไวแ้ลว้ 
       ความยาว  760  เมตร  ถนนสายทางวัดป่าหมู่ที่  4  สี่แยกแรก 

   เลี้ยวขวา  ซอยแรกขวามอืซึ่งมีพ้ืนที่ตดิกบัหมู่ที ่ 15  ของเขต 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดงครับ 

นายอ่อน  จิตรคง   :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน 
นายก อบต.      เส้นทางที่เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะด าเนินการจะมี  ถนน คสล.  
        อยู่  2  สายทางที่เชื่อมต่อกับ อบต.โนนดินแดง  ทิศตะวันตกจะยิงตรง 

   โดยใช้แนวถนนลาดยางไปถึงแนวเขต อบต.ดนนดินแดง  ระยะทาง 
   ประมาณ  700 – 1000  เมตร 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรอืเพิ่มเติมไหมครับ  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม   :  ไม่ม ี
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นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรอืเพิ่มเติมไหมครับ (ไมม่ี)  ถ้าไม่มีกระผม
ประธานสภาฯ      ก็ขอขอบคณุเทศบาลต าบลโนนดนิแดง  ท่ีได้ชีแ้จงเกี่ยวกับรายละเอียด 

   ในการท ากิจการนอกสภาของเทศบาลต าบลโนนดนิแดงครับ ขอบคุณครบั 
 
 

*************พักการประชุม  10  นาที************* 
 
 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ ์ :  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชมุเมื่อครบเวลาพักเบรกการประชุมและ
เลขานุการสภาฯ     นับสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม  ขอเชิญประธานสภาด าเนินการ 

   ประชุมตามระเบียบวาระต่อไปเลยค่ะ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  ขอเชิญท่านปลัด อบต.  ชี้แจงในส่วนของรายละเอียดอ านาจหน้าที่ของสภา 
ประธานสภาฯ        องค์การบริหารส่วนต าบลเลยครับ 
 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์ :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภาผู้ทรงเกรียติทกุท่าน 
ปลัด/เลขานุการสภาฯ     พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  

   แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 
มาตรา 46 สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล มีอ านาจหนา้ที่     

         ดังต่อไปนี ้ 
(1) ให้ความเหน็ชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  

   เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
(2) พิจารณาและให้ความเหน็ชอบร่างข้อบญัญตัิองค์การบรหิาร 

   สว่นต าบล  ร่างข้อบญัญตั ิ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
   และร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ  

(3) ควบคุมการปฏิบตัิงานของนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล ให้ 
   เป็นไปตามกฏหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบรหิารสว่นต าบล  
   ข้อบญัญตัิ  ระเบียบ  และข้อบงัคับของทางราชการ 

มาตรา 66 องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา 
   ต าบลทัง้ในด้าน เศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม  

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง่กฏหมาย องค์การบรหิารสว่นต าบล      
   มีหน้าที่ตอ้งท าในเขต องค์การบริหารสว่นต าบล ดงัตอ่ไปนี้  

(๑) จดัให้มแีละบ ารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(๒) รกัษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และทีส่าธารณะ  

รวมทัง้ก าจดัมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  
(๓) ป้องกนัโรคและระงับโรคตดิต่อ  
(๔) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

/..(๖) ส่งเสริม 
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(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ  
(๗) คุม้ครอง ดูแล และบ ารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

   สิง่แวดล้อม  
(๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิน่ และ 

   วัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่  
(๙) ปฏิบตัหิน้าทีอ่ื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจดัสรร    

        งบประมาณหรือบุคลากรให้ ตามความจ าเปน็และสมควร 
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหง่กฏหมาย องค์การบรหิารสว่นต าบล 

   อาจจัดท ากิจการใน เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดงัต่อไปนี้  
(๑) ใหม้ีน้ําเพ่ือการอปุโภค บริโภค และการเกษตร  
(๒) ใหม้ีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอืน่  
(๓) ใหม้ีและบ ารุงรกัษาทางระบายน้ า  
(๔) ใหม้ีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ      

   และสวนสาธารณะ  
(๕) ใหม้ีและส่งเสริมกลุม่เกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
(๖) ส่งเสริมให้มีอตุสาหกรรมในครอบครวั  
(๗) บ ารุงและสง่เสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร  
(๘) การคุม้ครองดแูลและรักษาทรัพย์สินอนัเปน็สาธารณสมบัต ิ
มาตรา  ๗๓  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือรว่มกับสภาต าบลองค์การบรหิารสว่น       
ต าบล  องค์การบริหารส่วนจังหวดั  หรือหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิน่อื่น  เพือ่กระท ากิจการร่วมกันได ้ ทัง้นี้  เมือ่ไดร้ับความ 
ยินยอมจากสภาต าบลองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  องคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวดั  หรือหน่วยการบริหารราชการสว่นทอ้งถิน่ที่เกี่ยวข้องและ 
กิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเปน็ต้องท า  และเปน็การเกี่ยวเนื่องกับกิจการ 
ที่อยู่ในอ านาจหน้ําที่ของตน 

 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  ตามที่ท่านปลดั อบต. ชีแ้จงรายละเอียดมามีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือ 
ประธานสภาฯ      เพิ่มเตมิไหมครับ  
นายชัยลภ  หอมอ้ม   :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผูท้รงเกรียติทกุท่าน  
ส. อบต. ม. 9      ขอสอบถามตามาตรา  67 (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรกัษา  ทรัพยากร 

   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แลว้ท าไหมถึงไดต้ดัไม้ยางนาและตน้สักที่ทางเข้า 
   ด้านหน้าส านักงาน อบต. ครับ  ตอนที่ตดัตน้สนท่ีบรเิวณอนุสาวรียเ์ราสู้  
   ท าไหมผู้ใหญบ่้านหมู่ที ่9  ถงึได้น าเรียนขออนุมตัิจากทางสภาเราและในการตัด 
   ต้นไม้ที ่อบต.  ท าไหมถึงไม่มีการด าเนินการใดๆ  มีสองมาตรฐานในการ 
   ด าเนินการหรือไม่ครับ 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  ขอเชิญทา่นนายกชีแ้จงครับ  
ประธานสภาฯ 
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นายอ่อน  จิตรคง   :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผูท้รงเกรียติทกุท่าน  
นายก อบต.      ที่ไม่ได้สอบถามหรือแจง้สภา อบต.  เนื่องจากกระผมเห็นเมื่อสมัยทีแ่ล้ว 

   ทา่นนายกแสวง  สหีามาตย์  ก็ไมไ่ดแ้จ้งสภาในการตดัตน้ไม ้ ซึ่งทา่นกต็ดั 
   ต้นยูคา  ตน้ขี้เหล็ก  ต้นกระทินณรงค ์ และขอน าเรียนว่าต้นยางนาถูกฟ้าผ่า 
   ยอดหกัแลว้  ล าตน้ฉีก  เมื่อก่อนพายุเข้าคราวก่อนตน้ไมห้ักเกือบถูกอาคาร 
   ห้องประชุมถา้เสียหายขึ้นมาผมกร็ับผดิชอบ  และต้นสักก็เปน็ตน้ทีต่ายยืนต้น   
   ซึ่งไดป้รึกษากับหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สตัวป์่าดงใหญ่ หัวหน้าศูนย์พัฒนา 
   โนนดนิแดง (หมวดแหลม)  และนายอ าเภอโนนดนิแดง  ซึ่งกเ็หน็ชอบให้ตดั   
   เพื่อปรับปรุงภมูิทัศนแ์ละน าไมท้ี่ได้ไปท าโต๊ะรับประทานอาหาร  สว่นต้นสกัที่ 
   ตายกม็ีหลายคนทักทว้งวา่ไม่เป็นมงคลและไมด่ีที่มีไมย้ืนต้นตาย  เหตุผลทีไ่มข่อ 
   หรือแจ้งสภาเหมือนการตดัตน้สนเนื่องจากต้นสนเปน็เป็นไม้ที่ปลกูในที ่
   สาธารณะ  เปน็ของสว่นรวมเราไมส่ามารถตัดสนิใจไดแ้ตต่้นไม้ในเขต อบต.   
   เป็นความรับผดิชอบของนายกที่จะต้องดแูลในการตดัแต่งเพ่ือความปลอดภัยใน 
   ชวีติและทรัพย์สินครับ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  ไม้ที่ตดัเปน็ไม้ที่ปลกูไม่ใชไ่ม้ที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาติ  โดยการปลูกเป็นการ  
ประธานสภาฯ      ปลูกตามโครงการเฉลมิพระเกรียติพระราชนิี  หากเกดิปัญหาขัดแย้งหรือ 

   ปัญหาใดๆ  ทางสภาขอเรียนแจง้ว่าทางสภาไม่เห็นชอบ / ไม่เห็นด้วย  ในการ 
   ตัดตน้สักและตน้ยางนา  โดยผมไดร้ับการสอบถามจากบุคคลภายนอกและ 
   สมาชิกสภา อบต. และผมเองกไ็มรู่้เหตุผลในการตัด  ซึ่งนายกแจ้งเพื่อปรับปรุง 
   ภูมิทศัน ์ ท าโตะ๊รบัประทานอาหาร 

นายสมศรี  บินรัมย์      :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผูท้รงเกรียติทกุท่าน  
ส. อบต. ม. 12      นายกแจ้งว่าตดัต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทศันแ์ละเพื่อท าโต๊ะอาหารในล าดับที ่ 2   
นายบุญมี  ชนะชัย   :  ไม้สักและไม้ยางนาเป็นไมท้ี่ตัดทีต่้องขออนุญาต  ในการตดัหรือการเคลือ่นย้าย 
ประธานสภาฯ      หรือไม่  และหากปลกูในที่เอกสารสทิธิห์รือที ่ สปก.  มีแนวทางในการ 

   ด าเนินการอย่างไร  ก็ตอ้งยึดระเบียบกฎหมาย  เพราะที่  สปก.  ผมเกรงว่าจะ 
   เป็นของป่าไม้เนือ่งจากตน้ไม้เกิดก่อนออกเอกสาร สปก. 

นายปรีชา  บุญเขื่อง   :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผูท้รงเกรียติทกุท่าน  
รองนายก อบต.      กระผมขอสอบถามเรือ่งทีอ่ยู่ อบต. เราตัง้อยู่เปน็ทีข่องกรรมสิทธิข์อง อบต. 

   หรือของหนว่ยงานใด  อบต.เราไม่มีสิทธิ์ที่จะด าเนินการใดๆ  ได้เลยหรือครบั 
นายอ่อน  จิตรคง   :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผูท้รงเกรียติทกุท่าน  
นายก อบต.    สปก. มอบอ านาจให้ อบต. ใช้พ้ืนที่  โดยหน่วยงานทหารกป็ฏิบตัิหน้าที่ 
      ในอาคารเดิม  และทางทหารไดห้ารือในการปรบัปรงุพ้ืนที่อาคารที่พัก   

   โดยน าเรียนวา่ขดักับระเบียบหรอืไม ่  
นายชัยลภ  หอมอ้ม   :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผูท้รงเกรียติทกุท่าน  
ส. อบต. ม. 9    เรื่องพืน้ที่ที่ได้รับการจดัสรรจาก สปก.  ทีม่าของทีด่ิน  พ้ืนที่จดัตัง้ อบต. 
    เริ่มจากทางทหารไดม้าประชุมทีห่้องประชุมทีห่้องชลประทานและให้พื้นที่ให ้
      ดูแล  
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นายชัยลภ  หอมอ้ม  :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผูท้รงเกรียติทกุท่าน  
ส. อบต. ม. 9      ในเรื่องของที่ดนิเรามีเอกสารรายงานการประชมุของทหาร  โดยไดแ้บ่งพ้ืนที่ 

   ตามเอกสารรายงานการประชมุและพื้นที่ศนูย์โนนฯ  ก็ได้มีการปลกูไม้ยางนา 
   อยูก่่อนแล้ว  เมื่อป ีพ.ศ. 2547  ไดม้ีการรับกล้าไม้จากพระราชิน ี ทีห่้วยเสนง   
   จงัหวัดสรุินทร ์ และน ามาปลูกที่ศนูย์พัฒนาโนนฯ  โดยมี ร.อ.สมเดช   
   เป็นหัวหนา้ในการประสานงาน  ในการแจกจา่ยพันธไ์ม้เกษตรและปลกูในเขต 
   พ้ืนทีศู่นยโ์นนฯ  เป็นโครงการเฉลิมพระเกรียต ิ เกษตรกรก็ได้ไปคนละต้น 
   สองตน้  ซึง่ผมเองก็ไดน้ าไปปลูกพืน้ที่บ้านตอนนี้ตน้ขนาดคนโอบได ้ และขอน า 
   เรียนว่าเป็นไม้ที่ปลกูก่อนเราเข้ามาท าอาคารและได้ สปก.  แน่นนอนครับ   

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผูท้รงเกรียติทกุท่าน  
ส. อบต. ม. 10      ตามทีท่่านนายกชีแ้จงเรื่องการตัดไม ้เปน็อ านาจของคณะผู้บริหารและท่าน 

   นายก  เพราะเกรงว่าอาจจะหล่นทับรถผู้มาตดิต่อทางราชการและปรบัปรุง 
ภูมิทัศน์  แต่เนื่องด้วยบริเวณอาคาร ส านักงาน ทางเดนิมีตน้มโีดยรอบอาจจะ 
เกิดเหตุตน้ไม้ลม้ทับอาคารส านักงานได ้ ด้วยเหตนุี้ตอ้งตดัตน้ไมอ้อกหรือไม่   
หรือปรับปรุงภูมิทศันโ์ดยการตดัแต่งกิง่ไม้จะดีกวา่การตดัตน้ไมห้รอืไมค่่ะ 

นายอ่อน  จิตรคง   :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผูท้รงเกรียติทกุท่าน  
นายก อบต.      ไม่ได้เป็นการตัดต้นไม้ออกทั้งหมด แต่ตดับริเวณที่มีความจ าเป็นและอาจ 

   จะก่อใหเ้กิดอันตรายกับผูท้ี่มาตดิตอ่ราชการ  เพราะเคยมีกิ่งไม้หกัหลน่เกอืบ 
   โดนอาคารอเนกประสงคค์รับ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารสว่นต าบลโนนดินแดง   
   สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 3 /2566  
   เมื่อวันที่  13  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖6 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์     วาระที่ 1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ     ๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ   

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  ค้างพิจารณา 
4.เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

 4.1  เรื่อง  การพิจารณาจา่ยขาดเงินสะสมประจ าปี   
        งบประมาณ พ.ศ.2566 

   มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
   วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่1  

ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 2/2565  เมื่อวันที ่ 8 กุมภาพันธ ์ 
2566  

   มติทีป่ระชุม เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จ านวน  9  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จ านวน   -  เสียง 

งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 
   วาระที่ 3 เรื่อง  เสนอค้างพิจารณา 
   -ไม่ม-ี 
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   วาระที่ 4 เรื่อง  พิจารณา (เสนอใหม)่ 
  4.1 ญัตติ เรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงนิสะสมประจ าป ี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566  
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กจากแนว 
ถนนลาดยาง  หมู่ที ่ 1  จากทิศเหนือ – แนวเขต อบต.ส้มป่อย   
ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย ์
ปริมาณงาน  ผวิจราจรกว้าง  4.00  เมตร   
ระยะทาง  170.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า  680.00 ตารางเมตร  
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.05  เมตร งบประมาณ  388,000 บาท 

มติที่ประชมุ มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กจากแนวถนนลาดยาง  หมู่ที ่ 1   
จากทิศเหนือ – แนวเขต อบต.ส้มป่อย ต าบลโนนดนิแดง   
อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรีรัมย ์ จ านวน   9  เสยีง 
มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กจากแนวถนนลาดยาง  หมู่ที ่ 1   
จากทิศเหนือ – แนวเขต อบต.ส้มป่อย  ต าบลโนนดินแดง   
อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรีรัมย ์ จ านวน   -  เสียง 

     งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 

 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กเข้าแปลงเกษตร  2   
หมู่ที่  10  บ้านซับสมบูรณ ์ ต าบลโนนดนิแดง   
อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรีรัมย ์
ปริมาณงาน  ผวิจราจรกว้าง  5.00  เมตร   
ระยะทาง  155.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า  775.00 ตารางเมตร  
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.05  เมตร  งบประมาณ 456,900 บาท   

มติที่ประชมุ มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าแปลงเกษตร  2 หมู่ที ่ 10   
บ้านซับสมบูรณ ์ ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง   
จังหวดับรุีรัมย ์ จ านวน  9  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าแปลงเกษตร  2  หมู่ที่  10   
บ้านซับสมบูรณ ์ ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
จังหวดับรุีรัมย ์ จ านวน  -  เสียง 

     งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 
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3.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรัง  ซอย  10  ตะวนัตก   
บ้านซับคะนงิ  หมู่ที ่ 14  ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดนิแดง   
จังหวดับรุีรัมย ์
ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  430.00  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่  2,150.00   
ตารางเมตร  พร้อมบดอัดใหเ้รียบร้อยติดตั้งป้ายโครงการ    
(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงก าหนด)    
งบประมาณ  103,000  บาท 

มติที่ประชมุ มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนน 
   ลูกรัง  ซอย  10  ตะวนัตก  บ้านซับคะนิง  หมู่ที่  14   
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย ์

   จ านวน  9  เสียง 

มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง  ซอย  10  ตะวนัตก  บ้านซับคะนิง  หมู่ที่  14   
ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดนิแดง จังหวดับุรรีัมย ์
จ านวน  -  เสียง 
งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 
 

         4.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรัง  ซอย  12  ตะวนัตก   
บ้านซับคะนงิ  หมู่ที ่ 14  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง   
จังหวดับรุีรัมย ์
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1,620.00  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่  6,480.00   
ตารางเมตร  พร้อมบดอัดใหเ้รียบร้อยติดตั้งป้ายโครงการ    
(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงก าหนด)    
งบประมาณ  388,000  บาท 

มติที่ประชมุ มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนน 
ลูกรัง  ซอย  12  ตะวนัตก  บ้านซับคะนิง  หมู่ที่  14   
ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย ์
จ านวน  9  เสียง 

           มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง  ซอย  12  ตะวนัตก  บ้านซับคะนิง  หมู่ที่  14   
ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย ์  
จ านวน  -  เสียง 

     งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 
       ปิดประชุม เวลา  15.30  น.  

 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ       จะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอะไรไหมครับ  

  

ที่ประชุม    (ไม่มี)   
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นายบุญมี  ชนะชัย   :  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
ประธานสภาฯ      -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม  ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

   เห็นชอบในการรับรองรายงานประชมุ  จ านวน  9  เสียง 
   -ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
   ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม จ านวน   -  เสียง 
    งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง 

มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ   จ านวน  9  เสียง 
       มีมติไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม   จ านวน   -  เสียง 
       งดออกเสียง       จ านวน  1  เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  :  เรื่อง  ค้างพิจารณา 
          -ไม่ม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  :  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา (เสนอใหม่)    

 

   4.1 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล 
นายบุญมี  ชนะชัย   :  ตามที่ท่านนายกได้ยื่นญัตติ เรื่อง ขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล   
ประธานสภาฯ      ของเทศบาลต าบลโนนดินแดง  ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญ 

   ท่านนายกชี้แจงเลยครับ 
 

นายอ่อน  จิตรคง   :  ข้าพเจ้านายอ่อน  จิตรคง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติท ากิจการ 
นายก อบต.      นอกเขตเทศบาล  ของเทศบาลต าบลโนนดินแดง  เพ่ือพิจารณาดังนี้  
     หลักการ 
          ตามหนังสือส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง  ที่  บร 53803/179   
         ลงวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2566  เรื่อง  ขออนุมัติท ากิจการนอกสภา 

   เทศบาล  ตามที่เทศบาลต าบลโนนดินแดง  ได้รับการจัดสรร    
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.2566  งบอุดหนุน 
   เฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบลและองค์การ 
   บริหารส่วนต าบล)  ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   ถนนเชื่อมคลองชลประทาน 5 หมู่ที่ 4  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
   บร.ถ.21 - 023  สายทางถนนเชื่อมคลองชลประทาน  5  หมู่ที่ 4   
   ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์   
   กว้าง  5  เมตร  ยาว 760  เมตร  หนา 0.15  เมตร   
   หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  3,800  ตารางเมตร   
   งบประมาณ  2,250,000  บาท  ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบล 
   โนนดินแดงและองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง        
   ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์    

        เพื่อเป็นการแกไ้ขปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชนในเขตพ้ืนที ่  
        จงึขออนุมตัิท ากิจการนอกเขตเทศบาลต าบลโนนดนิแดง  
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     เหตุผล   

  เทศบาลต าบลโนนดนิแดง  ได้ตรวจสอบเอกสารการขออนุมตัิด าเนนิ 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมต่อคลองชลประทาน  5 
  หมู่ที่  4  มีพ้ืนทีโ่ครงการก่อสร้างฯ  อยู่ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
  โนนดินแดง  กว้าง  5  เมตร  ยาว 170  เมตร  หรือมีพ้ืนไมน่้อยกว่า   
  850  ตารางเมตร  เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  
  จึงขอความเห็นชอบ/ยินยอม  จากสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนดินแดง  

 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรอืเพิ่มเติมไหมครับ  
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   :  ไม่ม ี
 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกทา่ใดจะสอบถามหรือเพิ่มเตมิไหมครับ (ไมม่ี)  หากไม่มีสมาชิก
ประธานสภาฯ       สภาฯ  ท่านใดจะสอบถามผมก็จะขอมติในทีป่ระชุมในการขออนุมตัิท า 

   กิจการนอกเขตเทศบาลต าบลโนนดินแดง  ขอเชญิสมาชิกลงมติครับ 
 

         สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเหน็ชอบ / ยินยอม ในการขออนุมตัิท ากิจการ 
   นอกเขตเทศบาลต าบลโนนดนิแดง  ขอให้ยกมือขึ้นครบั 
 

         มีมติเห็นชอบ/ยินยอมในการขออนมุัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล   
   ต าบลโนนดนิแดง  จ านวน  9  เสียง 
 

   สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่ห็นชอบ / ยินยอม ในการขออนมุัติท ากิจการ 
   นอกเขตเทศบาลต าบลโนนดนิแดง  ขอให้ยกมือขึ้นครบั 

 

          มีมติไม่เห็นชอบ/ยินยอมในการขออนมุัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล   
   ต าบลโนนดนิแดง  จ านวน   -  เสียง 

 

   งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบ/ยินยอมในการขออนมุัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล   
          ต าบลโนนดนิแดง  จ านวน  9  เสียง 

 

            มีมติไม่เห็นชอบ/ยินยอมในการขออนมุัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล   
   ต าบลโนนดนิแดง  จ านวน   -  เสียง 

 

   งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
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   4.2 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ  
   พ.ศ. 2566  
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  ตามที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอญตัตกิารพิจารณาจ่ายขาดเงนิสะสมประจ าป ี
ประธานสภาฯ       งบประมาณ  พ.ศ. 2566  ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญท่านนายกชีแ้จง 

   เลยครับ 
นายอ่อน  จิตรคง  :  ข้าพเจ้านายอ่อน  จิตรคง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงิน 

   สะสมประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อพิจารณาดังนี้  
หลักการ  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
   เงินการเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4)  
   พ.ศ. 2561  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย 
   ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ 
   เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัด 
   ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

เหตุผล  
   ตามทีอ่งคก์ารบริหารสว่นต าบลโนนดินแดง ไดร้ับเรือ่งราวร้องทุกข์จากผูแ้ทน 
   ชมุชนและประชาชนในพื้นที่ ว่ามถีนนหลายสายช ารดุเสียหายไม่สามารถ 
   สญัจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งการล าเลียงพืชผลทางการเกษตร 
   ของเกษตรกรเป็นไปด้วยความยากล าบาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการบ าบดัความ 
   เดือดร้อนและเพ่ิมพูนรายไดแ้ก่ราษฎรในพื้นที่ใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์  
   เป้าหมาย และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง เกดิประโยชนต์่อ 
   หนว่ยงานและประชาชนในพื้นที่อย่างสงูสุด จึงมคีวามจ าเปน็ต้องเสนอ 
   โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. 2566 ดังมี 
   รายละเอียดแต่ละโครงการดังนี้ 
 

                 1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร  หมูท่ี ่ 8   
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์ 
   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  800.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,200.00  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย   
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด)     
   งบประมาณ  219,000  บาท   

   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หนา้  90  โครงการที่  3) 
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          2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  3  หมู่ที ่ 10   
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์ 
   ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  360.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,800.00  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย         
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด)          
   งบประมาณ  119,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 –  
   2570  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้า  5  โครงการที่  5)  
 

         3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  4  หมู่ที ่ 10   
        ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์ 

   ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,000.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,000.00  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย        
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด)     

       งบประมาณ  207,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 –  
   2570  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้า  4  โครงการที่  4) 

 

          4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บา้นและแปลงเกษตร  หมูท่ี่  15   
   ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์ 
   ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,100.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,500.00  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย       
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด)     
   งบประมาณ  200,000  บาท    (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 –  
   2570  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 หน้า  11  โครงการที่  8)  
 

รวมงบประมาณจา่ยขาดเงนิสะสมจ านวน  4  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  745,000  บาท 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  ตามที่ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดมาผมจะสอบถามและให้อภปิรายที่ละ
ประธานสภาฯ       โครงการนะครบั 

   1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร  หมู่ที่  8   
   ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  800.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,200.00  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย   
ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด)     
งบประมาณ  219,000  บาท   

นายบุญมี  ชนะชัย  :  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายไดน้ะครับ  
ประธานสภาฯ  

นางสาวสมร  ยาเคน  :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภาผู้ทรงเกรียติทกุท่าน   
ส. อบต. ม. 8         เนื่องจากแปลงเกษตรในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาถนนถูกน้ ากดัเซาะท าให้ถนนขาด 

   และสญัจรไม่ได้คะ่  ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
   สว่นต าบลโนนดนิแดง  ในการพิจารณาอนุมตัิค่ะ 
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นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกทา่ใดจะอภปิรายอีกไหมครบั (ไม่มี)  หากไมม่ีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
ประธานสภาฯ       ประสงค์จะอภิปรายในเรือ่งนี้  ผมก็จะขอมติในที่ประชุมในการขออนุมตั ิ

   การจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเข้าแปลงเกษตร   
   หมู่ที ่ 8  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จงัหวดับุรรีัมย ์  
   ขอเชญิสมาชกิลงมติครับ 

 

   สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม 
   ถนนลูกรงัเขา้แปลงเกษตร  หมู่ที่  8  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ ขอให้ยกมือขึ้นครบั 

 

   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
   เข้าแปลงเกษตร  หมู่ที่  8  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน  9  เสยีง 

 

   สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม 
   ถนนลูกรงัเขา้แปลงเกษตร  หมู่ที่  8  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ ขอให้ยกมือขึ้นครบั 
 

   มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัเข้า 
   แปลงเกษตร  หมู่ที่  8  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย ์  
   จ านวน  -  เสียง 

 

   งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม  :  มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
   เข้าแปลงเกษตร  หมู่ที่  8  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน  9  เสยีง 
 

     มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงั 
   เข้าแปลงเกษตร  หมู่ที่  8  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน   -  เสียง 

 

   งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 

 

          2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  3     
   หมู่ท่ี  10  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย ์
   ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  360.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,800.00  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย         
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด)         
   งบประมาณ  119,000  บาท    
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นายบุญมี  ชนะชัย  :  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายไดน้ะครับ  
ประธานสภาฯ  

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภาผู้ทรงเกรียติทกุท่าน   
ส. อบต. ม. 10      ดิฉนันางสาวสุกญัญา  เสามั่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง   

   หมู่ที ่ 10  โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  3   
   ถนนกวา้ง  5  เมตร  ยาว  360  เมตร  งบประมาณ   119,000  บาท   
   ถนนเส้นนี้เปน็เสน้ทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรลักษณะทางลาดเอียง   
   น้ ากดัเซาะถนนในฤดูฝนประชาชนสญัจรล าบากมาก  เพื่อความปลอดภัย   
   สะดวก  สบายในการด าเนินชวีิตของประชาชน  ดิฉนัจึงเสนอโครงการซ่อมแซม 
   ถนนลูกรงั  และขอความอนุเคราะห์จากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   โนนดนิแดง  เห็นชอบโครงการดงักล่าวดว้ยค่ะ 
         

นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกทา่ใดจะอภปิรายอีกไหมครบั (ไม่มี)  หากไมม่ีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
ประธานสภาฯ       ประสงค์จะอภิปรายในเรือ่งนี้  ผมก็จะขอมติในที่ประชุมในการขออนุมตั ิ
          การจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรังภายในแปลงเกษตร  3   

   หมู่ที ่ 10  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวดับรุีรัมย ์  
   ขอเชญิสมาชกิลงมติครับ 

 

         สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม 
        ถนนลูกรงัภายในแปลงเกษตร  3  หมู่ที่  10  ต าบลโนนดนิแดง   
         อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ ขอให้ยกมือขึ้นครบั 

 

         มีมติเห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 
   แปลงเกษตร  3  หมู่ที่  10  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์  จ านวน  9  เสยีง 

 

          สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม 
   ถนนลูกรงัภายในแปลงเกษตร  3  หมู่ที่  10  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ ขอให้ยกมือขึ้นครบั 
 

          มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัภายใน 
   แปลงเกษตร  3  หมู่ที่  10  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน  -  เสียง 

 

   -งดออกเสียง  จ านวน  1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 
   แปลงเกษตร  3  หมู่ที่  10  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน  9  เสยีง 
 

            มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัภายใน 
   แปลงเกษตร  3  หมู่ที่  10  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน   -  เสียง 

 

   งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
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          3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  4     
   หมู่ท่ี  10  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย ์
   ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,000.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,000.00  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย   
   ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด)     
   งบประมาณ  207,000  บาท   

 

นายบุญมี  ชนะชัย  :  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับโครงการนี้ ขอเชิญอภิปรายไดน้ะครับ  
ประธานสภาฯ  

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภาผู้ทรงเกรียติทกุท่าน   
ส. อบต. ม. 10      ดิฉนันางสาวสุกญัญา  เสามั่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง   

   หมู่ที ่ 10  โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  4   
   ถนนกวา้ง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  งบประมาณ  207,000  บาท   
   เสน้ทางต่อจากถนนคอนกรีตไปถึงสี่แยกสวนยาง  เปน็เส้นทางหลกัในการขนส่ง 
   พืชผลทางการเกษตรลักษณะทางลาดเอียงขึน้เขา  น้ ากดัเซาะถนนเสียหาย 
   การสญัจรล าบากมาก  ดฉิันจึงเสนอโครงการซอ่มแซมถนนลูกรงั  และขอความ 
   อนุเคราะห์จากสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนดินแดง  เหน็ชอบโครงการ 
   ดังกลา่วด้วยค่ะ 

    

นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกทา่ใดจะอภปิรายอีกไหมครบั (ไม่มี)  หากไมม่ีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
ประธานสภาฯ       ประสงค์จะอภิปรายในเรือ่งนี้  ผมก็จะขอมติในที่ประชุมในการขออนุมตั ิ
          การจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรังภายในแปลงเกษตร  4   

   หมู่ที ่ 10  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวดับรุีรัมย ์ 
   ขอเชญิสมาชกิลงมติครับ 

 

         สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม 
   ถนนลูกรงัภายในแปลงเกษตร  4  หมู่ที่  10  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ ขอให้ยกมือขึ้นครบั 
 

         มีมติเห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 
   แปลงเกษตร  4  หมู่ที่  10  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน  9  เสยีง 

 

          สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม 
   ถนนลูกรงัภายในแปลงเกษตร  4  หมู่ที่  10  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ ขอให้ยกมือขึ้นครบั 
 

          มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัภายใน 
   แปลงเกษตร  4  หมู่ที่  10  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน  -  เสียง 

 

   งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
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มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 
   แปลงเกษตร  4  หมู่ที่  10  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน  9  เสยีง 
 

            มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัภายใน 
   แปลงเกษตร  4  หมู่ที่  10  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน   -  เสียง 

 

   งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
 

          4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและแปลงเกษตร   
   หมู่ท่ี  15  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย ์
   ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,100.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,500.00  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย      
ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดงก าหนด)    
งบประมาณ  200,000  บาท   

นายบุญมี  ชนะชัย  :  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายไดน้ะครับ  
ประธานสภาฯ  

นายบุญส่ง  เจ๊กนอก  :  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภาผู้ทรงเกรียติทกุท่าน   
ส. อบต. ม. 15         เนื่องจากถนนเส้นนี้มีประชาชนใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

   ในช่วงที่ผ่านมาถนนเกิดช ารุด  เป็นหลุมเป็นบอ่  ท าให้การสญัจรล าบาก 
   ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโนนดนิแดง   
   ในการพิจารณาอนุมตัิครบั  เพ่ือใหป้ระชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย 
   ด้วยครับ 

นายบุญมี  ชนะชัย   :  มีสมาชิกทา่ใดจะอภปิรายอีกไหมครบั (ไม่มี)  หากไมม่ีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
ประธานสภาฯ       ประสงค์จะอภิปรายในเรือ่งนี้  ผมก็จะขอมติในที่ประชุมในการขออนุมตั ิ
          การจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรังภายในหมู่บา้นและ 

   แปลงเกษตร  หมู่ที่  15  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย ์  
   ขอเชญิสมาชกิลงมติครับ 

 

         สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม 
   ถนนลูกรงัภายในหมู่บ้านและแปลงเกษตร  หมูท่ี่  15  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ ขอให้ยกมือขึ้นครบั 

         มีมติเห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 
หมู่บ้านและแปลงเกษตร  หมู่ที่  15  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
จังหวดับรุีรัมย ์ จ านวน  4  เสียง 
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          สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม 
   ถนนลูกรงัภายในหมู่บ้านและแปลงเกษตร  หมูท่ี่  15  ต าบลโนนดนิแดง   
   อ าเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรรีัมย ์ ขอให้ยกมือขึ้นครบั 

          มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัภายใน 
   หมู่บา้นและแปลงเกษตร  หมู่ที ่ 15  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน  5  เสยีง 

   งดออกเสียง    จ านวน  1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   :  มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 
   หมู่บา้นและแปลงเกษตร  หมู่ที ่ 15  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
   จงัหวัดบุรีรมัย ์ จ านวน  4  เสยีง 

            มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลกูรงัภายใน 
หมู่บ้านและแปลงเกษตร  หมู่ที่  15  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดนิแดง   
จังหวดับรุีรัมย ์ จ านวน  5  เสียง 
 

งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 
 

นายบุญมี  ชนะชัย :  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมไหมครับ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีกระผมก็เชิญท่าน 
ประธานสภาฯ    เลขนุการสภาอ่านประกาศปิดประชุมครับ 

 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์ :  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง   เรื่อง  ปิดประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี   

   พ.ศ. ๒๕๖6  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้ประกาศ 
   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามัญ  สมัยที่  1   
   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  ตั้งแต่วันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6   เป็นต้นไป 

     บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ไม่มีเรื่องที่จะ 
   ปรึกษาหารือแล้ว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติ 
   สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  
   (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงให้ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   โนนดินแดง  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  ตั้งแต่บัดนี้   
   เป็นต้นไป  ประกาศ  ณ  วันที่   15  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖6 
   ลงชื่อ  นายบุญม ี ชนะชยั  ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลโนนดนิแดง 
 

นายบุญมี  ชนะชัย :  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมไหมครับ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีกระผมก็ขอปิด     
 ประธานสภาฯ    ประชุมสภาสมัย  สามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566  ขอบคุณสมาชิกสภา 

   ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ   
 

ปิดประชุม  :  เวลา  12.00  น. 
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ลงชื่อ    เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์)   
    เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 
 
 

ลงชื่อ   กรรมการตรวจรายงานการประชมุ   
   (นายไสว  สาแก้ว)                          

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 7 
   
 

ลงชื่อ           กรรมการตรวจรายงานการประชมุ  
          (นายสมศรี  บินรัมย์)                         
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 12 
  
 

ลงชื่อ               กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
           (นายบุญส่ง  เจ๊กนอก)           

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 15 
 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามญั  สมัยที่ 1 
ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 4 / 2566  ในวันที ่ 15  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566  เป็นที่เรียบรอ้ยถูกต้อง
ครบถ้วนแลว้    

 

     ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
            (นายบุญมี  ชนะชัย) 

       ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2566  ครัง้ที่  1 / 2566 

วันพฤหัสบดีที ่ 18  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย  

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น  

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  (ลา) 

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว  

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน  

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม  

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร  

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง  

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก  

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   1.นางประยง  จายไธสง  ส. อบต. ม. 5   (ลา) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหตุ 

1. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง  

2. นายตุด แก่นกล้า รองนายก อบต.โนนดินแดง ตุด แก่นกล้า  

3. นายปัญญา  เหง่าไธสง เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง ปัญญา  เหง่าไธสง  

4. นางสาวพรรณี  มีพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา พรรณี  มีพันธ์  

5. นายณฐาภพ  สุภีค า หัวหน้าส านักปลัด ณฐาภพ  สุภีค า  

6. นางสาวจินตนา  รัตนเพชร นักวิชาการการศึกษาช านาญการ จินตนา  รัตนเพชร  

7. นางสาวพรทิพย์  อะปะหัง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน พรทิพย์  อะปะหัง  

8. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

9. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  

 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้มาครบองค์ประชุมและที่ประชุม    พร้อม
แล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ   

อ่านประกาศ  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
     เรื่อง  เรียกประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลโนนดนิแดง  สมัยสามัญ   

   สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   ๕๓    
   มาตรา  ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล   
   พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ  (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ขอ้ 22  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
   พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554   

บัดนี ้ สภาองค์การบริหารสว่นต าบลโนนดนิแดง  มขี้อราชการ 
   ที่จะปรกึษาหารือกับสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  จึงก าหนด 
   ใหม้ีการประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนดินแดง  สมัยสามญั   
   สมัยที่  2  ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕๖6  ในระหว่างวันที่  8 – 22  เดือน   
   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖6  เป็นตน้ไป   
   ประกาศ  ณ  วนัที่  3  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖6   
   ลงชื่อ  นายบุญม ี ชนะชยั ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนดินแดง 
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ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
    ๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ   
      - สมาชิกเข้าร่วมประชุม  10  ท่าน  ลา  1  ทา่น คือ   

 นางประยง  จายไธสง  สมาชิก อบต. ม.5 
      - เรื่อง  โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ  

 สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ  สยามบรมราชกุมาร   
 การสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้นแลว้ 
5.เรื่อง  ท่ีเสนอใหม่   

5.1 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (รถพยาบาลฉกุเฉนิ)  

5.2 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รถพยาบาลฉกุเฉิน)  

5.3 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)  

5.4 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลงั) 

5.5 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) 

5.6 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบญัญตัิการตดิตั้งบ่อดักไขมัน 
บ าบดัน้ าเสียในอาคาร  
วาระที่  1  วาระรับหลกัการ 

  วาระที่  2  วาระการพิจารณา 
  วาระที่  3  วาระการลงมต ิ

5.7 เรื่อง  การแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขตหรือ
เปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พร้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการจดัท าและแกไ้ขแนวเขตองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

 6.เรือ่งอืน่ๆ 
ที่ประชุม   รับทราบ  

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
 

ขอเรยีนเชิญท่านปลัดเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ             
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  

ครั้งทีแ่ล้วครับ  
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นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง   

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 4 /2566  
เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 
วาระที่ 1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 
 1.เรื่อง  ขออนุมตัิท ากิจการนอกเขตเทศบาล 
 2.เรือ่ง  การรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ      
เกี่ยวกบัการแบ่งเขตการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
จังหวดับรุีรัมย ์ 

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  ค้างพิจารณา 
4.เรื่อง  การพิจารณา (เสนอใหม่) 
 4.1 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงนิสะสม 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  
มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่1  

ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 3/2566 เมือ่วนัที่ 13 กุมภาพันธ ์
2566  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จ านวน   9  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จ านวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จ านวน    1  เสียง 
วาระที่ 3 เรื่อง  เสนอค้างพิจารณา 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 4 เรื่อง  พิจารณา (เสนอใหม)่ 

4.1 ญัตติ  เรือ่ง  การขออนุมัตกิิจการนอกเขตเทศบาล     
มติที่ประชมุ มีมติเห็นชอบ/ยินยอมในการขออนุมตัิท ากิจการนอกเขตเทศบาล

ต าบลโนนดนิแดง     จ านวน  9  เสียง 

มีมติไม่เห็นชอบ/ยินยอมในการขออนมุัติท ากิจการนอกเขต
เทศบาลต าบลโนนดนิแดง     จ านวน   -  เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน  1  เสียง 
4.2 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงนิสะสมประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  รายละเอียดแต่ละโครงการดังนี้ 

                   1.โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเข้าแปลงเกษตร  หมู่ที ่ 8   
     ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย ์
    ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  800.00  เมตร   

หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่  3,200.00  
ตารางเมตร  พร้อมบดอัดใหเ้รียบร้อย   

     ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดง 
ก าหนด)   งบประมาณ  219,000  บาท   
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     มติที่ประชมุ มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม 
ถนนลกูรงัเข้าแปลงเกษตร  หมู่ที่  8  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอ
โนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย ์ จ านวน  9  เสียง 

       มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม 
ถนนลกูรงัเข้าแปลงเกษตร  หมู่ที่  8  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอ
โนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย ์ จ านวน   -  เสียง 

     งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 

           2.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  3     
     หมู่ที่  10  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง   

จังหวดับรุีรัมย ์  
ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  360.00  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่  1,800.00  
ตารางเมตร  พร้อมบดอัดใหเ้รียบร้อย         
ติดตั้งป้ายโครงการ    (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดง
ก าหนด)   งบประมาณ  119,000  บาท   

มติที่ประชมุ มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม 
ถนนลกูรงัภายในแปลงเกษตร  3  หมู่ที่  10   
ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย ์ จ านวน  
9  เสยีง 

              มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม 
ถนนลกูรงัภายในแปลงเกษตร  3  หมู่ที่  10   
ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง จังหวดับรุีรัมย ์ จ านวน   -  
เสียง 

     งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 
            3.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  4     

    หมู่ที่  10  ต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง   
จังหวดับรุีรัมย ์

     ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,000.00  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่  5,000.00  
ตารางเมตร  พร้อมบดอัดใหเ้รียบร้อย   

     ติดตั้งป้ายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดินแดง 
ก าหนด)   งบประมาณ  207,000  บาท   

มติที่ประชมุ มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม 
ถนนลกูรงัภายในแปลงเกษตร  4  หมู่ที่  10   
ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย ์ จ านวน  
9  เสยีง 
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             มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม 
ถนนลกูรงัภายในแปลงเกษตร  4  หมู่ที่  10   
ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย ์ จ านวน   
-  เสียง 

     งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 

            4.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและแปลง 
เกษตร หมู่ที่  15  ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัด
บุรีรัมย ์

     ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,100.00  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,500.00   
ตารางเมตร  พร้อมบดอัดใหเ้รียบร้อย ตดิตัง้ป้ายโครงการ    
(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงก าหนด)    
งบประมาณ  200,000  บาท   

มติที่ประชมุ มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม 
ถนนลกูรงัภายในหมูบ่้านและแปลงเกษตร  หมู่ที่  15  ต าบลโนน
ดินแดง  อ าเภอโนนดนิแดง  จังหวัดบุรรีัมย ์ จ านวน  4  เสียง 

              มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม 
ถนนลกูรงัภายในหมูบ่้านและแปลงเกษตร  หมู่ที่  15   
ต าบลโนนดนิแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย์  จ านวน  
5  เสยีง 

งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 
    ปิดประชมุ เวลา  12.00 น. 
 
นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 

  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ  

  

ที่ประชุม    (ไม่มี)   
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีกระผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมดว้ยครับ 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 
เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม จ านวน   9  เสียง 

-ท่านใดมีมติในการไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ จ านวน    -  เสียง 

งดออกเสียง        จ านวน   1  สียง 
มติที่ประชุม   มีมตเิหน็ชอบรับรองรายงานการประชุม    จ านวน    9  เสียง 
    ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม    จ านวน     -  เสียง 
    งดออกเสียง       จ านวน    1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม       
     - ไม่มี - 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
- ไม่มี - 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  ทีเ่สนอใหม ่
5.1 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายกได้ยื่นเสนอญัตติในการขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในส่วนของ 
รายละเอียดขอเชิญทา่นนายกชี้แจง  เลยครับ 

นายปรีชา  บุญเขื่อง   รองนายก อบต.    
เนื่องจากกระผมไดร้ับมอบหมายจากท่านนายกในการน าเสนอญตัติในการขอ 
อนุมตัิเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

      ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ. 2566 

  

    หลักการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายในงบลงทุน  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลง 
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 

เหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.2566  เมื่อวันที่  19  กันยายน  2565  
นั้น  เนื่องจากรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ 
พ.ศ.2566  มีรายละเอียดค าชี้แจงไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการจริง  จึงมี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงให้ถูกต้อง  การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณครั้งนี้  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จ านวน  1  รายการ  ดังนี้ 

 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฯ ข้อความเดิม 
โครงการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ตั้งไว้ 1,120,000  บาท  เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 100  กิโลวัตต์ 
เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 
2570  หน้า 112  ข้อ 4   
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ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฯ ข้อความใหม่ 
โครงการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ตั้งไว้ 1,120,000  บาท          
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110  กิโลวัตต์ เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 112  ข้อ 4   

ในส่วนของรายละเอียดในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  (ชี้แจงตามแบบเสนอญัตติ) 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชีแ้จงลายละเอียดเพิ่มเตมิเลยครับ 
 

นายณฐาภพ  สุภีค า   หัวหน้าส านักปลัด 
    เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
    ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2565 
    รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี   

หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110  กิโลวัตต์ 
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้ 
1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน (รถกระบะ)  
2) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก  
3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ าเกลือ  
4) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จ าเป็นอย่างเป็นสัดส่วน  
เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บ  
ในกรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ า 
5) มีวิทยุคมน าคม ระบบ VHF/FM ขนาดก าลังส่งไม่ต่ ากว่า 25 วัตต์  
พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด  
6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง  
7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ  

(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้  
(2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่  
(3) เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์  
(4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง  
(5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน  
(6) ชุดเฝือกดามแขน ขา  
(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส าหรับส่งท่อก๊าซ  
(8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น  
(9) เก้าอี้เคลื่อนยา้ยผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้  
(10) ครอบหลังค าทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(11) มีLong Spinal Board พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ  
(Head Immobilizer 
(12) มีระบบติดตามและระบุต าแหน่งรถยนต์  

 
 



-9- 
 
(13) มีอุปกรณ์และกระเป๋าส าหรับเก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐาน BLS  
หรือ PHTLS  
(14) ภายในห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ 
ชนิดปรับได้  
(15) มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ประกอบด้วย กรวย กระบอกไฟ
กระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจราจร เสื้อสะท้อนแสง และนกหวีด 

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงในส่วนของรายละเอียดในการขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงค า 
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  มีสมาชิกท่านใด 
จะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรไหมครบั 

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น  สมาชิกสภา ฯ หมู่ท่ี 10  
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน   

ดิฉันนางสาวสุกัญญา  เสามั่น  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 10  ขอสอบถามในเรื่องของ 
รายละเอียดของรถพยาบาลฉุกเฉินถูกต้องเหมือนรถของโรงพยาบาลใช้ขนย้าย 
ผู้ป่วยใช่ไหมค่ะ   

 

ที่ประชุม   ไม่มี 
  

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
    ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนมุัตเิปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในการขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 
-มีมติเห็นชอบในการขออนมุัติเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน   9  เสยีง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่หน็ชอบในการขออนมุัตเิปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน    -  เสียง 

 

-งดออกเสียง    จ านวน    1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบในการขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน    9  เสียง 
 

มีมตไิม่เห็นชอบในการขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน     -  เสียง 
 

งดออกเสียง        จ านวน    1  เสียง 
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5.2 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายกได้ยื่นเสนอญัตติในการขออนุมตัิโอนงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญท่านนายก 
ชี้แจง  เลยครับ 

นายปรีชา  บุญเขื่อง   รองนายก อบต.    
เนื่องจากกระผมไดร้ับมอบหมายจากท่านนายกในการน าเสนอญตัติในการขอ 
อนุมตัิโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 

เหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.2566  เมื่อวันที่  19  กันยายน  2565  
นั้น  เนื่องจากรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ 
พ.ศ.2566  มีรายละเอียดค าชี้แจงไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการจริง  จึงมี
ความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  
ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่          
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จ านวน  1  รายการ  ดังนี้ 

 

งบบุคลากร  โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   งบบุคลากร   
หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานท้องถิ่น  
ตั้งไว้ 355,320 บาท  คงเหลือก่อนโอน  195,320  บาท  โอนลดครั้งนี้  จ านวน  
100,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  95,320  บาท   
รวมโอนลด  1  รายการ  เป็นเงิน  100,000  บาท     

 

งบลงทุน  โอนเพิ่ม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดหา
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ตั้งไว้ 1,120,000 บาท โอนเพิ่ม 100,000  บาท  
งบประมาณหลังโอน 1,220,000  บาท  รวมโอนเพ่ิม  1  รายการ   
เป็นเงิน  100,000  บาท     

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชีแ้จงลายละเอียดเพิ่มเตมิเลยครับ 
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นายณฐาภพ  สุภีค า   หัวหน้าส านักปลัด 
    เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
    เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม  

2564  ไม่เพียงพอในการด าเนินการตามมาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2565   
โดยมีการเปลี่ยนแปลงขนาดก าลังเครื่องยนต์สูงสุดของกิโลวัตต์และราคากลาง 
ที่ก าหนดไว้  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
ข้อความเดิม 
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110  กิโลวัตต์  ราคา  1,120,000  บาท   
ข้อความใหม่ 
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110  กิโลวัตต์  ราคา  1,220,000  บาท   
 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณเพิ่มเติมในการด าเนินการจัดซื้อ 
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

งบบุคลากร  โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                    
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  355 ,320.- บาท คงเหลือก่อนโอน 195 ,320.- บาท            
โอนลดครั้งนี้ จ านวน  100,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ  95,320.- บาท  

   รวมโอนลด 1 รายการ เป็นเงิน 100,000.-บาท (-หน่ึงแสนบาทถ้วน-) 
 

งบลงทุน  โอนเพิ่ม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดหา
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ตั้งไว้ 1,120,000.-บาท  โอนเพิ่ม  100,000.- 
บาท  งบประมาณหลังโอน  1,220,000.- บาท   

      รวมโอนเพ่ิม 1 รายการ เป็นเงิน 100,000.-บาท (-หน่ึงแสนบาทถ้วน-) 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงในสว่นของรายละเอียดในการขออนุมตัิโอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  มีสมาชกิทา่นใดจะสอบถามหรือ 
เพิ่มเติมอะไรไหมครับ 
 

นางสาวสมร  ยาเคน   สมาชิกสภา ฯ หมู่ท่ี 8  
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน   

ดิฉันนางสาวสมร  ยาเคน  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 8  ขอสอบถามในเรื่องของ 
การโอนงบประมาณมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรหรือไม่ค่ะ 
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นายณฐาภพ  สุภีค า   หัวหน้าส านักปลัด 
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 
ในการโอนงบประมาณเราจะโอนลดจากงบภายใน   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน   
(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานท้องถิ่น  
ไปโอนเพิ่มซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน อบต. 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงในสว่นของรายละเอียดในการขออนุมตัิโอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  มีสมาชกิทา่นใดจะสอบถามหรือ 
เพิ่มเติมอะไรไหมครับ 

 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
  

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในการขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติเห็นชอบในการอนุมตัโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน    9  เสียง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่หน็ชอบในการขออนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขอให้ยกมือขึน้ครับ 

-มีมติไม่เห็นชอบในการอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน    -  เสียง 

-งดออกเสียง    จ านวน    1   เสยีง 
 

มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบในการอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน    9  เสียง 
 

มีมตไิม่เห็นชอบในการอนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน     -  เสียง 
 

งดออกเสียง       จ านวน    1  เสียง 
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5.3 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2566  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  2  รายการ  ดังน้ี 
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษขนาด 
A3  ราคา 53,000 บาท 
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  ราคา 16,000 บาท  

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายกได้ยื่นเสนอญัตติในการขออนุมตัิโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  ในส่วนของรายละเอียดขอเชญิท่านนายก ชี้แจงเลยครับ 

นายปรีชา  บุญเขื่อง   รองนายก อบต.    
เนื่องจากกระผมไดร้ับมอบหมายจากท่านนายกในการน าเสนอญตัติในการขอ 
อนุมตัิเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่จ านวน  2  รายการ ดงันี ้
หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 

เหตุผล 
ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้ค านึงถึงความส าคัญในการ
ปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับงานด้านช่าง  ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณมีความจ าเป็นที่จะต้อง
มีครุภัณฑ์อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานทั้งในด้าน
สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและภายในองค์กร  ซึ่งกองช่าง
ไม่ ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ส าหรับ
จ่ายค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเพื่อ
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กองช่ างจึงมีความ
จ าเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง ชี้แจงลายละเอียดเพิ่มเติมเลยครับ 

นายอิศรา  ทองใบ   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 
1. โอนลด 
1.1 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้....  1,078,920.-....บาท  
คงเหลือก่อนโอน....941 ,356.-....บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้  จ านวน.....
69,000.-.....บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน....872,356.-......บาท 

    รวมโอนลด  1  รายการ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   69,000.-  บาท   
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2. เพ่ือโอนต้ังรายการใหม่ 
2.1 เงินงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์      งบประมาณ...53,000.-...บาท 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษขนาด 
A3  ราคา 53,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษ
เองได้ 
2.2 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์       งบประมาณ...16,000.-...บาทเครื่อง 

            เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  ราคา 16,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Lettet,Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงในสว่นของรายละเอียดในการขออนุมตัิโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืเพ่ิมเติมอะไรไหมครับ 
 

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น   สมาชิกสภา ฯ หมู่ท่ี 10  
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน   

ดฉิันนางสาวสุกัญญา เสามั่น  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 10  ขอสอบถาม 
1.เครื่องเดิมเราเคยซื้อหรือไม่และตอนนี้ติดขัดอย่างไร 
2.การใช้งานมีอายุการใช้งานกี่ปีเนื่องจากว่าราคาสูงพอสมควรและมีการ 
รับประกันการใช้งานมากน้อยแค่ไหนค่ะ 

นายอิศรา  ทองใบ   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 
เครื่องเดมิที่เคยซื้อเมือ่ปี พ.ศ. 2563  ในราคา 18,600  บาท และชา่งซ่อม 
เครื่องปริน้เตอรไ์ด้ประเมินราคาซอ่มแลว้ราคาแพงกว่าทีจ่ะขอซื้อเครื่องใหม่    
ไม่คุ้มในการที่จะซ่อมแซมเพ่ือที่จะมาใช้งาน  และอายกุารใช้งานกไ็ม่รู้จะใช้ได ้
นานเท่าใดครับ 
2.เครือ่งนา่จะใช้ได้ประมาณ  5  ป ี ครับ  และการรบัประกนัเครื่องก็ 2 ป ี ครับ   
ทางกองช่างจงึขอจดัซือ้เครือ่งปริ้นเตอร ์A3 และเครื่องปริ้นเตอร์ A4  แยกกันเพื่อ 
ยืดอายุในการใช้งานถา้ปรบัเครื่องปริน้ A3 มาปริ้น A4  ดว้ย ช่างแนะน าวา่จะท า 
ให้เครื่องปริน้ A3  ช ารุด  และเสียหายไดง้่ายครบั  
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงในสว่นของรายละเอียดในการขออนุมตัิโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืเพ่ิมเติมอะไรไหมครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
  

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  2  รายการ  
เลยนะครับ 
สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเหน็ชอบในการขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  ขอใหย้กมือขึน้ครบั 

-มีมติเห็นชอบในการอนุมตัโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  จ านวน  9  เสียง 
 
 
 



-16- 
 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่หน็ชอบในการขออนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

-มีมติไม่เห็นชอบในการอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
จ านวน  2  รายการ  จ านวน  -  เสียง 

 

-งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบในการอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ จ านวน  2  รายการ   
จ านวน  9  เสียง 
 

มีมตไิม่เห็นชอบในการอนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่  จ านวน  2  รายการ 
จ านวน   -  เสียง 
 

งดออกเสียง     จ านวน  -  เสียง 
 
5.4 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2566  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1  รายการ 

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายกได้ยื่นเสนอญัตติในการขออนุมตัิโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  1  รายการ   
ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญท่านนายก ชี้แจงเลยครบั 

นายปรีชา  บุญเขื่อง   รองนายก อบต.    
เนื่องจากกระผมไดร้ับมอบหมายจากท่านนายกในการน าเสนอญตัติในการขอ 
อนุมตัิโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่จ านวน  1  รายการ  ดังนี ้
หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

เหตุผล 
ด้วยกองคลัง มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากว่างบประมาณไม่เพียงพอกับการใช้
จ่าย  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรเป็นไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  กองคลังจึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองคลัง ชีแ้จงลายละเอียดเพิ่มเตมิเลยครับ 
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นางสาวพรทิพย์  อะปะหัง  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 
เนื่องจากกองคลังมีคอมพวิเตอรไ์ม่เพียงพอในการปฏบิตัิงานจึงมคีวามจ าเป็น 
ที่จะขอโอนงบประมาณ  เพื่อจัดหาเครือ่งคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม  โดยมรีายละเอียด  
ดังนี ้

       1. โอนลด 
            เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร  

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
ตั้งไว้  297,900.-บาท คงเหลือก่อนโอน 197,900.-บาท  ขออนุมัติ 
โอนลดครั้งนี้ จ านวน  32,000.-บาท คงเหลือ  165,900.-บาท  
2. เพื่อโอนต้ังรายการใหม่ 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 32,000.-บาท รายละเอียดดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 
แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost sinv Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 GHz  จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีนว่ยความจ าแบบ Cach Memory รวมใน
ระดบั (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกวา่ 
ดังนี ้
1) เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหนว่ยความจ าขนาดไม่นอ้ย
กว่า 2 GB หรือ 
2) มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพตดิตัง้อยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใชห้นว่ยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื 
3) มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชห้นว่ยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB  

    - มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 GB  
- มหีนว่ยจัดเก็บข้อมูล ชนดิ SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 2 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จ านวน 1 หนว่ย   
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไมน่้อยกว่า 3 ช่อง  
- มแีปน้พิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์รวม 1 รายการ  
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงในสว่นของรายละเอียดในการขออนุมตัิโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  
จ านวน  1  รายการ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืเพ่ิมเติมอะไรไหมครับ 

 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ  
สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในการขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  1  รายการ  ขอใหย้กมือขึน้ครบั 

-มีมติเห็นชอบในการอนุมตัโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  1  รายการ  จ านวน   9  เสียง 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่หน็ชอบในการขออนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่  
จ านวน  1  รายการ ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

-มีมติไม่เห็นชอบในการอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
จ านวน  1  รายการ  จ านวน   -  เสียง 

-งดออกเสียง    จ านวน   1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบในการอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ จ านวน  1  รายการ   
จ านวน  9  เสียง 
 

มีมตไิม่เห็นชอบในการอนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  เพื่อตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่  จ านวน  1  รายการ 
จ านวน  -  เสียง 
 

งดออกเสียง   จ านวน  1  เสียง 
 

5.5 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2566  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  (กองการศึกษา)  

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายกได้ยื่นเสนอญัตติในการขออนุมตัิโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  ในส่วนของรายละเอียดขอเชญิท่านนายก ชี้แจงเลยครับ 
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นายปรีชา  บุญเขื่อง   รองนายก อบต.    
เนื่องจากกระผมไดร้ับมอบหมายจากท่านนายกในการน าเสนอญตัติในการขอ 
อนุมตัิเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่จ านวน  2  รายการ ดงันี ้
หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 

เหตุผล 
ด้วยกองการศึกษา  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากว่างบประมาณไม่เพียงพอกับ
การใช้จ่าย  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรเป็นไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กองการศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีรายงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ในส่วนของรายละเอียด  ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมเลยครับ 
 

นางสาวพรรณี  มีพันธ ์   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
1. โอนลด 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่ ว ไปเกี่ ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร              
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      
เ พ่ือจ่ายเป็น เงิน เดือนพนักงานส่วนต าบลพร้อมเงินปรับปรุ ง เงิน เดือน                  
ตั้งไว้ 797,640.- บาท  ใช้ไป 214,620.- บาท  คงเหลือ 583,020.- บาท 

 

2. เพื่อโอนต้ังรายการใหม่ 
2.1 แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน          
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 32 ,000.-บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 
แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 GHz  จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีนว่ยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดบั (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมคีุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า 
ดังนี ้
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1) เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหนว่ยความจ าขนาดไม่นอ้ย
กว่า 2 GB หรือ 
2) มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพตดิตัง้อยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใชห้นว่ยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื 
3) มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชห้นว่ยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB  

    - มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 GB  
- มหีนว่ยจัดเก็บข้อมูล ชนดิ SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 2 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จ านวน 1 หนว่ย   
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไมน่้อยกว่า 3 ช่อง  
- มแีปน้พิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ 

 

2.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 8,000 บาท  (-แปดพันบาทถ้วน-) 
เครื่องพิมพ์ 

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอปุกรณ์ทีม่ีความสามารถเปน็ Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่อง

เดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมตดิตัง้ถงัหมกึพิมพ์ ( Ink Tank Printer)  

จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi 
- มีความเรว็ในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าตอ่หน้า

ที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ่นาที (ipm) 
- มีความเรว็ในการพิมพ์ร่างสสี าหรบักระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าตอ่นาท ี       

(ppm) หรือ 5 ภาพตอ่หน้า (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี)ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200X 600 หรอื 600 X 

1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตัิ ( Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งสแีละขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สงูสุดไมน่้อยกวา่ 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอรเ์ซน็ต์ 
- มีช่องเชือ่มต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 
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- มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือขา่ยไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802 .11 b,g n) ได ้

- มีถาดใส่กระดาษไดร้วมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงในสว่นของรายละเอียดในการขออนุมตัิโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืเพ่ิมเติมอะไรไหมครับ 

 

ที่ประชุม   ไม่มี 
  

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  
สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในการขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  ขอใหย้กมือขึน้ครบั 

-มีมติเห็นชอบในการอนุมตัโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  จ านวน  9  เสียง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่หน็ชอบในการขออนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

-มีมติไม่เห็นชอบในการอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
จ านวน  2  รายการ  จ านวน   -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จ านวน   1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบในการอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ จ านวน  2  รายการ   
จ านวน   9  เสียง 
 

มีมตไิม่เห็นชอบในการอนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  เพื่อตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่  จ านวน  2  รายการ 
จ านวน   -  เสียง 
 

งดออกเสียง     จ านวน   1  เสียง 
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ        
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  ถ้าไมม่ีกระผมกข็อพัก 
การประชมุเพื่อรับประทานอาหารกลางวันเลยนะครบั  
 

 

**************พักรับประทานอาหารกลางวัน ************** 
 
 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ 
ขอเชิญสมาชกิสภาฯ เขา้ห้องประชุมเมื่อครบเวลาพักเบรกการประชุมและ

นับสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม  ขอเชญิประธานสภาด าเนินการประชมุ   
ตามระเบียบวาระต่อไปเลยค่ะ 

 
 

5.6 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติการติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2566  
(วาระที่  1  วาระรับหลักการ) 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ     
ตามที่ทา่นนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลโนนดนิแดง  ได้ยื่นญัตต ิ

ต่อสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลโนนดนิแดง  เรื่องการพิจารณา 
ร่างขอ้บัญญัตกิารตดิตัง้บ่อดักไขมนับ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  
(วาระที่ 1 วาระรับหลักการ)  นัน้  ในส่วนของรายละเอยีดขอเชญิท่านนายก อบต. 
ชี้แจงเลยครับ 

นายปรีชา  บุญเขื่อง   รองนายก อบต.    
เนื่องจากกระผมไดร้ับมอบหมายจากท่านนายกให้ยืน่ขอเสนอญัตติ  เรื่อง เรื่องการ
พิจารณาร่างข้อบัญญตัิการติดตั้งบ่อดกัไขมันบ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  
(วาระที่ 1 วาระรับหลักการ)   
เพื่อพิจารณาดงันี ้  
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ดินแดง  เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  
พ.ศ. 2566  (ดูรายละเอียดตามเอกสารที่แจกพร้อมกันเลยครับ) 
หลักการ 
ร่างขอ้บัญญัตอิงคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนดินแดง เรื่อง การตดิตัง้บ่อดักไขมนั
บ าบดัน้ าเสียในอาคารโดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจบุัน 
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เหตุผล 
ก าหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูก
สร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จ ากัด ดูแล
การติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ าทิ้งลง หรือไหลไปสู่
แ ห ล่ ง ร ะบ า ยน้ า ภ า ย ใ น เ ขต อ งค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บล โนนดิ น แด ง 
เพ่ือเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม  และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเสีย 
ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชีแ้จงในส่วนของรายละเอียดเลยครับ 
 

นายณฐาภพ  สุภีค า   หัวหน้าส านักปลัด 
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 

    ดูเอกสารทีแ่จกไปพร้อมกันเลยนะครับ 
ร่าง  ข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบลโนนดินแดง 
เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง เรื่อง 
การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา 
๒๐(๓) และมาตรา ๔๔แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 
มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนดินแดง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ดินแดงและนายอ าเภอโนนดินแดงจึงตราข้อบัญญัติไว้ 

    ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 25๖๓ ” 

    ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ขอ้บัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

    ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“อาคาร” หมายความว่า ตกึ บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือสิง่
ที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
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“บ่อดักไขมัน”หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่าน
การใช้แล้ว 
“การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า 
หรือการกระท าอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า 
“แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู 
คลอง แม่น้ า ทะเลและแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่เป็น
ของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ า
ธรรมชาติได้ 

    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนดินแดง 
    “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  

และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดงที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้
เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง
ระบายน้ าและยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและ
ไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 
ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตาม
มาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
ที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จ
ก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ใน
วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 
ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

    (๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 
    (๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง 

ระบายน้ าด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ท าการดูแลรักษา เก็บขนน้ ามันหรือ
ไขมันในบ่อดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่
ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ 
ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจ
ก าหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด
ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ด าเนินการติดตั้ง
บ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
การปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัตินี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิ
เช่น พื้นที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ในชนบทเป็นต้น 
ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดงรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 

ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงรายละเอียดร่างข้อบัญญัตกิารตดิตัง้บ่อดกัไขมนับ าบดัน้ าเสีย
ในอาคาร พ.ศ. 2566  (วาระที่ 1  วาระรบัหลกัการ)  มีสมาชิกทา่นใดมีข้อ
ซักถามหรือประสงค์จะอภปิรายอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 

นายชัยลภ  หอมอ้ม   สมาชิกสภา ฯ  
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 

    กระผมนายชัยลภ  หอมอ้ม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่8  ขอสอบถามในการ 
ด าเนินการจะเปน็การเพิ่มภาระใหก้ับครัวเรือนหรอืไม ่ เพราะมคี่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินการกค็งจะท าให้ล าบากต่อประชาชนในพื้นทีแ่ละในการบ าบดัน้ า  ทางพื้นที่ 
เราส่วนมาเปน็พื้นที่สูง  ไม่มกีารระบายน้ าลงแมน่้ าล าคลองครบั 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกทา่นใดมีข้อซักถามหรือประสงค์จะอภิปรายอกีหรือไม่  ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่   

ขอเชิญครบั  (ไมม่ี)  ถ้าไม่ม ี ผมก็จะขอมตเิหน็ชอบในรา่งข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อ
ดักไขมนับ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  
(วาระที่ 1  วาระรบัหลักการ)   

สมาชิกฯ ท่านใด มีมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบดัน้ าเสีย
ในอาคาร พ.ศ. 2566 (วาระที่ 1  วาระรับหลักการ)  ขอให้ยกมือครับ 
    

-มีมติเห็นชอบในร่างข้อบญัญัติการติดตั้งบ่อดกัไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2566  (วาระที่ 1  วาระรับหลักการ)  จ านวน  9  เสียง 
 

สมาชิกฯท่านใด ไมเ่ห็นชอบในร่างข้อบญัญตัิการตดิตัง้บ่อดักไขมันบ าบดัน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2566  (วาระที่ 1  วาระรับหลักการ)  ขอให้ยกมือครับ    
 

-มีมติไม่เห็นชอบในการร่างข้อบัญญตัิการตดิตัง้บ่อดักไขมันบ าบดัน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2566  (วาระท่ี 1  วาระรับหลักการ) จ านวน   -  เสียง 
 

-งดออกเสียง   จ านวน  1  เสียง 
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มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในร่างข้อบญัญัติการติดตั้งบ่อดกัไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  
    พ.ศ. 2566 (วาระที ่1  วาระรบัหลักการ)   จ านวน  9  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในร่างข้อบญัญตัิการตดิตัง้บ่อดักไขมนับ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 
2566  (วาระที่ 1  วาระรบัหลักการ)    จ านวน   -  เสียง 

 

งดออกเสียง   จ านวน  1  เสียง 
 
นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 

ล าดับต่อไปก็จะเปน็การพิจารณารา่งข้อบัญญัตกิารตดิตั้งบ่อดักไขมัน 
บ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566   
วาระที่ 2 วาระการแปรญตัติ  
 ขอเชิญท่านปลัด อบต. ชีแ้จงในส่วนของรายละเอียดเลยครับ 
 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์  ปลัด อบต. 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภา 

ท้องถิน่ พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2565   
  ข้อ 45 ญตัตริ่างข้อบญัญตัทิี่ประชมุสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมตัิให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ก็ได ้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิน่หรอืสมาชกิสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอกไ็ด้   
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนมุัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว้การพิจารณา
วาระที่สองนั้นให้ทีป่ระชุมสภาท้องถิน่เปน็กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 

ข้อ 49 ญตัตริ่างข้อบญัญตัทิี่สภาท้องถิน่ลงมติรบัหลกัการแล้ว           
ถ้าจะต้องสง่ให้คณะกรรมการแปรญตัติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นสง่ร่าง
ข้อบัญญตัินัน้ไปให้คณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาท้องถิน่จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตติ่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วย  

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตทิี่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึง่  
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชกิสภาท้องถิน่ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม             
ร่างขอ้บัญญัตกิ็ให้เสนอค าแปรญตัติลว่งหนา้เปน็หนังสือ โดยให้แปรญตัต ิ
เป็นรายข้อ  และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญตัต ิในกรณีที่สมาชกิสภา 
ท้องถิน่  เป็นผูแ้ปรญตัติจะต้องมีสมาชกิสภาท้องถิ่นรบัรองเชน่เดียวกบัการ 
เสนอญตัต ิ
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นปลดัชีแ้จงในสว่นของรายละเอียดมามีสมาชกิท่านใดจะสอบถาม 
หรือเพิ่มเติมไหมครบั (ไม่มี)  ถ้าไมม่ีผมก็จะขอมติในที่ประชุมว่าจะมีการ 
พิจารณาร่างข้อบัญญตัิการติดตั้งบ่อดกัไขมันบ าบดัน้ าเสียในอาคาร  
พ.ศ. 2566  สามวาระรวดเดียวหรือไม่  เลยนะครับ 
สมาชิกฯ ท่านใด มีมติเห็นชอบในการพิจารณาร่างข้อบญัญตัิการตดิตัง้บ่อดัก 
ไขมนับ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  สามวาระรวดเดียว   
ขอให้ยกมอืครบั 
    

-มีมติเห็นชอบในการพิจารณาร่างข้อบญัญตัิการตดิตั้งบ่อดักไขมัน 
บ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  สามวาระรวดเดียว   
จ านวน  9  เสียง 

 

สมาชิกฯ ท่านใด มีมติไมเ่หน็ชอบในการพิจารณารา่งขอ้บัญญตัิการติดตั้ง 
บ่อดักไขมันบ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  สามวาระรวดเดียว   
ขอให้ยกมอืครบั 
    

-มีมติเห็นชอบในการพิจารณาร่างข้อบญัญตัิการตดิตั้งบ่อดักไขมัน 
บ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  สามวาระรวดเดียว   
จ านวน   -  เสียง 

 

-งดออกเสียง   จ านวน  1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการพิจารณาร่างข้อบญัญตัิการตดิตั้งบ่อดักไขมัน 
บ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  สามวาระรวดเดียว   
จ านวน  9  เสียง 

 

มีมติเห็นชอบในการพิจารณาร่างข้อบญัญตัิการตดิตั้งบ่อดักไขมัน 
บ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  สามวาระรวดเดียว   
จ านวน   -  เสียง 
 

งดออกเสียง   จ านวน  1  เสียง 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
    เมื่อที่ประชุมเหน็ตรงกนัแลว้ว่าให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชมุสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565   

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบ้รหิารท้องถิน่หรือสมาชิกสภา 
   ท้องถิน่จ านวนไมน่้อยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนผู้ทีอ่ยู่ในที่ประชุมจะเปน็ผู้เสนอก็

ได้เมื่อที่ประชมุสภาท้องถิ่นอนุมตัิให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว้               
การพิจารณาวาระที่สองน้ันให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
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 ดังนัน้ จงึให้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดงทุกท่าน        
เป็นกรรมการแปรญตัต ิและกระผมเปน็ประธานกรรมการแปรญัตติ พรอ้มกนันี้
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกทา่น ได้พิจารณาดรูายละเอียดขอ้บัญญตัฯิ อีกครั้งว่าจะ
แปรญัตติในสว่นใดหรอืไม ่ให้เสนอค าแปรญัตตดิ้วยวาจาได ้ตัง้แต่บดันี ้            
ขอเชิญครบั  

 

ที่ประชุม      ไม่มี 
 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
ถ้าไมม่ีกระผมก็ขอเข้าสูว่าระต่อไป  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญตัิการตดิตัง้ 
บ่อดักไขมันบ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  ต่อไปเลยนะครับ   
 

มติที่ประชุม   รับทราบในการพิจารณาร่างข้อบัญญตัิการตดิตัง้บ่อดักไขมัน 
บ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  วาระที่  2  วาระการพิจารณา   
ไม่มีการแปรญัตติ 

 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
ครับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดกัไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  
พ.ศ. 2566  ก็เข้าสูว่าระที ่ 3  วาระสุดท้าย  คอื  วาระการลงมติ  ในการ 
พิจารณาเหน็ชอบร่างข้อบญัญัติการติดตั้งบ่อดกัไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  
พ.ศ. 2566 เพื่อน าเสนอทา่นนายอ าเภอโนนดินแดง  ในการอนุมัตแิละจะได ้
ประกาศใชต้่อไปนะครับ  ในวาระนี้ก่อนที่จะลงมติผมกจ็ะขอถามย้ าอกีครัง้ว่า 
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรเกีย่วกับรา่งขอ้บัญญตั ิ
การติดตั้งบอ่ดกัไขมันบ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  อีกไหมครับ   

 

ที่ประชุม   ไม่มี 
นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  

ถ้าไมม่ีกระผมก็ขอมติทีป่ระชุมในวาระที ่2 ว่าเหน็ชอบให้ยืนร่างข้อบัญญัต ิ
การติดตั้งบอ่ดกัไขมันบ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  เลยนะครับ   
สมาชิกท่านใดมีมตเิหน็ชอบให้ยืนร่างข้อบัญญตัิการติดตัง้บ่อดกัไขมนั 
บ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  ขอให้ยกมือขึ้นครบั 

มีมตเิห็นชอบให้ยืนร่างข้อบญัญตัิการตดิตัง้บ่อดักไขมนั 
บ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  จ านวน  9  เสียง 
 

สมาชิกท่านใดมีมติในการไมเ่ห็นชอบให้ยนืร่างข้อบญัญตัิการตดิตัง้บ่อดัก 
ไขมนับ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ขอให้ยกมือขึน้ครบั   

มีมตไิม่เห็นชอบให้ยนืร่างขอ้บัญญตัิการติดตั้งบ่อดกัไขมัน 
บ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  จ านวน   -  เสยีง 
 

งดออกเสียง   จ านวน  1  เสียง 
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มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบให้ยืนร่างข้อบญัญตัิการตดิตัง้บ่อดักไขมนับ าบดัน้ าเสียในอาคาร  
พ.ศ. 2566   จ านวน  9  เสียง 

 

    มีมตไิม่เห็นชอบให้ยนืร่างขอ้บัญญตัิการติดตั้งบ่อดกัไขมันบ าบัดน้ าเสียใน 
อาคาร พ.ศ. 2566   จ านวน   -  เสียง 

 

    งดออกเสียง    จ านวน   1  เสียง 
 

5.7 เรือ่ง  การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขตหรือ
เปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมแนวทางปฏิบัติใน
การจัดท าและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
    ด้วยได้รบัหนังสือแจ้งจากทา่นนายกฯ  รว่มหนงัสือจากกระทรวงมหาดไทย   

ในการด าเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขต  โดยมรีายละเอียดตามหนังสอื  
ที่  มท 0804.6/ว 294  ลงวันที ่12  มกราคม 2566   
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดตามหนังสอืส่งเลยครบั   
 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ 
ขอบคุณทา่นประธาน  ตามที่ได้รบัหนังสือเรื่อง  การแตง่ตั้งคณะกรรมการ 
พิจารณาและแก้ไขแนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององคก์รปกครองสว่น 
ท้องถิน่  พรอ้มแนวทางปฏิบัติในการจดัท าและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
ตามที่เจา้หน้าที่ อบต. ชีแ้จงรายละเอียดมามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ 
เพิ่มเติมไหมครบั ถ้าไม่มีกระผมกข็อให้เสนอชื่อบุคคลทีจ่ะแต่งตั้งเป็น 
คณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตของ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ขอเชญิเสนอชื่อเลยครับ   
 

นายไสว  สาแก้ว   สมาชิกสภาฯ  
เรียนท่านประธานทีเ่คารพคณะผู้บรหิาร และสมาชิก ผูท้รงเกียรติทกุท่าน  
กระผมนายไสว  สาแกว้  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7     
ขอเสนอนายบุญส่ง  เจก๊นอก   สมาชกิสภา อบต. หมูท่ี ่15     
เป็นคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต ฯ   
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภา 
    ขอผู้รับรองอยา่งนอ้ย  2  คน   

ผู้รับรอง  
1) นางสาวสมร  ยาเคน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8     

 2) นายสมบรูณ์  สนิพูน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11     
มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอกีไหมครับ  ผมจะนบัหนึง่ถงึสามนะครับ  

 หนึ่ง  สอง  สาม    
 

ที่ประชุม ไม่มี 
นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภา 

ถ้าไมม่ีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเตมิกระผมก็จะขอมติเห็นชอบในการ 
แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแกไ้ขแนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขต 
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเลยนะครับ 
สมาชิกท่านใดมีมตเิหน็ชอบในการแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาและแก้ไข 
แนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

มีมตเิห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไข 
แนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
จ านวน   9  เสียง 
 

สมาชิกท่านใดมีมตเิหน็ชอบในการแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาและแก้ไข 
แนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

มีมตไิม่เห็นชอบในการแตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแกไ้ข 
แนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
จ านวน    -   เสียง 
 

งดออกเสียง   จ านวน   1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขตหรือ 
เปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
จ านวน   9   เสียง 

 

    มีมตไิม่เห็นชอบในการแตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแกไ้ขแนวเขตหรือ 
เปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
จ านวน    -  เสียง 

 

งดออกเสียง จ านวน   1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่นๆ 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภา 
ในวาระอื่นๆนี้  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมไหมครับ  
 

นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต. 
 ขอน าเรียนเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาของ อบต.โนนดินแดง  ของเราครับ  
นายชัยลภ  หอมอ้ม  สมาชิกสภา ฯ 
 ขอน าเรียนเรื่องก่อนน าเสนอโครงการต่างๆ ในสภาฯ  อยากให้น าโครงการหรือ

เรื่องที่จะด าเนินการเข้าประชุมสภา  อยากให้ปรึกษาหารือกับทางสมาชิกสภาฯ   
ในเบื้องต้นก่อน  เพื่อจะได้ศึกษาหาข้อมูลก่อนการพิจารณาในที่ประชุมสภาครับ  

นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต. 
กระผมจะได้น าเรียนท่านนายก อบต. เพ่ือพิจารณานะครับ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภา  
มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมไหมครับ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีกระผมก็ขอปิดประชุม
สภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566  ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ  เชิญท่านเลขนุการสภาอ่านประกาศปิดประชุมครับ 
 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ 
    อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  เรื่อง  ปิดประชุมสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี   

พ.ศ. ๒๕๖6  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้ประกาศ 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2   
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  ตั้งแต่วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖6   เป็นต้นไป 

     บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ไม่มีเรื่องที่จะ 
   ปรึกษาหารือแล้ว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติ 
   สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  
   (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงให้ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   โนนดินแดง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  ตั้งแต่บัดนี้   
   เป็นต้นไป  ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 
   ลงชื่อ  นายบุญม ี ชนะชยั  ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลโนนดนิแดง 
 

ปิดประชุม  :  เวลา  15.30  น. 
 
 
 
 
 



 
 

-32- 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ    เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์)   
    เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 
 
 

ลงชื่อ   กรรมการตรวจรายงานการประชมุ   
   (นายไสว  สาแก้ว)                          

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 7 
   
 

ลงชื่อ           กรรมการตรวจรายงานการประชมุ  
          (นายสมศรี  บินรัมย์)                         
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 12 
  
 

ลงชื่อ               กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
           (นายบุญส่ง  เจ๊กนอก)           

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 15 
 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามญั  สมัยที่ 2 
ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 1 / 2566  ในวันที ่ 18  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566  เป็นที่เรียบรอ้ยถูกต้อง
ครบถ้วนแลว้    

 

     ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
            (นายบุญมี  ชนะชัย) 

       ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี พ.ศ. 2566  ครัง้ที่  1 / 2566 
วันพฤหัสบดีที ่ 3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย  

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น  

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง  

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว  

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน  

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม  

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร  

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง  

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก  

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหตุ 

1. นายอ่อน  จิตรคง นายก อบต.โนนดินแดง อ่อน  จิตรคง  

2. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง  

3. นายปัญญา  เหง่าไธสง เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง ปัญญา  เหง่าไธสง  

4. นางพรประภา  กรังสูงเนิน ท้องถิ่นอ าเภอโนนดินแดง พรประภา  กรังสูงเนิน  
5. นายมนตรี  สิงห์ทอง รองปลัด อบต.โนนดินแดง มนตรี  สิงห์ทอง  

6. นางสาวพรรณี  มีพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา พรรณี  มีพันธ์  

7. นางสาวจินตนา  รัตนเพชร นักวิชาการการศึกษาช านาญการ จินตนา  รัตนเพชร  

8. นางสาวศุภาวีร์  ฉิมกูล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ พรทิพย์  อะปะหัง  

9. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อิศรา  ทองใบ  

10. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้มาครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อม
แล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ ์ เลขานุการสภาฯ   

อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง   
     เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามัญ   

   สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๓    
   มาตรา  ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
   พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ข้อ 22  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
   พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   

บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  มีข้อราชการ 
   ที่จะปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงก าหนด 
   ให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามัญ   
   สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  ในระหว่างวันที่  1 – 15   
   เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖6  เป็นต้นไป  ประกาศ  ณ  วันที่       
   เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖6  ลงชื่อ  นายบุญมี  ชนะชัย ประธานสภา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง            
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ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    ๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ        

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้นแลว้ 
5.เรื่อง  ทีเ่สนอใหม่   

5.1 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2567    

วาระที่  1  วาระรับหลกัการ 
5.2  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ 
5.3  เรื่อง  การก าหนดระยะเวลาในการเสนอแปรญตัติ 
5.4  เรื่อง  ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญตัติ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ขอเรยีนเชิญท่านปลัดเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ         

อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ครั้งทีแ่ล้วครับ   
นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง   

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครั้งท่ี 1/2566     
เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  ๒๕๖6 
วาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
๒.เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม   
3.เร่ือง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 

เสร็จสิ้นแล้ว 
5.เรื่อง  ทีเ่สนอใหม่   
5.1 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
      รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
       (รถพยาบาลฉุกเฉิน)  

5.2 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (รถพยาบาลฉกุเฉนิ)  

5.3 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตัง้จ่ายเป็น 
   รายการใหม ่(เครื่องปริ้นเตอร ์A 3 กองช่าง)  
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5.4 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็ 

   รายการใหม ่(เครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลงั) 

5.5 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็ 
       รายการใหม่ (เครื่องคอมพิวเตอร ์และเครือ่งปริ้นเตอร ์  
       กองการศึกษา) 

5.6 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบญัญตัิการตดิตั้งบ่อดักไขมัน 
      บ าบดัน้ าเสียในอาคาร  

วาระที่  1  วาระรับหลกัการ 
    วาระที่  2  วาระการพิจารณา 
    วาระที่  3  วาระการลงมติ 

5.7 เรื่อง  การแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนว 
      เขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองสว่น 
      ทอ้งถิน่  พร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดท าและแกไ้ข 
      แนวเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
6.เรื่องอื่นๆ 

ที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่1  

ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 4/2566 เมือ่วนัที่ 15 กุมภาพันธ ์
2566  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จ านวน   9  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จ านวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จ านวน    1  เสียง 
วาระที่ 3 เรื่อง  กระทูถ้าม 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 4 เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการท่ีสภาท้องถิน่ตัง้ขึน้พิจารณา 

เสร็จสิ้นแล้ว 
 -ไม่ม-ี 

5.เรื่อง  ทีเ่สนอใหม่   
5.1 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
      รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
       (รถพยาบาลฉุกเฉิน)  

มติที่ประชุม เห็นชอบในการขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน  9  เสียง 

ไม่เห็นชอบในการขออนุมตัเิปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน   -  เสียง 

งดออกเสียง    จ านวน    1  เสียง 
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5.2 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (รถพยาบาลฉกุเฉนิ)  

มติที่ประชมุ เห็นชอบในการอนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566     จ านวน   9  เสียง 

ไม่เห็นชอบในการอนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566   จ านวน     -  เสียง 

งดออกเสียง   จ านวน    1  เสียง 
 

5.3 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตัง้จ่ายเป็น 
   รายการใหม ่(เครื่องปริ้นเตอร ์A 3 กองช่าง)  

มติที่ประชุม เห็นชอบในการอนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
  งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  จ านวน  2  รายการ  จ านวน   9  เสียง 

ไม่เห็นชอบในการอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่ 

 จ านวน  2  รายการ  จ านวน     -  เสียง 

งดออกเสียง   จ านวน    1  เสียง 

 

5.4 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็ 

   รายการใหม ่(เครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลงั) 

มติที่ประชมุ เห็นชอบในการอนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 จ านวน  1  รายการ จ านวน   9  เสียง 

ไม่เห็นชอบในการอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจา่ยเปน็รายการใหม ่

 จ านวน  1  รายการ จ านวน     -  เสียง 

งดออกเสียง  จ านวน    1  เสียง 

 

5.5 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็ 
       รายการใหม่ (เครื่องคอมพิวเตอร ์และเครือ่งปริ้นเตอร์   
       กองการศึกษา) 

มติที่ประชมุ เห็นชอบในการอนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   จ านวน  2  รายการ จ านวน   9  เสียง 

ไม่เห็นชอบในการอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจา่ยเปน็รายการใหม ่

 จ านวน  2  รายการ จ านวน     -  เสียง 

งดออกเสียง  จ านวน    1  เสียง 
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5.6 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบญัญตัิการตดิตั้งบ่อดักไขมัน 
      บ าบดัน้ าเสียในอาคาร  

วาระที่  1  วาระรับหลกัการ 
มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในร่างข้อบญัญัติการติดตั้งบ่อดกัไขมันบ าบัดน้ า 

เสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (วาระที่ 1  วาระรบัหลักการ)  
 จ านวน  9  เสียง 

 

  มีมตไิม่เห็นชอบในร่างข้อบญัญตัิการตดิตัง้บ่อดักไขมนับ าบดั 
  น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  (วาระที่ 1  วาระรบัหลกัการ)  
  จ านวน   -  เสียง 

  งดออกเสียง   จ านวน  1  เสียง 
    วาระที่  2  วาระการพิจารณา 

    มติที่ประชมุ รับทราบในการพิจารณาร่างข้อบัญญตัิการตดิตัง้บ่อดักไขมัน 
บ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 วาระการพิจารณา  
ไม่มีการแปรญัตต ิ

    วาระที่  3  วาระการลงมติ 
มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบให้ยนืร่างข้อบญัญตัิการตดิตั้งบ่อดักไขมนับ าบดั 

น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566   จ านวน  9  เสียง 

      มีมตไิม่เห็นชอบให้ยนืร่างขอ้บัญญตัิการติดตั้งบ่อดกัไขมัน 
บ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566   จ านวน   -  เสียง 

      งดออกเสียง   จ านวน   1  เสียง 
5.7 เรื่อง  การแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนว 
เขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
พร้อมแนวทางปฏิบตัิในการจัดท าและแก้ไขแนวเขตองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่  

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาและแก้ไข 
แนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่
  จ านวน   9   เสียง 

      มีมตไิม่เห็นชอบในการแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาและ 
แก้ไขแนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ จ านวน    -  เสียง 

งดออกเสียง จ านวน   1  เสียง 
6.เรื่องอื่นๆ 

    ปิดประชมุ เวลา  15.30  น. 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 

  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ   

ที่ประชุม    (ไม่มี)   
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมดว้ยครบั 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 
เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม    จ านวน  10  เสียง 
-ท่านใดมีมติในการไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ    จ านวน     -  เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน  1  เสียง 

มติที่ประชุม   มีมตเิหน็ชอบรับรองรายงานการประชุม    จ านวน   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม    จ านวน      -  เสียง 
    งดออกเสียง       จ านวน     1  เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -ไม่ม-ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 

- ไม่มี – 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง  เพ่ือพิจารณา (เสนอใหม่) 
5.1 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (วาระท่ี  ๑  วาระรับหลักการ) 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ     
ตามที่ทา่นนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลโนนดินแดง  ได้ยื่นญัตตติ่อสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ขอให้พิจารณาร่างข้อบญัญตั ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  นัน้   
ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงเลยครับ 

นายอ่อน  จิตรคง   นายก อบต.โนนดินแดง 
ข้าพเจ้านายอ่อน  จติรคง  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนดินแดง   
ขอเสนอญตัต ิ เรื่อง เรื่องการพิจารณารา่งขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าป ี 
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (วาระที ่1 วาระรบัหลักการ)  เพ่ือพิจารณาดังนี้  
หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2554)  

ขอ ๕๘ ญตัตริ่างขอบัญญตังิบประมาณ  ใหผูบริหารทองถิ่นยืน่ตอสภา       
ทองถิน่ตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยวธิิการงบประมาณ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางใน

การจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และ
ประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง รวบรวมรายงานการเงินและ
สถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ เสนอ
ต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ  

ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไขงบประมาณ ในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น       
ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว            
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม  
เหตุผล 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนดินแดง  ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาต าบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2567          
จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 

นายอ่อน  จิตรคง   นายก อบต.โนนดินแดง  ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 

     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
และสมาชิกสภาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดงอีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง จึง
ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการคลัง ตลอกจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้ 
   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงในส่วนของรายละเอียดเลยครับ 
 

เจ้าหน้าที่ อบต.   (ชี้แจงรายละเอยีดตามเอกสารแนบท้าย) 
ชี้แจงรายละเอียดรา่งข้อบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2567  ดูเอกสารทีแ่จกไปพร้อมกันทีละขอ้เลยนะคะ  
(ชี้แจงอ่านเอกสารครบทุกแผ่น)  

    มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมคะ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ        

มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  ถ้าไมม่ีกระผมกข็อพัก 
การประชมุเพื่อรับประทานอาหารกลางวันเลยนะครบั  

 

**************พักรับประทานอาหารกลางวัน ************** 
 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ 
ขอเชิญสมาชกิสภาฯ เขา้ห้องประชุมเมื่อครบเวลาพักเบรกการประชุมและ

นับสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม  ขอเชญิประธานสภาด าเนินการประชมุ   
ตามระเบียบวาระต่อไปเลยค่ะ 

 
 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงในสว่นของรายละเอียดมามีสมาชกิท่านใดจะ

สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  

ตามที่เจ้าหน้าที่ อบต. ชี้แจงรายละเอียดมามีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม 
        หรือเพิ่มเติมอะไรไหมครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 

   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  
   (วาระที่  ๑ วาระรับหลักการ)  ด้วยครับ    

                 - ท่านใดมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (วาระที่ ๑ วาระรับหลักการ) ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

      - มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖7     จ านวน  10  เสียง 

- ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (วาระที่ ๑ วาระรับหลักการ) ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

      - มีมติไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๖7    จ านวน   -  เสียง 

 

       - งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖7 วาระที่ 1 วาระรับหลักการ   จ านวน  10  เสียง 
 

        มีมติไม่เหน็ชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖7 วาระที่ 1 วาระรับหลักการ   จ านวน    -  เสียง 
 

       งดออกเสียง       จ านวน   1  เสียง 
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5.2  เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
   ครับตามมติทีป่ระชุมสภาฯ  ก็มีมติเห็นชอบรบัหลกัการร่างขอ้บัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7  เป็นเอกฉันทแ์ละ 
ในล าดับต่อไปทางสภาจะตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ในส่วนของ 
รายละเอียดเชญิท่านเลขานกุารสภา ฯ  ชีแ้จงเลยครับ 

 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์   ปลัด อบต.  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่

น้อยกว่าสามคนแต่ ไม่เกินเจ็ดคน  
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่

ไม่ได้เป็นสมาชิก สภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก 

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้   

(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ  
(๑) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น  
(๒) ตาย  
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง  
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

เสร็จสิ้นลง  
(๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
ข้อ  ๑๐๗  ภายใต้บังคับข้อ  ๑๐๓  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น      

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีใน  กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า  สองคน  ส่วนกรณีที่  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  
เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้น าวิธีการเลือกตาม ข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ข้อ  ๑๐๗  ภายใต้บังคับ ข้อ  ๑๐๓  วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาทอ้งถิน่
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
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ข้อ  ๑๒  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้น าความใน ข้อ  ๘  มาใช้

บังคับโดยอนุโลม  กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้
สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้ เลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับ
ถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี 

ข้อ  ๑๔  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
หนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นปลดั อบต. ชีแ้จงข้อระเบียบมามีสมาชิท่านใดจะสอบถามหรอืเพิ่มเติม 
ไหมครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีในขัน้ตอนแรกทางสภา ฯ  ตอ้งด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการ

แปรญัตติเป็นคณะกรรมการสามัญ  ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาไม่นอ้ยกว่า ๓ คน  
แตไ่ม่เกิน  ๗  คน  ขอให้สมาชิกเสนอว่าจะมีคณะกรรมการกีค่น  เชญิเสนอครบั 

สมาชิกสภา ฯ   กระผมนายชัยลภ  หอมอ้ม  ส.อบต. ม. 9  ขอเสนอให้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการฯ  จ านวน  3  ท่าน   
 

    ท่านใดมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน 
   ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน 
   จ านวน   10  เสียง     

 

        ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  
จ านวน  3  ท่าน  ขอให้ยกมือขึ้นครับ  

       มีมติไม่เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน  
จ านวน   -  เสียง 

       งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน 
   จ านวน  10  เสียง 

 

        มีมติไม่เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน  
จ านวน    -  เสียง 
 

       งดออกเสียง จ านวน   1  เสียง 
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นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ผมจึงขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อพร้อมกับผู้รับรองอย่างน้อย  2  ท่าน  โดยจะให้เสนอ
คณะกรรมการทีละคนเริ่มจากคณะกรรมการคนที่  1   

    เชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่  ๑  ครับ     
สมาชิกสภาฯ   ดิฉนันางสาวสมร  ยาเคน  ส. อบต. ม. 8  ขอเสนอนายไสว  สาแก้ว ส.อบต. ม. 7  
       ผู้รับรอง   ๑. นายชัยลภ  หอมอม้  ส. อบต. ม. 9 
                      ๒. นายสมศร ี บินรัมย์  ส. อบต. ม. 12 
นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  

มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอชื่ออีกไหมครบั (ไม่มี)  ถ้าไม่มี นายไสว  สาแก้ว ส.อบต. ม.7  
    เป็นกรรมการคนที ่ ๑  ต่อไปเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่  ๒  ครับ 

สมาชิกสภาฯ   ดิฉนันางสาวลลิตา  บุญเขื่อง  ส. อบต. ม. 14 ขอเสนอนายสมบูรณ์  สินพูน  
ส.อบต. ม.11 

       ผู้รับรอง   ๑. นายไสว  สาแกว้      ส. อบต. ม. 7 
                      ๒. นายสิน  ชินโคตร   ส. อบต. ม. 13 

 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอชื่ออีกไหมครบั (ไม่มี)  ถ้าไม่มี  นายสมบูรณ ์ สินพนู  
ส.อบต. ม.11  เป็นกรรมการคนที ่ ๒  ต่อไปเชิญเสนอชื่อกรรมการคนสุดท้าย 
คนที่ ๓  ครับ 

สมาชิกสภาฯ   กระผมนายชัยลภ  หอมอ้ม  ส. อบต. ม. 9  ขอเสนอนางสาวสุกัญญา  เสามั่น   
ส.อบต. ม.10   

       ผู้รับรอง   ๑. นางสาวสมร  ยาเคน  ส. อบต. ม. 8 
                      ๒. นายบุญสง่  เจ๊กนอก ส. อบต. ม. 15 
 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอใครเพิ่มเติมอีกไหมครับ (ไมม่ี)  ถ้าไมม่ีผมกข็อ 
งดเสนอชื่อนะครับ  นบัหนึ่ง นับสอง นับสาม หมดเวลาในการเสนอชื่อ 
คณะกรรมการแปรญตัตแิละขอแจ้งให้สภาทราบถึงคณะกรรมการแปรญัตติ   
จ านวน  ๓  ท่าน  ไดแ้ก ่๑. นายไสว  สาแก้ว  ส. อบต. ม. 7 

                       ๒. นายสมบรูณ์  สนิพูน  ส. อบต. ม. 11 
๒. นางสาวสุกญัญา  เสามั่น ส. อบต. ม. 15 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.3  เรื่อง  การก าหนดระยะเวลาในการเสนอแปรญตัติ 
นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  

การก าหนดระยะเวลาในการเสนอแปรญตัต ิ ในสว่นของรายละเอียด 
ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  ชีแ้จงในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอ 
ค าแปรญตัติเลยครบั   
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นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์   ปลัด อบต.  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม

วาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง นั้น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม 
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
สาม วาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปร ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณนั้น 

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายใน
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ  

ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นปลดั อบต. ชีแ้จงข้อระเบียบมามีสมาชิท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติม 
ไหมครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ในการยืน่แปรญตัติ  ถ้าสมาชิกท่านใดจะยื่นแปรญตัติจะต้องยื่นต่อประธาน 
คณะกรรมการ ฯ  ทราบไมน่้อยกวา่  ๒๔  ชัว่โมง  และสภาต้องก าหนดห้วงเวลา
ในการยืน่ขอชีแ้จงไม่นอ้ยกวา่  ๒๔  ชั่วโมง  ใหช้ัดเจนวา่จะก าหนดชว่งใดขอเชญิ
เสนอได้เลยครับ 

สมาชิกสภาฯ   ดิฉนันางสาวสมร  ยาเคน  ขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ 
ตั้งแตว่ันที ่4 – 6  สิงหาคม ๒๕๖6  ตัง้แต่เวลา  08.00 – 17.00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
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นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเปน็อื่นอกีไหมครับ (ไมม่ี) ถา้ไม่มีผมกข็อมติที่ประชมุ 
ในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญตัตติั้งแตว่ันที ่4 – 6  สิงหาคม ๒๕๖6   
ตั้งแต่เวลา  08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลโนนดินแดง 
ท่านใดมีมติเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ  
ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มีมติเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ 
    จ านวน  9  เสียง 

 

 ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ  
ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มีมติไม่เห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ 
    จ านวน   -  เสียง 

       งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ จ านวน  9  เสียง 
 

มีมติไม่เห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ จ านวน   -  
เสียง 

 

       งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
 

5.4  เรื่อง  ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  ในส่วนของ 
รายละเอียดขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงในการก าหนดระยะเวลาในการ 
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์   ปลัด อบต.  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น  อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้
มีหรือ   ไม่มี  การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปร ญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อ
สงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นปลดั อบต. ชีแ้จงข้อระเบียบมามีสมาชิท่านใดจะสอบถามหรอืเพิ่มเติม 
ไหมครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
 ล าดับต่อไปเชญิสมาชกิสภา ฯ  เสนอการก าหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการซึ่งไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง  เลยครบั 
 

สมาชิกสภาฯ   ดิฉนันางสาวลลิตา  บุญเขื่อง  ส. อบต. ม. 14  ขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา   
    ต้ังแต่วันท่ี  6  สิงหาคม 2566  ต้ังแต่เวลา  18.00 น. ถึงวันที่  7  สิงหาคม  

2566  ต้ังแต่เวลา  19.00 น.  เพื่อที่จะไดร้วบรวมน าเสนอสภา อบต.  ภายใน 
วันที ่ 12  สิงหาคม ๒๕๖6  

 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเปน็อื่นอกีไหมครับ (ไมม่ี) ถา้ไม่มีผมกม็ติทีป่ระชุม 
ในการก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ท่านใดมีมติเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ  
ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มีมติเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ 
    จ านวน  10  เสียง 

 

 ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ  
 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มีมติไม่เห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ 
    จ านวน   -  เสียง 

 

       งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ   
จ านวน  10  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ 
   จ านวน     -  เสียง 

 

       งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรไหมครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอท าการ 
ปิดประชุมเลยนะครับและขอนัดประชุมอีกครั้งในวันที่  4   สิงหาคม ๒๕๖6                 

    โดยไม่ส่งหนังสือเชิญประชุมครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน วันนี้ครับ   
 

ปิดประชุม    เวลา  15.00  น. 
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ลงชื่อ    เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์)   
    เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 
 
 

ลงชื่อ   กรรมการตรวจรายงานการประชมุ   
   (นายไสว  สาแก้ว)                          

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 7 
   
 

ลงชื่อ           กรรมการตรวจรายงานการประชมุ  
          (นายสมศรี  บินรัมย์)                         
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 12 
  
 

ลงชื่อ               กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
           (นายบุญส่ง  เจ๊กนอก)           

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 15 
 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามญั  สมัยที่ 3 
ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 1 / 2566  ในวันที ่ 3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2566  เป็นที่เรียบร้อยถูกต้อง
ครบถ้วนแลว้    

 

     ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
            (นายบุญมี  ชนะชัย) 

       ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี พ.ศ. 2566  ครัง้ที่  1 / 2566 
วันพฤหัสบดีที ่ 3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย  

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น  

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง  

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว  

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน  

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม  

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร  

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง  

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก  

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหตุ 

1. นายอ่อน  จิตรคง นายก อบต.โนนดินแดง อ่อน  จิตรคง  

2. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง  

3. นายปัญญา  เหง่าไธสง เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง ปัญญา  เหง่าไธสง  

4. นางพรประภา  กรังสูงเนิน ท้องถิ่นอ าเภอโนนดินแดง พรประภา  กรังสูงเนิน  

5. นายมนตรี  สิงห์ทอง รองปลัด อบต.โนนดินแดง มนตรี  สิงห์ทอง  

6. นางสาวพรรณี  มีพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา พรรณี  มีพันธ์  

7. นางสาวจินตนา  รัตนเพชร นักวิชาการการศึกษาช านาญการ จินตนา  รัตนเพชร  

8. นางสาวศุภาวีร์  ฉิมกูล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศุภาวีร์  ฉิมกูล  

9. นายการุณ  ชุดจีน เจ้าพนักงานธุรการ การุณ  ชุดจีน  

10. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

11. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

12. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้มาครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อม
แล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   

อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง   
     เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามัญ   

   สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๓    
   มาตรา  ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
   พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ข้อ 22  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
   พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   

บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  มีข้อราชการ 
   ที่จะปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงก าหนด 
   ให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามัญ   
   สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  ในระหว่างวันที่  1 – 15   
   เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖6  เป็นต้นไป  ประกาศ  ณ  วันที่  27     
   เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖6  ลงชื่อ  นายบุญมี  ชนะชัย ประธานสภา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง            
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ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    ๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ        

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้นแลว้ 
5.เรื่อง  ท่ีเสนอใหม่   

5.1 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2567    

วาระที่  1  วาระรับหลกัการ 
5.2  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ 
5.3  เรื่อง  การก าหนดระยะเวลาในการเสนอแปรญตัติ 
5.4  เรื่อง  ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญตัติ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ขอเรยีนเชิญท่านปลัดเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ         

อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ครั้งทีแ่ล้วครับ   
นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง   

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 1/2566     
เมื่อวันท่ี  18  พฤษภาคม  ๒๕๖6 
วาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
๒.เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม   
3.เร่ือง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 

เสร็จสิ้นแล้ว 
5.เรื่อง  ท่ีเสนอใหม่   
5.1 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
      รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
       (รถพยาบาลฉุกเฉิน)  

5.2 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (รถพยาบาลฉกุเฉนิ)  

5.3 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตัง้จ่ายเป็น 
   รายการใหม ่(เครื่องปริ้นเตอร ์A 3 กองช่าง)  
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5.4 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็ 

   รายการใหม ่(เครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลงั) 

5.5 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็ 
       รายการใหม่ (เครื่องคอมพิวเตอร ์และเครือ่งปริ้นเตอร ์  
       กองการศึกษา) 

5.6 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบญัญตัิการตดิตั้งบ่อดักไขมัน 
      บ าบดัน้ าเสียในอาคาร  

วาระที่  1  วาระรับหลกัการ 
    วาระที่  2  วาระการพิจารณา 
    วาระที่  3  วาระการลงมติ 

5.7 เรื่อง  การแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนว 
      เขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองสว่น 
      ทอ้งถิน่  พร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดท าและแกไ้ข 
      แนวเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
6.เรื่องอื่นๆ 

ที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่1  

ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 4/2566 เมือ่วนัที่ 15 กุมภาพันธ ์
2566  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จ านวน   9  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จ านวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จ านวน    1  เสียง 
วาระที่ 3 เรื่อง  กระทูถ้าม 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 4 เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการท่ีสภาท้องถิน่ตัง้ขึน้พิจารณา 

เสร็จสิ้นแล้ว 
-ไม่ม-ี 

วาระที่ 5 เรื่อง  ท่ีเสนอใหม่   
5.1 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
      รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
       (รถพยาบาลฉุกเฉิน)  

มติที่ประชุม เห็นชอบในการขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน  9  เสียง 

ไม่เห็นชอบในการขออนุมตัเิปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน   -  เสียง 

งดออกเสียง    จ านวน    1  เสียง 
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5.2 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (รถพยาบาลฉกุเฉนิ)  

มติที่ประชุม เหน็ชอบในการอนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566     จ านวน   9  เสียง 

ไม่เห็นชอบในการอนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566   จ านวน     -  เสียง 

งดออกเสียง   จ านวน    1  เสียง 
 

5.3 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตัง้จ่ายเป็น 
   รายการใหม ่(เครื่องปริ้นเตอร ์A 3 กองช่าง)  

มติที่ประชุม เห็นชอบในการอนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
  งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  จ านวน  2  รายการ  จ านวน   9  เสียง 

ไม่เห็นชอบในการอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่ 

 จ านวน  2  รายการ  จ านวน     -  เสียง 

งดออกเสียง   จ านวน    1  เสียง 

 

5.4 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็ 

   รายการใหม ่(เครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลงั) 

มติที่ประชมุ เห็นชอบในการอนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 จ านวน  1  รายการ จ านวน   9  เสียง 

ไม่เห็นชอบในการอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจา่ยเปน็รายการใหม ่

 จ านวน  1  รายการ จ านวน     -  เสียง 

งดออกเสียง  จ านวน    1  เสียง 

 

5.5 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็ 
       รายการใหม่ (เครื่องคอมพิวเตอร ์และเครือ่งปริ้นเตอร ์  
       กองการศึกษา) 

มติที่ประชมุ เห็นชอบในการอนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   จ านวน  2  รายการ จ านวน   9  เสียง 

ไม่เห็นชอบในการอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจา่ยเปน็รายการใหม ่

 จ านวน  2  รายการ จ านวน     -  เสียง 

งดออกเสียง  จ านวน    1  เสียง 
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5.6 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบญัญตัิการตดิตั้งบ่อดักไขมัน 
      บ าบดัน้ าเสียในอาคาร  

วาระที่  1  วาระรับหลกัการ 
มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในร่างข้อบญัญัติการติดตั้งบ่อดกัไขมันบ าบัดน้ า 

เสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (วาระที่ 1  วาระรบัหลักการ)  
 จ านวน  9  เสียง 

 

  มีมตไิม่เห็นชอบในร่างข้อบญัญตัิการตดิตัง้บ่อดักไขมนับ าบดั 
  น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  (วาระที่ 1  วาระรบัหลกัการ)  
  จ านวน   -  เสียง 

  งดออกเสียง   จ านวน  1  เสียง 
    วาระที่  2  วาระการพิจารณา 

    มติที่ประชมุ รับทราบในการพิจารณาร่างข้อบัญญตัิการตดิตัง้บ่อดักไขมัน 
บ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 วาระการพิจารณา  
ไม่มีการแปรญัตต ิ

    วาระที่  3  วาระการลงมติ 
มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบให้ยนืร่างข้อบญัญตัิการตดิตัง้บ่อดักไขมนับ าบดั 

น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566   จ านวน  9  เสียง 

      มีมตไิม่เห็นชอบให้ยนืร่างขอ้บัญญตัิการติดตั้งบ่อดกัไขมัน 
บ าบดัน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566   จ านวน   -  เสียง 

      งดออกเสียง   จ านวน   1  เสียง 
5.7 เรื่อง  การแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนว 
เขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  
พร้อมแนวทางปฏิบตัิในการจัดท าและแก้ไขแนวเขตองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่  

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาและแก้ไข 
แนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่
  จ านวน   9   เสียง 

      มีมตไิม่เห็นชอบในการแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาและ 
แก้ไขแนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ จ านวน    -  เสียง 

งดออกเสียง จ านวน   1  เสียง 
6.เรื่องอื่นๆ 

    ปิดประชมุ เวลา  15.30  น. 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 

  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ   

ที่ประชุม    (ไม่มี)   
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมดว้ยครบั 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 
เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม   จ านวน  10  เสียง 
-ท่านใดมีมติในการไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ   จ านวน     -  เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน  1  เสียง 

มติที่ประชุม   มีมตเิหน็ชอบรับรองรายงานการประชุม    จ านวน   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม    จ านวน      -  เสียง 
    งดออกเสียง       จ านวน     1  เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -ไม่ม-ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 

- ไม่มี – 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่อง  เพ่ือพิจารณา (เสนอใหม่) 
5.1 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (วาระท่ี  ๑  วาระรับหลักการ) 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ     
ตามที่ทา่นนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลโนนดนิแดง  ได้ยื่นญัตตติ่อสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ขอให้พิจารณาร่างข้อบญัญตั ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  นัน้   
ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงเลยครับ 

นายอ่อน  จิตรคง   นายก อบต.โนนดินแดง 
ข้าพเจ้านายอ่อน  จติรคง  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนดินแดง   
ขอเสนอญตัต ิ เรื่อง เรื่องการพิจารณารา่งขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าป ี 
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (วาระที ่1 วาระรบัหลักการ)  เพื่อพิจารณาดังนี้  
หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดว้ยขอ้บังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2554)  

ขอ ๕๘ ญตัตริ่างขอบัญญตังิบประมาณ  ใหผูบริหารทองถิ่นยืน่ตอสภา       
ทองถิน่ตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยวธิิการงบประมาณ 

 
 
 



-8- 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และ
ประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง รวบรวมรายงานการเงินและ
สถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ เสนอ
ต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ  

ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไขงบประมาณ ในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น  ได้
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม  
เหตุผล 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนดินแดง  ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาต าบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2567          
จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 

นายอ่อน  จิตรคง   นายก อบต.โนนดินแดง  ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 

     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
และสมาชิกสภาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดงอีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง    
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการคลัง ตลอก
จนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 

     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลโนนดินแดง มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
    1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ านวน  33,601,081.89  บาท   
    1.1.2  เงินสะสม   จ านวน    7,090,186.19  บาท 
    1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  18,121,887.99 บาท 
    1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

จ านวน  0  โครงการ  
    1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  0  โครงการ    
    1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน 0.00 บาท 
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2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    2.1 รายรับจริง  จ านวน  30,488,376.98  บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร      71,403.92  บาท 
    หมวดคา่ธรรมเนียมคา่ปรบัและใบอนุญาต  43,590.00  บาท 
    หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน           130,176.35  บาท 
    หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์                0.00  บาท 
    หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด            750.00  บาท 
    หมวดรายไดจ้ากทนุ       0.00  บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร               17,368,319.08  บาท 
    หมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป                 12,874,137.00  บาท 

2.2 เงินอดุหนนุที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุบวตัถุประสงค์    17,786,408.00  บาท 

    2.3 รายจ่ายจรงิ จ านวน  23,574,177.10  บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง               6,729,851.00  บาท 

    งบบุคลากร            9,942,105.00  บาท 
    งบด าเนนิการ            5,062,160.78  บาท 
    งบลงทนุ      558,238.32  บาท 
    งบเงนิอดุหนุน            1,281,822.00  บาท 

งบรายจ่ายอืน่         0.00  บาท 
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอดุหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค์  
จ านวน  17,786,408.00 บาท    
2.5 มีการจา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่   
จ านวน  5,171,000.00 บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม         0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิกู ้          0.00 บาท 
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1.ประมาณการรายรับ 

 
รายรับ รายรับจริง 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 
ประมาณการ 

ปี 2567 
รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 71,403.92 85,000.00 85,000.00 
หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนญุาต   43,590.00 24,000.00 24,000.00 

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 130,176.35 200,000.00 100,000.00 
หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 750.63 255,000.00 255,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 245,920.90 564,000.00 464,000.00 
รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร  17,368,319.08 16,306,000.00 17,536,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,368,319.08 16,306,000.00 17,536,000.00 

รายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอดุหนุน 12,874,137.00 14,000,000.00 14,000,000.00 

    รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร      
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 

12,874,137.00 14,000,000.00 14,000,000.00 

รวม 30,488,376.77 30,870,000.00 32,000,000.00 

 
2.ประมาณการรายจา่ย 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

ประมาณการ 
ปี 2567 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 6,729,851.00 7,578,870.00 8,884,133.00 

งบบุคลากร 9,942,105.00 13,681,480.00 15,187,972.00 

งบด าเนนิงาน 5,062,160.78 6,127,650.00 5,399,395.00 
งบลงทนุ 558,238.32 1,792,000.00 654,500.00 
งบเงนิอดุหนุน 1,281,822.00 1,690,000.00 1,874,000.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 
 

23,574,177.10 
 

30,870,000.00 32,000,000.00 
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นายอ่อน  จิตรคง   นายก อบต.โนนดินแดง 

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ อบต. ชี้แจงรายละเอียดเลยครับ 

  

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ ์  ปลัด อบต.โนนดินแดง 
ชี้แจงรายละเอียดรา่งข้อบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2567  ดูเอกสารทีแ่จกไปพร้อมกันทีละขอ้เลยนะคะ  
(ชี้แจงอ่านเอกสารครบทุกแผ่น)  มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรอืเพิ่มเติม    ไหม
คะ 

 

ที่ประชุม   ไม่มี 
นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  

มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรไหมครับ  ถ้าไมม่ีกระผมก็ขอพัก 
การประชมุเพื่อท าการรบัประทานอาหารเที่ยงครับ 

 
*******************  พักรับประทานอาหารเที่ยง  ******************** 

 
นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ 

ตรวจสอบนับองค์ประชุม  เมื่อครบองคป์ระชุมเชญิประธานสภาองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลโนนดนิแดง  ปฏบิัติหน้าทีด่ าเนินการประชุมตามวาระตอ่ไปคะ 

 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงในสว่นของรายละเอียดมามีสมาชกิท่านใดจะ

สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  

ตามที่เจ้าหน้าที่ อบต. ชี้แจงรายละเอียดมามีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม 
        หรือเพิ่มเติมอะไรไหมครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 

   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  
   (วาระที่  ๑ วาระรับหลักการ)  ด้วยครับ    

                 - ท่านใดมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (วาระที่ ๑ วาระรับหลักการ) ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

      - มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖7     จ านวน  10  เสียง 

- ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (วาระที่ ๑ วาระรับหลักการ) ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

      - มีมติไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๖7    จ านวน   -  เสียง 

 

       - งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 



 
 

-12- 
 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖7 วาระที่ 1 วาระรับหลักการ   จ านวน  10  เสียง 
 

        มีมติไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖7 วาระที่ 1 วาระรับหลักการ   จ านวน    -  เสียง 
 

       งดออกเสียง       จ านวน   1  เสียง 
 

5.2  เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
   ครับตามมติทีป่ระชุมสภาฯ  ก็มีมติเห็นชอบรบัหลกัการร่างขอ้บัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7  เป็นเอกฉันทแ์ละ 
ในล าดับต่อไปทางสภาจะตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ในส่วนของ 
รายละเอียดเชญิท่านเลขานกุารสภา ฯ  ชีแ้จงเลยครับ 

 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์   ปลัด อบต.  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  
(๒) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่

น้อยกว่าสามคนแต่ ไม่เกินเจ็ดคน  
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่

ไม่ได้เป็นสมาชิก สภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก 

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้   

(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ  
(๑) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น  
(๒) ตาย  
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง  
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

เสร็จสิ้นลง  
(๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
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ข้อ  ๑๐๗  ภายใต้บังคับข้อ  ๑๐๓  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น      
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีใน  กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า  สองคน  ส่วนกรณีที่  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  
เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้น าวิธีการเลือกตาม ข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ข้อ  ๑๐๗  ภายใต้บังคับ ข้อ  ๑๐๓  วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาทอ้งถิน่
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

ข้อ  ๑๒  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้น าความใน ข้อ  ๘  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้
สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้ เลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับ
ถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี 

ข้อ  ๑๔  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
หนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นปลดั อบต. ชีแ้จงข้อระเบียบมามีสมาชิท่านใดจะสอบถามหรอืเพิ่มเติม 
ไหมครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 

ถ้าไมม่ีในขัน้ตอนแรกทางสภา ฯ  ตอ้งด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการ
แปรญัตติเป็นคณะกรรมการสามัญ  ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาไม่นอ้ยกว่า  
๓ คน  แต่ไมเ่กิน  ๗  คน  ขอให้สมาชิกเสนอวา่จะมคีณะกรรมการกี่คน   
เชิญเสนอครับ 

สมาชิกสภา ฯ   กระผมนายชัยลภ  หอมอ้ม  ส.อบต. ม. 9  ขอเสนอให้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการฯ  จ านวน  3  ท่าน   
 

    ท่านใดมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน 
   ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน 
   จ านวน   9  เสียง     

 

        ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3  ท่าน   
ขอให้ยกมือขึ้นครับ  

       มีมติไม่เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน  
จ านวน   -  เสียง 

       งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
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มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน 
   จ านวน   9  เสียง 

 

        มีมติไม่เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน  
จ านวน   -  เสียง 
 

       งดออกเสียง จ านวน   1  เสียง 
 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ผมจึงขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อพร้อมกับผู้รับรองอย่างน้อย  2  ท่าน  โดยจะให้เสนอ
คณะกรรมการทีละคนเริ่มจากคณะกรรมการคนที่  1   

    เชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่  ๑  ครับ     
สมาชิกสภาฯ   ดิฉนันางสาวสมร  ยาเคน  ส. อบต. ม. 8  ขอเสนอนายไสว  สาแก้ว ส.อบต. ม. 7  
       ผู้รับรอง   ๑. นายชัยลภ  หอมอม้  ส. อบต. ม. 9 
                      ๒. นายสมศร ี บินรัมย์  ส. อบต. ม. 12 
 
นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  

มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอชื่ออีกไหมครบั (ไม่มี)  ถ้าไม่มี นายไสว  สาแก้ว  
ส.อบต. ม.7  

    เป็นกรรมการคนที ่ ๑  ต่อไปเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่  ๒  ครับ 
สมาชิกสภาฯ   ดิฉนันางสาวลลิตา  บุญเขื่อง  ส. อบต. ม. 14 ขอเสนอนายสมบูรณ์  สินพูน  

ส.อบต. ม.11 
       ผู้รับรอง   ๑. นายไสว  สาแกว้      ส. อบต. ม. 7 
                      ๒. นายสิน  ชินโคตร   ส. อบต. ม. 13 

 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอชื่ออีกไหมครบั (ไม่มี)  ถ้าไม่มี  นายสมบูรณ ์ สินพนู  
ส.อบต. ม.11  เป็นกรรมการคนที ่ ๒  ต่อไปเชิญเสนอชื่อกรรมการคนสุดท้าย 
คนที่ ๓  ครับ 

สมาชิกสภาฯ   กระผมนายชัยลภ  หอมอ้ม  ส. อบต. ม. 9  ขอเสนอนางสาวสุกัญญา  เสามั่น   
ส.อบต. ม.10   

       ผู้รับรอง   ๑. นางสาวสมร  ยาเคน  ส. อบต. ม. 8 
                      ๒. นายบุญสง่  เจ๊กนอก ส. อบต. ม. 15 
 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอใครเพิ่มเติมอีกไหมครับ (ไมม่ี)  ถ้าไมม่ีผมกข็อ 
งดเสนอชื่อนะครับ  นบัหนึ่ง นับสอง นับสาม หมดเวลาในการเสนอชื่อ 
คณะกรรมการแปรญตัตแิละขอแจ้งให้สภาทราบถึงคณะกรรมการแปรญัตติ   
จ านวน  ๓  ท่าน  ไดแ้ก ่๑. นายไสว  สาแก้ว  ส. อบต. ม. 7 

                       ๒. นายสมบรูณ์  สนิพูน  ส. อบต. ม. 11 
๒. นางสาวสุกญัญา  เสามั่น ส. อบต. ม. 15 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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5.3  เรื่อง  การก าหนดระยะเวลาในการเสนอแปรญตัติ 
นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  

การก าหนดระยะเวลาในการเสนอแปรญตัติ  ในสว่นของรายละเอียด 
ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  ชีแ้จงในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอ 
ค าแปรญตัติเลยครบั   
 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์   ปลัด อบต.  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม

วาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  จ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง นั้น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม  
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
สาม วาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปร ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณนั้น 

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายใน
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ  

ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นปลดั อบต. ชีแ้จงข้อระเบียบมามีสมาชิท่านใดจะสอบถามหรอืเพิ่มเติม 
ไหมครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ในการยืน่แปรญตัติ  ถ้าสมาชิกท่านใดจะยื่นแปรญตัติจะต้องยื่นต่อประธาน 
คณะกรรมการ ฯ  ทราบไมน่้อยกวา่  ๒๔  ชัว่โมง  และสภาต้องก าหนดห้วงเวลา
ในการยืน่ขอชีแ้จงไม่นอ้ยกวา่  ๒๔  ชั่วโมง  ใหช้ัดเจนวา่จะก าหนดชว่งใดขอเชญิ
เสนอได้เลยครับ 

สมาชิกสภาฯ   ดิฉนันางสาวสมร  ยาเคน  ขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตต ิ
ตั้งแตว่ันที ่4 – 6  สิงหาคม ๒๕๖6  ตัง้แต่เวลา  08.00 – 17.00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเปน็อื่นอกีไหมครับ (ไมม่ี) ถา้ไม่มีผมกข็อมติที่ประชมุ 
ในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญตัตติั้งแตว่ันที่ 4 – 6  สิงหาคม  
๒๕๖6 ตั้งแต่เวลา  08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชมุองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโนนดนิแดง 
ท่านใดมีมติเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ  
ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มีมติเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ 
    จ านวน  9  เสียง 

 

 ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ  
ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มีมติไม่เห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ 
    จ านวน   -  เสียง 

       งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ  
จ านวน  9  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ  
จ านวน   -  เสียง 

 

       งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
 

5.4  เรื่อง  ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  ในส่วนของ 
รายละเอียดขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงในการก าหนดระยะเวลาในการ 
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
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นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์   ปลัด อบต.  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น  อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้
มีหรือ   ไม่มี  การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปร ญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อ
สงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นปลดั อบต. ชีแ้จงข้อระเบียบมามีสมาชิท่านใดจะสอบถามหรอืเพิ่มเติม 
ไหมครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
 ล าดับต่อไปเชญิสมาชกิสภา ฯ  เสนอการก าหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการซึ่งไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง  เลยครบั 
 

สมาชิกสภาฯ   ดิฉนันางสาวลลิตา  บุญเขื่อง  ส. อบต. ม. 14  ขอเสนอให้คณะกรรมการ 
พิจารณา  ต้ังแต่วันท่ี  6  สิงหาคม 2566  ต้ังแต่เวลา  18.00 น. ถึงวันที่   
7  สิงหาคม 2566  ต้ังแต่เวลา  19.00 น.  เพื่อที่จะไดร้วบรวมน าเสนอสภา  
อบต.  ภายใน  วนัที่  12  สิงหาคม ๒๕๖6  

 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเปน็อื่นอกีไหมครับ (ไมม่ี) ถา้ไม่มีผมก็มติทีป่ระชุม 
ในการก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ท่านใดมีมติเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ  
ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มีมติเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ 
    จ านวน  9  เสียง 

 

 ท่านใดมีมตไิม่เห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ  
 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มีมติไม่เห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ 
    จ านวน   -  เสียง 

 

       งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
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มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ   
จ านวน    9  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ 
   จ านวน     -  เสียง 

 

       งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรไหมครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอท าการ 
ปิดประชุมเลยนะครับและขอนัดประชุมอีกครั้งในวันที่  4   สิงหาคม ๒๕๖6                 

    โดยไม่ส่งหนังสือเชิญประชุมครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน วันนี้ครับ   
 

ปิดประชุม    เวลา  15.00  น. 
 
 

ลงชื่อ    เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์)   
    เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 

 
 

ลงชื่อ   กรรมการตรวจรายงานการประชมุ   
   (นายไสว  สาแก้ว)                          

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 7   
 

ลงชื่อ           กรรมการตรวจรายงานการประชมุ  
          (นายสมศรี  บินรัมย์)                         
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 12  
 

ลงชื่อ               กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
           (นายบุญส่ง  เจ๊กนอก)           

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 15 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามญั  สมัยที่ 3 
ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 1 / 2566  ในวันที ่ 3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2566  เป็นที่เรียบร้อยถูกต้อง
ครบถ้วนแลว้    

     ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
            (นายบุญมี  ชนะชัย) 

       ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง 
 

 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี พ.ศ. 2566  ครัง้ที่  2 / 2566 
วันพฤหัสบดีที ่ 4  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย  

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น  

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง  

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว  

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน  

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม  

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสนิ ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร  

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง  

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก  

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหตุ 

1. นายอ่อน  จิตรคง นายก อบต.โนนดินแดง อ่อน  จิตรคง  

2. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง  

3. นายปัญญา  เหง่าไธสง เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง ปัญญา  เหง่าไธสง  

4. นายณรงค์ศักดิ์  โคตรสุวรรณ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ณรงค์ศกัดิ ์ โคตรสุวรรณ  

5. นายประสงค์   หาญณรงค์ นายช่างชลประทาน ประสงค์   หาญณรงค์  

6. นางสาวพรรณี  มีพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา พรรณี  มีพันธ์  

7. นายณฐาภพ  สุภีค า หัวหน้าส านักปลัด ณฐาภพ  สุภีค า  

8. นางสาวศุภาวีร์  ฉิมกูล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศุภาวีร์  ฉิมกูล  

9. นางสาววรนุช  ไชยโย นักพัฒนาชุมชนช านาญการ วรนุช  ไชยโย  

10. นางสาวจินตนา  รัตนเพชร นักวิชาการการศึกษาช านาญการ จินตนา  รัตนเพชร  

11. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

12. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้มาครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อม

แล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    ๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 

      1.เรื่อง  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจาก 
 พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
 2.เรื่อง ขอด าเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงอ่างเก็บน้ า 
ทรัพย์เศรษฐี  2  พร้อมอาคารประกอบ 

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้นแลว้ 
5.เรื่อง  ท่ีเสนอใหม่   

5.1 ญัตติ  เรื่อง  ขอด าเนินโครงการปรบัปรงุแก้มลิงอา่งเก็บน้ า 
ทรัพย์เศรษฐ ี 2  พรอ้มอาคารประกอบ   
5.2 ญัตติ  เรื่อง  การกันเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 กรณียังไมไ่ดก้อ่หนี้ผกูพัน 
5.3 ญัตติ  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เพื่อไปตั้งจา่ยรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ 
(ส านักปลัด) 
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5.4 ญัตติ  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เพื่อไปตั้งจา่ยรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ   
(กองสวสัดิการสังคม)  
5.5 ญัตติ  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เพื่อไปตั้งจา่ยรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ   
(กองการศึกษาและวฒันธรรม)               

 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    ขอเชิญตวัแทนโครงการสง่น้ าและบ ารงุรักษาล านางรอง  ชี้แจงในส่วนของ 

รายละเอียดเลยครับ  
  

นายณรงค์ศักด์ิ  โคตรสุวรรณ  นายช่างชลประทาน ฯ 
เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน 

 กระผมนายณรงค์ศักดิ์  โคตรสุวรรณ  นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน  โครงการส่ง
น้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พรบ. ประจ าปี พ.ศ. 
2566  ในการด าเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงอ่างทรัพย์เศรษฐี  2  พร้อมอาคาร
ประกอบ  ซึ่งได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  เรียบร้อย
แล้ว  นั้น  ในการนี้  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง  ขอด าเนินการ
ปรับปรุงโครงการ  โดยจะด าเนินการรื้อถอนและก่อสร้างงานอาคารท่อเหลี่ยม  
จ านวน  2  จุด  ดังนี้ 

จุดที่  1  ด าเนินการปรับรื้อถนนลาดยาง  เพ่ือด าเนินการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม  เนื่องจากสภาพเดิมของท่อเหลี่ยมมีความช ารุดเสียหาย  และถนนลาดยาง
โดนน้ า  กัดเซาะทั้งบนพ้ืนผิวจราจรและบริเวณท่อเหลี่ยมดินถม  ด้านข้างและใต้
อาคารถูกน้ ากัดเซาะเป็นโพรงตลอดแนวทั้งสองฝั่ง  ก าแพงด้านหน้าและด้านท้าย
เกิดการช ารุดเสียหาย  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซม  
รื้อถอน  และก่อสร้างใหม่          ตามรายละเอียดดังนี้   

    สภาพเดิม ท่อเหลี่ยม 
- ขนาด  2.00 x 2.00  เมตร  ยาว  10.00  เมตร  หนา  30  เซนติเมตร 
- ก าแพงด้านหน้าและด้านท้าย ยาว 3.50 เมตร 
- พ้ืนด้านหน้าและด้านท้ายขนาด  4.90 x 3.50 เมตร 
การก่อสร้างใหม่  ท่อเหลี่ยม 
- ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร  ยาว  8.00  เมตร  หนา  30  เซนติเมตร 
- ก าแพงด้านหน้าและด้านท้าย  ยาว  3.75  เมตร 
- พ้ืนด้านหน้าและด้านท้ายขนาด  4.90 x 3.75  เมตร 
- หินเรียงด้านหน้า  ขนาด  4.90 x 3.50  เมตร  หนา  30  เซนติเมตร 
- หินก่อด้านท้าย  ขนาด  4.90 x 9.00  เมตร 
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สภาพเดิม ถนนลาดยาง 
- ขนาดกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  16.00  เมตร  หนา  4  เซนติเมตร 
การก่อสร้างใหม่  ถนนคอนกรีต 
- ขนาดกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  16.00  เมตร  หนา  20 เซนติเมตร 

 

จุดที่  2  ด าเนินการปรับรื้อถนนทางลูกรัง  เพ่ือด าเนินการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม  เนื่องจากสภาพเดิมของท่อกลมมีความช ารุดเสียหาย  และถนนโดนน้ ากัด
เซาะทั้งบนพ้ืนผิวจราจรและบริเวณท่อกลม  พ้ืนด้านท้ายคอนกรีตแตกหัก  อาคาร
ถูกน้ ากัดเซาะเป็นโพรง  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซม  
รื้อถอน  และก่อสร้างใหม่  ตามรายละเอียดดังนี้ 
สภาพเดิม ท่อกลม 
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  1.00  เมตร  ยาว  10.00  เมตร   

จ านวน  3  แถว 
- ก าแพงด้านหน้าและด้านท้าย  ยาว  4.60  เมตร  สูง  1.50  เมตร 
- พ้ืนด้านหน้าและดา้นท้ายขนาด  4.60 x 1.00  เมตร 
การก่อสร้างใหม่  ท่อเหลี่ยม 
- ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร  ยาว  8.00  เมตร  หนา  30  เซนติเมตร 
- ก าแพงด้านหน้าและด้านท้าย  ยาว  3.75  เมตร 
- พ้ืนด้านหน้าและด้านท้ายขนาด  4.90 x 3.75  เมตร 
- หินเรียงด้านหน้า  ขนาด  4.90 x 3.50  เมตร  หนา  30  เซนติเมตร 
- หินก่อด้านท้าย  ขนาด  4.90 x 9.00  เมตร  หนา  30  เซนติเมตร  
 

สภาพเดิม ลูกรัง 
- ขนาดกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  12.00  เมตร  หนา  20  เซนติเมตร 
การก่อสร้างใหม่  ถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
- ขนาดกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  หนา  20  เซนติเมตร 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมไหมครับ  
 

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนดินแดง 
เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน   

   ดิฉนันางสาวสุกัญญา  เสามัน่  สมาชิก อบต. ม. 10  ตามที่เจ้าหน้าที่ 
ชลประทานชีแ้จงโครงการขดุลอกคลองรวมระยะทาง  1,450  เมตร  พร้อมมี
การก่อสร้าง  2  จดุ   การขุดลอกยังไม่ถึงซับเศรษฐีตอนบน  เกษตรกรบ้างสว่น
ได้รบัแจง้ว่าจะด าเนนิโครงการถึงซับเศรษฐีตอนบน    จงึตดัตน้ยางพารารอการขุด
ลอกคลอง  และไดร้ับแจ้งจากผู้ใหญ่ภายหลังว่าจะต้องเขียนเสนอโครงการเข้าไป
ใหม่  และท าการประชาคมอีกครัง้ 
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เกษตรกรจงึอยากทราบความชัดเจนของระยะเวลาการด าเนินโครงการดังกล่าวว่า
จะเสร็จสิน้ภายในปีงบประมาณใด  ส าหรับเกษตรกรทีย่ังไม่ไดต้ัดต้นยางพาราจะ
ได้กรีดยางไปเรื่อยๆ  จนกวา่จะด าเนนิการต่อไป 
- 2 ข้างล าคลองที่ขดุลอกทางชลประทานมโีครงการท าลกูรังเพื่อให้ให้สามารถ

สัญจรไปมาสะดวกด้วยหรือไม่คะ 
- บริเวณซบัเศรษฐี  2  ที่ก าลงัด าเนินโครงการก่อสร้างจะสิ้นสุดโครงการใน

เดือนไหนคะ 
 

นายณรงค์ศักด์ิ  โคตรสุวรรณ นายช่างชลประทาน ฯ  
เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน 

    - โครงการไดม้ีการปรบัลดจากเดมิหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะแจง้    
อีกครัง้  ตอนนี้ยังไมต่้องเคลยีร์ลิ่งสายทางไวร้อครับ 

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนดินแดง 
เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน   
ดิฉนันางสาวสุกัญญา  เสามัน่  สมาชิก อบต. ม. 10  
ในการด าเนินโครงการปรบัปรุงหรือกอ่สร้างท่อเหลี่ยมจะมีแนวกั้นน้ า 
หรือไม่คะ  
 

นายณรงค์ศักด์ิ  โคตรสุวรรณ นายช่างชลประทาน ฯ  
เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน 
ในการด าเนินโครงการจะไมม่ีแผงกั้นจะปล่อยน้ าให้ไหลผ่านเลยครับ 
 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง  
เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกทา่น 
แนวทางในการด าเนินโครงการจะด าเนินการขุดลอกจากหมู่ที ่15  -   
หมู่ที่ 10  ใช่ไหมครับ 

 

นายณรงค์ศักด์ิ  โคตรสุวรรณ นายช่างชลประทาน ฯ  
เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน 
จะด าเนินโครงการตามแนวคลองไปตลอดแนวครบั  แตย่ังไม่ทราบว่าจะมี 
การอนุมตัิแต่ละงบประมาณอย่างไรครับ 

 

นางสาวสมร  ยาเคน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนดินแดง 
เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน   
ดิฉนันางสาวสมร  ยาเคน  สมาชิก อบต. ม. 8  
โครงการคลองมะนาวจะมีการด าเนนิโครงการหรือไม่  เริ่มด าเนนิโครงการ 
เมื่อไรคะ  
 

นายณรงค์ศักด์ิ  โคตรสุวรรณ นายช่างชลประทาน ฯ  
เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน 
มีโครงการอยู่ในแผนที่จะด าเนินการอยูค่รับ  แต่ยังไม่ชดัเจนว่าจะ 
ด าเนินการชว่งไหน  แผนอนุมัติใช้ในปี พ.ศ. 2567  ครับ 
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นางสาวสมร  ยาเคน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนดินแดง 

เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน   
ดิฉนันางสาวสมร  ยาเคน  สมาชิก อบต. ม. 8  
โครงการถนนลาดยางคลองเรียบคลองส่งน้ าทรบ. 1  ท าไหมไม่ท าไปตาม 
แนวถนนจนตลอดสายทางคะ  
 

นายณรงค์ศักด์ิ  โคตรสุวรรณ นายช่างชลประทาน ฯ  
เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน 
งบประมาณที่ขอไปในการด าเนินโครงการกข็อไปยาวตลอดสายอยู่ครับ 
แตง่บประมาณที่ได้รบัการจดัสรรมาไม่สามารถท าถนนลาดยางไดต้ลอดสาย   
แตก่็มีโครงการที่จะด าเนนิการโครงการถนนในส่วนที่เหลืออยู่ครับ 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายณรงค์ศักด์ิ  โคตรสุวรรณ  นายช่างชลประทาน ฯ 
เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน 
กระผมในนามโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง  ขอขอบคุณทาง 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดงที่ได้ให้ทางโครงการส่งน้ าและ 
บ ารุงรักษาล านางรอง  เข้ารว่มชีแ้จงขอ้มูลเกี่ยวกบัการขอด าเนินโครงการปรบัปรงุแก้ม
ลิงอ่างเก็บน้ าทรัพย์เศรษฐี  2  พร้อมอาคารประกอบ   
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง   
จะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง   
ขอด าเนินโครงการดังกล่าว  ซึ่งก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตอ าเภอ 
โนนดินแดง  ขอขอบคุณครับ    

 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั (ไม่มี)  ถ้าไมม่ีกระผม 
ก็ขอขอบคุณโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง  ท่ีได้ชีแ้จงเกี่ยวกบั
รายละเอียดในการขอด าเนนิการปรบัปรงุแก้มลิงอา่งเกบ็น้ าทรัพย์เศรษฐ ี 2  
พร้อมอาคารประกอบ  ขอบคุณครับ 
 
 

*************พักการประชุม  10  นาที************* 
 
 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ  
ขอเชิญสมาชกิสภาฯ เขา้ห้องประชุมเมื่อครบเวลาพักเบรกการประชุมและนับ
จ านวนสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม  ขอเชญิประธานสภาด าเนินการประชมุตาม
ระเบียบวาระต่อไปเลยคะ 
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ขอเรยีนเชิญท่านปลัดเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ                
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง   

ครั้งทีแ่ล้วครับ   
นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 1/2566     
เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  ๒๕๖6 
วาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ      
๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 

 เสร็จสิน้แลว้ 
5. เรือ่ง  ท่ีเสนอใหม ่  

5.1 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบญัญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2567  วาระที่  1     วาระ
รับหลกัการ 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่2  

ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 1/2566 เมือ่วนัที่ 18 
พฤษภาคม 2566  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จ านวน  10  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จ านวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จ านวน    1  เสียง 
วาระที่ 3 เรื่อง  กระทูถ้าม 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 4 เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการท่ีสภาท้องถิน่ตัง้ขึน้พิจารณา 

เสร็จสิ้นแล้ว 
-ไม่ม-ี 

วาระที่ 5  เรื่อง  ท่ีเสนอใหม่   
5.1 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
วาระที่  1  วาระรับหลกัการ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบรา่งขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 จ านวน  10  เสียง 

ไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2567 จ านวน    -   เสียง 

งดออกเสียง จ านวน    1  เสียง 
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5.2  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

จ านวน  3  ท่าน จ านวน   9  เสียง 

          มีมติไม่เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ   
จ านวน  3  ท่าน จ านวน    -  เสียง 

         งดออกเสียง จ านวน   1  เสียง 
5.3  เรื่อง  การก าหนดระยะเวลาในการเสนอแปรญตัติ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ ฯ 
จ านวน  9  เสียง 

มีมติไม่เห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ
ฯ จ านวน   -  เสียง 

         งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
5.4  เรื่อง  ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ ฯ 
  จ านวน  9  เสียง 

มีมติไม่เห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ
ฯ  จ านวน   -  เสียง 

         งดออกเสียง   จ านวน  1  เสียง 
6.เรื่องอื่นๆ 

    ปิดประชมุ เวลา 15.00  น. 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 

  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ   

ที่ประชุม    (ไม่มี)   
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมดว้ยครบั 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 
เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม จ านวน  10  เสียง 
-ท่านใดมีมติในการไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ จ านวน     -  เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน  1  เสียง 

มติที่ประชุม   มีมตเิหน็ชอบรับรองรายงานการประชุม    จ านวน   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม    จ านวน     -   เสียง 
    งดออกเสียง       จ านวน     1  เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -ไม่ม-ี 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 

-ไม่ม-ี 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่อง  เพ่ือพิจารณา (เสนอใหม่) 
5.1 ญัตติ  เรื่อง  ขอด าเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงอ่างเก็บน้ า 
ทรัพย์เศรษฐี  2  พร้อมอาคารประกอบ      

 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
ตามที่ท่านนายกได้ยื่นญัตติ  เรื่อง  ขอด าเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงอ่างทรัพย์
เศรษฐี  2 พร้อมอาคารประกอบ  ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญ 
ท่านนายกชี้แจงเลยครับ 

นายอ่อน  จิตรคง   นายก อบต. 
ข้าพเจ้านายอ่อน  จิตรคง  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอด าเนินโครงการ 
ปรับปรุงแก้มลิงอ่างทรัพย์เศรษฐี  2 พร้อมอาคารประกอบ  เพื่อพิจารณา  ดังนี้  
หลักการ 
ตามหนงัสือโครงการส่งน้ าและบ ารงุรักษาล านางรอง   
ที่  กษ  0317.13/150  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2566   
เรื่อง  แจ้งขอด าเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงอ่างทรัพย์เศรษฐี  2   
พร้อมอาคารประกอบ  ซึ่งได้รับการอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดิน
แดงเรียบร้อยแล้วนั้น   
เหตุผล   
โครงการสง่น้ าและบ ารุงรกัษาล านางรอง  ขอด าเนนิการปรับปรงุแกม้ลิงอา่งทรัพย์
เศรษฐ ี 2  พรอ้มอาคารประกอบ  โดยจะด าเนินการรื้อถอนและกอ่สร้างงาน
อาคารทอ่เหลี่ยม  จ านวน  2  จดุ  จึงมคีวามจ าเป็นที่จะต้องด าเนนิการปรบัปรงุ  
ซ่อมแซม  รื้อถอน  และก่อสร้างใหม่  เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนดนิแดง  ในการด าเนินโครงการปรับปรุงแก้มลงิอ่างทรัพย์เศรษฐ ี 2  พรอ้ม
อาคารประกอบ  ซึ่งไดร้ับอนุญาตจากองคก์ารบริหารสว่นต าบลโนนดนิแดง  
เรียบร้อยแล้ว  นั้น  ในการนี้  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง   
ขอด าเนนิการปรบัปรงุโครงการ  โดยจะด าเนินการรือ้ถอนและก่อสร้างงานอาคาร
ท่อเหลี่ยม  จ านวน  2  จุด  ดังนี ้

จุดที่  1  ด าเนินการปรับรื้อถนนลาดยาง  เพ่ือด าเนินการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม  เนื่องจากสภาพเดิมของท่อเหลี่ยมมีความช ารุดเสียหาย  และถนนลาดยาง
โดนน้ า  กัดเซาะทั้งบนพ้ืนผิวจราจรและบริเวณท่อเหลี่ยมดินถม  ด้านข้างและใต้
อาคารถูกน้ ากัดเซาะเป็นโพรงตลอดแนวทั้งสองฝั่ง  ก าแพงด้านหน้าและด้านท้าย
เกิดการช ารุดเสียหาย  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซม  
รื้อถอน  และก่อสร้างใหม่  ตามรายละเอียดดังนี้   
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    สภาพเดิม ท่อเหลี่ยม 

- ขนาด  2.00 x 2.00  เมตร  ยาว  10.00  เมตร   
หนา  30  เซนติเมตร 

- ก าแพงด้านหน้าและด้านท้าย ยาว 3.50 เมตร 
- พ้ืนด้านหน้าและด้านท้ายขนาด  4.90 x 3.50 เมตร 

 

การก่อสร้างใหม่  ท่อเหลี่ยม 
- ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร  ยาว  10.00  เมตร   

หนา  30  เซนติเมตร 
- ก าแพงด้านหน้าและด้านท้าย  ยาว  3.75  เมตร 
- พ้ืนด้านหน้าและด้านท้ายขนาด  4.90 x 3.75  เมตร 
- หินเรียงด้านหน้า  ขนาด  4.90 x 3.50  เมตร  หนา  30  เซนติเมตร 
- หินก่อด้านท้าย  ขนาด  4.90 x 9.00  เมตร 

 

สภาพเดิม ถนนลาดยาง 
- ขนาดกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  16.00  เมตร  หนา  4  เซนติเมตร 
การก่อสร้างใหม่  ถนนคอนกรีต 
- ขนาดกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  16.00  เมตร  หนา  20 เซนติเมตร 

 

จุดที่  2  ด าเนินการปรับรื้อถนนทางลูกรัง  เพ่ือด าเนินการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม  เนื่องจากสภาพเดิมของท่อกลมมีความช ารุดเสียหาย  และถนนโดนน้ ากัด
เซาะทั้งบนพ้ืนผิวจราจรและบริเวณท่อกลม  พ้ืนด้านท้ายคอนกรีตแตกหัก  อาคาร
ถูกน้ ากัดเซาะเป็นโพรง  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซม  
รื้อถอน  และก่อสร้างใหม่  ตามรายละเอียดดังนี้ 
สภาพเดิม ท่อกลม 
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  1.00  เมตร  ยาว  10.00  เมตร   
- จ านวน  3  แถว 
- ก าแพงด้านหน้าและด้านท้าย  ยาว  4.60  เมตร  สูง  1.50  เมตร 
- พ้ืนด้านหน้าและดา้นท้ายขนาด  4.60 x 1.00  เมตร 
การก่อสร้างใหม่  ท่อเหลี่ยม 
- ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร  ยาว  8.00  เมตร  หนา  30  เซนติเมตร 
- ก าแพงด้านหน้าและด้านท้าย  ยาว  3.75  เมตร 
- พ้ืนด้านหน้าและด้านท้ายขนาด  4.90 x 3.75  เมตร 
- หินเรียงด้านหน้า  ขนาด  4.90 x 3.50  เมตร  หนา  30  เซนติเมตร 
- หินก่อด้านท้าย  ขนาด  4.90 x 9.00  เมตร  หนา  30  เซนติเมตร  
 

สภาพเดิม ลูกรัง 
- ขนาดกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  12.00  เมตร  หนา  20  เซนติเมตร 
การก่อสร้างใหม่  ถนนหินคลุกบดอัดแน่น 

- ขนาดกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  หนา  20  เซนติเมตร 
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมไหมครับ  
 

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนดินแดง 
เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน   

   ดิฉนันางสาวสุกัญญา  เสามัน่  สมาชิก อบต. ม. 10  ขอสอบถามสองข้างทาง 
ที่จะขดุลอกเดิมถนนจะเป็นลูกรัง ถ้าขุดลอกแลว้จะไดเ้ป็นถนนลกูรังเหมอืนเดิม 
หรือไม่และบริเวณใต้เขือ่นทรุดจะแกไ้ขอย่างไรคะ 

 

นายณรงค์ศักด์ิ  โคตรสุวรรณ นายช่างชลประทาน ฯ  
เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน 

    ต้องใหช้่างส ารวจชลประทานเข้าไปตรวจสอบดูใหน้ะครบั  ส่วนดินทีขุ่ดลอก        
จะน ามาแต่งกั้นคเูพราะจะเป็นดนิทราย 

 

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนดินแดง 
เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน   

    ดิฉนันางสาวสุกัญญา  เสามัน่  สมาชิก อบต. ม. 10  ขอสอบถามการด าเนนิ 
โครงการชลประทานอยากให้ชัดเจนเพราะมบีางสว่นทีท่างพื้นที่ไดแ้จ้งให้เคลียร์ 
บริเวณสองข้างทาง  และมผีลกระทบต่อเกษตรกรที่มีพื้นที่สองข้างทางคะ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ  
ถ้าไมม่ีผมกข็อมติที่ประชมุในการขอด าเนินโครงการปรบัปรุงแกม้ลิงอ่างเกบ็น้ า 
ทรัพย์เศรษฐ ี 2  พรอ้มอาคารประกอบ  เลยนะครับ 
 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการขอด าเนินโครงการปรบัปรุงแก้มลิงอ่างเก็บน้ า 
ทรัพย์เศรษฐ ี 2  พรอ้มอาคารประกอบ  ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

มีมตเิห็นชอบในการขอด าเนินโครงการปรบัปรงุแกม้ลิงอ่างเกบ็น้ า 
ทรัพย์เศรษฐ ี 2  พรอ้มอาคารประกอบ  จ านวน  10  เสยีง 
 

สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบในการขอด าเนินโครงการปรบัปรุงแกม้ลิงอ่างเกบ็น้ า 
ทรัพย์เศรษฐ ี 2  พรอ้มอาคารประกอบ  ขอให้ยกมือขึน้ครบั 
 มีมตไิม่เห็นชอบในการขอด าเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงอ่างเก็บน้ า 

ทรัพย์เศรษฐ ี 2  พรอ้มอาคารประกอบ  จ านวน   -  เสียง 
 

    งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
         

มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบในการขอด าเนินโครงการปรบัปรงุแกม้ลิงอ่างเกบ็น้ า 
ทรัพย์เศรษฐ ี 2  พรอ้มอาคารประกอบ   จ านวน  10  เสยีง 

 

มีมตไิม่เห็นชอบในการขอด าเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงอ่างเก็บน้ า 
ทรัพย์เศรษฐ ี 2  พรอ้มอาคารประกอบ   จ านวน     -  เสียง 

    งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
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5.2 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน     

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายกได้ยื่นเสนอญัตติในการขออนุมตัิกนัเงนิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  ในส่วนของรายละเอียดขอเชญิท่านนายก ชี้แจงเลยครับ 

นายอ่อน  จิตรคง   นายก อบต. 
ในส่วนของรายละเอียดในการขออนุมตัิกนัเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566   

หลักการ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗     ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด  ๕  ข้อ  59  ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก    
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน  ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไมเ่กนิ
ระยะเวลาหนึ่งปี 

 เหตุผล  
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ไปแล้วนั้น  แต่ยังมีบางรายการที่ไม่สามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายได้ทันห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน  2  รายการดังนี้   
1.โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ)  เป็นจ านวนเงิน            
1,220,000 บาท  ซึ่งโครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดงยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันและโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ   
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายตะวันออก ซอย 8  - ซอย 9   
บ้านซับคะนงิ  หมู่ที ่ 14  ขนาด  4.00  เมตร  ยาว  590.00  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  หรือมพ้ืีนที่ไมน่้อยกวา่  2,360.00  เมตร   
วงเงนิงบประมาณที่ได้รับจดัสรร  จ านวนเงิน  1,348,000  บาท  ซึ่งโครงการ 
ดังกลา่วองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดงยังมิได้ก่อหนี้ผูกพนัและโครงการ 
ดังกลา่วมวีตัถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมตัิ  
ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงรายละเอยีดเพิ่มเติมเลยครับ 

 

เจ้าหน้าที่     ชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงในสว่นของรายละเอียดในการขออนุมตัิกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  
จ านวน  1  รายการ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืเพ่ิมเติมอะไรไหมครับ 

 

ที่ประชุม   ไม่มี 
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนมุัตกิันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  กรณียังมไิดก้่อหนี้ผูกพัน      
สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในการขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  กรณียังมไิดก้่อหนี้ผูกพัน   
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติเห็นชอบในการอนุมตักิันเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  กรณียังมไิดก้่อหนี้ผูกพัน   
จ านวน  10  เสยีง 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่หน็ชอบในการขออนมุัตกิันเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  กรณียังมไิดก้่อหนี้ผูกพัน ขอให้ยกมือขึน้ครับ 

-มีมติไม่เห็นชอบในการอนมุัติกนัเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  กรณียังมไิดก้่อหนี้ผูกพัน   
จ านวน    -  เสียง 

งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบในการอนุมัตกินัเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  กรณียังมไิดก้อ่หนี้ผกูพัน  จ านวน  10  เสียง 
 

มีมตไิม่เห็นชอบในการอนุมตัิกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2566  กรณียังมไิดก้อ่หนี้ผกูพัน  จ านวน    -   เสียง 
 

งดออกเสียง     จ านวน  1  เสียง 
 
5.3 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2566  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  1  รายการ  (กองการศึกษาและวัฒนธรรม)  

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายกได้ยื่นเสนอญัตติในการขออนุมตัิโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  1  รายการ  ในส่วนของรายละเอียดขอเชญิท่านนายกชี้แจงเลยครบั 
 

นายอ่อน  จิตรคง   นายก อบต. 
ในส่วนของรายละเอียดในการขออนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566   
หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
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เหตุผล 
ด้วยกองการศึกษาและวัฒนธรรม  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย        
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านซับคะนิง  ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เนื่องจากว่างบประมาณไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน  
เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กองการศึกษาฯ  
จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีรายงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญ
เจ้าหน้าที่  กองการศึกษาและวัฒนธรรม  ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเลยครับ 

 

นางสาวพรรณี  มีพันธ ์   ผู้อ านวยการกองการศึกษาวัฒนธรรม 
ด้วยกองการศึกษาและวัฒนธรรม  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีรายงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์และศูนย์พัฒนา      
เด็กเล็กบ้านซับคะนิง   มีรายละเอียดดังนี้   
        1. โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่ วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบบุคลากร              
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งไว้  
372,640.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 304,437.33.- บาท 
ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้  64,000.- บาท  คงเหลือ 240,437.33.- บาท  

 2. เพื่อโอนต้ังรายการใหม่ 
2.1 แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ประมวลผล  แบบที่  2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว) จ านวน  2  
เครื่อง ๆ ละ  32,000  บาท  ตั้งไว้  64,000.- บาท  รายละเอียดดังนี้ 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 
แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 GHz จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีนว่ยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดบั (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

    - มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกวา่  
ดังนี ้
1) เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหนว่ยความจ าขนาดไม่นอ้ย
กว่า 2 GB หรือ 
2) มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพตดิตัง้อยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใชห้นว่ยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื 
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3) มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชห้นว่ยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB  

    - มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 GB  
- มหีนว่ยจัดเก็บข้อมูล ชนดิ SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 2 TB หรือ  
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จ านวน 1 หนว่ย   
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไมน่้อยกว่า 3 ช่อง  
- มแีปน้พิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย  
รวมโอนเพ่ือต้ังรายการใหม่  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  64,000.- บาท   

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงในสว่นของรายละเอียดในการขออนุมตัิโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  
จ านวน  1  รายการ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืเพ่ิมเติมอะไรไหมครับ 

 

ที่ประชุม   ไม่มี  

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  1  รายการ  
สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในการขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  1  รายการ  ขอใหย้กมือขึน้ครบั 

-มีมติเห็นชอบในการอนุมตัโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  1  รายการ  จ านวน  10  เสยีง 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่หน็ชอบในการขออนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่  
จ านวน  1  รายการ ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

-มีมติไม่เห็นชอบในการอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
จ านวน  1  รายการ  จ านวน     -  เสียง 

-งดออกเสียง    จ านวน   1  เสยีง 
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มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบในการอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ จ านวน  1  รายการ   
จ านวน  10  เสยีง 

มีมตไิม่เห็นชอบในการอนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่  จ านวน  2  รายการ 
จ านวน    -   เสียง 
งดออกเสียง     จ านวน   1  เสียง 
 
5.4 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2566  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  (ส านักปลัด)  

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายกได้ยื่นเสนอญัตติในการขออนุมตัิโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  ในส่วนของรายละเอียดขอเชญิท่านนายก ชี้แจงเลยครับ 

นายอ่อน  จิตรคง   นายก อบต. 
ในส่วนของรายละเอียดในการขออนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566   
หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

เหตุผล 
ด้วยส านักปลัด  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากว่างบประมาณไม่เพียงพอกับ
การใช้จ่าย  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรเป็นไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส านักปลัดจึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
เป็น   รายการใหม่  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีรายงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด ชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติมเลยครับ 

 

นายณฐาภพ  สุภีค า   หัวหน้าส านักปลัด 
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 

  ด้วยส านักปลัด  ส านักปลัดมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น     
รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
รายละเอียดดังนี้ 
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           1. โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบบุคลากร                หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  เงินเดือนนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  ตั้งไว้ 372,640.- บาท  งบประมาณคงเหลือ     ก่อนโอน 
240,437.33.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จ านวน  120,000.-บาท       คงเหลือ
หลังโอน 120,437.33.- บาท 
  2. เพื่อโอนต้ังรายการใหม่ 

       2.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์                  
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จ านวน  3  เครื่อง ๆ ละ  32,000 บาท  ตั้งไว้  
96,000.- บาท  รายละเอยีดดังนี ้

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 
แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 GHz จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีนว่ยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดบั (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

    - มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกวา่  
ดังนี ้
1) เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหนว่ยความจ าขนาดไม่นอ้ย
กว่า 2 GB หรือ 
2) มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพตดิตัง้อยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใชห้นว่ยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื 
3) มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชห้นว่ยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB  

    - มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 GB  
- มหีนว่ยจัดเก็บข้อมูล ชนดิ SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 2 TB  
หรือ  
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จ านวน 1 หนว่ย   
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไมน่้อยกว่า 3 ช่อง  
- มแีปน้พิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย  

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์  
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2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  ประเภท
ครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (ink tank printer)  จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,000  
บาท  ตั้งไว้  24,000 บาท  รายละเอียดดังนี้   

 

     คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เปน็อุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
- เปน็เครื่องพิมพแ์บบฉดีหมกึพร้อมตดิตั้งถงัหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลติ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi 
- มีความเรว็ในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรบักระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อ
นาที ( ppn) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipn) 

- มีความเรว็ในการพิมพ์ร่างสีส าหรบักระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าตอ่นาท ี 
( ppm) หรือ 5 ภาพต่อหนา้ (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี)ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน่้อยกว่า 1,200X 600 หรือ  
600 X 1,200 dpi 
- มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมตัิ ( Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสดุไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องทางเชื่อมต่อ (Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  
1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกวา่1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802 .11 b,g n) ได ้
- มถีาดใส่กระดาษได้รวมกนัไมน่้อยกว่า 100 แผน่ 
- สามารถใชไ้ดก้ับ A4, Letter,Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษ 
เองได ้
รวมโอนเพ่ือต้ังรายการใหม่  2  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  120,000.- บาท   

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงในสว่นของรายละเอียดในการขออนุมตัิโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืเพ่ิมเติมอะไรไหมครับ 

 

ที่ประชุม   ไม่มี 
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ  
สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในการขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ   
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติเห็นชอบในการอนุมตัโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
จ านวน 2 รายการ  จ านวน  10  เสียง 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่หน็ชอบในการขออนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่   
จ านวน  2  รายการ ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

-มีมติไม่เห็นชอบในการอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 2 
รายการ  จ านวน   -  เสียง 

งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบในการอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ จ านวน  2  รายการ   
จ านวน  10  เสยีง 
 

มีมตไิม่เห็นชอบในการอนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่  จ านวน  2  รายการ 
จ านวน     -  เสียง 
 

งดออกเสียง     จ านวน  1  เสียง 
 
5.4 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2566  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  (กองสวัสดิการสังคม)  

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายกได้ยื่นเสนอญัตติในการขออนุมตัิโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  ในส่วนของรายละเอียดขอเชญิท่านนายกชี้แจงเลยครบั 

นายอ่อน  จิตรคง   นายก อบต. 
ในส่วนของรายละเอียดในการขออนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566   
หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
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เหตุผล 
ด้วยกองสวัสดิการสังคม  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย             ตาม
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากว่างบประมาณไม่
เพียงพอกับการใช้จ่าย  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของ
องค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กองสวัสดิการสังคม  จึงมีความจ าเป็นต้อง
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ราย
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ
สังคม  ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเลยครับ 

นางสาววรนุช  ไชยโย   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

ด้วยกองสวัสดิการสังคม  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีรายงบประมาณ พ.ศ. 2566   
จ านวน 2  รายการ  รายละเอียดดังนี้ 
       1. โอนลด 
เงินงบประมาณ  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน  เงินเดือนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  ตั้งไว้ 1,081,560.- 
บาท  คงเหลือก่อนโอน 363,080.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้   จ านวน 
40,000.- บาท  คงเหลือ  323,080.- บาท 

 2. เพื่อโอนต้ังรายการใหม่ 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์        
งบลงทุน ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์  ส าหรับ
งานประมวลผล  แบบที่   2  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)            
จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ  32,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 
แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 GHz จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีนว่ยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดบั (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

    - มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกวา่  
ดังนี ้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ าขนาดไมน่้อย

กว่า 2 GB หรือ 
2) มีหนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใชห้นว่ยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื 
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3) มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชห้นว่ยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB  

    - มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 GB  
- มหีนว่ยจัดเก็บข้อมูล ชนดิ SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 2 TB  
หรือ  
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จ านวน 1 หนว่ย   
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไมน่้อยกว่า 3 ช่อง  
- มแีปน้พิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์  

2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์       
งบลงทุนประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิ เล็กทรอนิกส์   เครื่องพิมพ์ 
multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถั งหมึก พิมพ์  ( ink tank printer)          
จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 8,000  บาท  รายละเอียดดังนี้   

 

     คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เปน็อุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
- เปน็เครื่องพิมพแ์บบฉดีหมกึพร้อมตดิตั้งถงัหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลติ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi 
- มีความเรว็ในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรบักระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อ
นาที ( ppn) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipn) 
- มีความเรว็ในการพิมพ์ร่างสีส าหรบักระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าตอ่นาท ี 
( ppm) หรือ 5 ภาพต่อหนา้ (ipm) 

      - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี)ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน่้อยกว่า 1,200X 600 หรือ 600 X 
1,200 dpi 

    - มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมตัิ ( Auto Document Feed) 
    - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า 

- สามารถท าส าเนาได้สูงสดุไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องทางเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า จ านวนไมน่้อยกวา่  
1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกวา่1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802 .11 b,g n) ได ้
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- มถีาดใส่กระดาษได้รวมกนัไมน่้อยกว่า 100 แผน่ 
- สามารถใชไ้ดก้ับ A4, Letter,Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษ 
เองได ้
รวมโอนเพ่ือต้ังรายการใหม่  2  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  40,000.- บาท   

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงในสว่นของรายละเอียดในการขออนุมตัิโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืเพ่ิมเติมอะไรไหมครับ 

 

ที่ประชุม   ไม่มี 
  

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  
สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในการขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  ขอใหย้กมือขึน้ครบั 

-มีมติเห็นชอบในการอนุมตัโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  จ านวน  10  เสยีง 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่หน็ชอบในการขออนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจา่ยเปน็รายการใหม ่ 
จ านวน  2  รายการ ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

-มีมติไม่เห็นชอบในการอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
จ านวน  2  รายการ  จ านวน   -  เสียง 

-งดออกเสียง    จ านวน  1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบในการอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ จ านวน  2  รายการ   
จ านวน   10  เสยีง 
 

มีมตไิม่เห็นชอบในการอนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่  จ านวน  2  รายการ 
จ านวน      -  เสียง 
 

งดออกเสียง     จ านวน  1  เสียง 
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    
มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมไหมครับ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีกระผมก็ขอนัดประชุม
สภาสมัยสามัญ  สมัยที่   3  ประจ าปี  พ.ศ. 2566 ครั้ งที่  3/2566                   
ในวันที่ 12  สิงหาคม  2566  โดยไม่ส่งหนังสือเชิญประชุมนะครับ  ขอบคุณ
สมาชิกสภาทุกท่าน  ทีเ่ข้าร่วมประชุมในวันน้ีครับ 

 

ปิดประชุม    เวลา  12.00  น. 
 
 
 

ลงชื่อ    เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์)   
    เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 
 
 

ลงชื่อ   กรรมการตรวจรายงานการประชมุ   
   (นายไสว  สาแก้ว)                          

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 7 
   
 

ลงชื่อ           กรรมการตรวจรายงานการประชมุ  
          (นายสมศรี  บินรัมย์)                         
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 12 
  
 

ลงชื่อ               กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
           (นายบุญส่ง  เจ๊กนอก)           

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 15 
 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามญั  สมัยที่ 3 
ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 2 / 2566  ในวันที ่ 4  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2566  เป็นที่เรียบร้อยถูกต้อง
ครบถ้วนแลว้    

 

     ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
            (นายบุญมี  ชนะชัย) 

       ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง 
 



 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี พ.ศ. 2566  ครั้งที่  3 / 2566 

วันท่ี  12  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลโนนดินแดง 

 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย  
2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น  
3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง  
4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว  
5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน  
6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม  
7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  
8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร  
10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง  
11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก  
12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 

1. นายอ่อน  จิตรคง นายก อบต.โนนดินแดง อ่อน  จิตรคง  
2. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง  
3. นายสุนทร  บุญส่ง รองนายก อบต.โนนดินแดง สุนทร  บุญส่ง  

4. นายปัญญา  เหง่าไธสง เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง ปัญญา  เหง่าไธสง  
5. นางสาวศุภาวีร์  ฉิมกูล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศุภาวีร์  ฉิมกูล  

6. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  
7. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

8. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  

     
     

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้มาครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อม

แล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    ๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ        

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้นแลว้ 
5.เรื่อง  ทีเ่สนอใหม่   

5.1 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2567    

วาระที่  2  วาระการพิจารณา 
วาระที่  3  วาระการลงมติ 
 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง  
    เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บรหิารฯ  สมาชิกทุกทา่น  วนันี้กม็ีเรื่องจะแจ้ง 

ให้ทุกท่านทราบ  เรื่องการแต่งตั้งรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนดินแดง   
จ านวน  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.นายปรีชา  บญุเขือ่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง คนที่ 1 
2.นายสนุทร  บญุส่ง    รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนดินแดง คนที่ 2 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ขอเรยีนเชิญท่านปลัดเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ         
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง   

ครั้งทีแ่ล้วครับ   
นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครั้งท่ี 2/2566     
เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  ๒๕๖6 
วาระที่ 1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ   
 1.เรือ่ง  โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช  อนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมาร ี  
 2.เรือ่ง  ขอด าเนินการปรับปรุงแก้มลงิอ่างเก็บน้ า 
    ทรัพย์เศรษฐี  2  พร้อมอาคาร 

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 

 เสร็จสิน้แลว้ 
5. เรือ่ง ทีเ่สนอใหม่   
5.1 ญัตติ  เรื่อง  ขอด าเนินการปรับปรุงแก้มลงิอ่างเก็บน้ า 
ทรัพย์เศรษฐ ี 2  พรอ้มอาคาร 
5.2 ญัตติ  เรื่อง  การกันเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 กรณียังไมไ่ดก้อ่หนี้ผกูพัน 
5.3 ญัตติ  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เพื่อไปตั้งจา่ยรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ   
(กองการศึกษาและวฒันธรรม)     
5.4 ญัตติ  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เพื่อไปตั้งจา่ยรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ   
(ส านักปลัด) 
5.5 ญัตติ  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เพื่อไปตั้งจา่ยรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ   
(กองสวสัดิการสังคม)  

มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่3  

ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 1/2566 เมือ่วนัที่ 3 สงิหาคม
2566  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จ านวน  10  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จ านวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จ านวน    1  เสียง 
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วาระท่ี 3 เรื่อง  กระทูถ้าม 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 4 เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการท่ีสภาท้องถิน่ตัง้ขึน้พิจารณา 

เสร็จสิ้นแล้ว 
-ไม่ม-ี 

วาระที่ 5 เรื่อง  ท่ีเสนอใหม่   
5.1 ญัตติ  เรื่อง  ขอด าเนินการปรับปรุงแก้มลงิอ่างเก็บน้ า 
ทรัพย์เศรษฐ ี 2  พรอ้มอาคาร 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการขอด าเนนิโครงการปรับปรุงแก้มลงิ 
อ่างเกบ็น้ าทรัพย์เศรษฐี  2  พร้อมอาคารประกอบ   
จ านวน  10  เสียง 
มีมตไิม่เห็นชอบในการขอด าเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิง 
อ่างเกบ็น้ าทรัพย์เศรษฐี  2  พร้อมอาคารประกอบ   
จ านวน  -  .เสียง 

      งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
5.2 ญัตติ  เรื่อง  การกันเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 กรณียังไมไ่ดก้อ่หนี้ผกูพัน 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการอนุมตัิกนัเงนิงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผกูพัน   
จ านวน   10  เสียง 
มีมตไิม่เห็นชอบในการอนุมตัิกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  กรณียังมไิดก้่อหนี้ผูกพัน   
จ านวน      -  เสียง 
งดออกเสียง     จ านวน   1  เสียง 
5.3 ญัตติ  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เพื่อไปตั้งจา่ยรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ   
(กองการศึกษาและวฒันธรรม)     

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการอนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  1  รายการ  จ านวน  10  เสียง 
มีมตไิม่เห็นชอบในการอนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
จ านวน  1  รายการ  จ านวน   -  เสียง 
 งดออกเสียง     จ านวน  1  เสียง 
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5.4 ญัตติ  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เพื่อไปตั้งจา่ยรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ   
(ส านักปลัด) 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการอนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  2  รายการ  จ านวน  10  เสียง 
มีมตไิม่เห็นชอบในการอนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
จ านวน  2  รายการ  จ านวน    -  เสียง 
งดออกเสียง     จ านวน   1  เสียง 
5.5 ญัตติ  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เพื่อไปตั้งจา่ยรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ   
(กองสวสัดิการสังคม)  

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการอนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  2  
รายการ  จ านวน  10  เสียง 
มีมตไิม่เห็นชอบในการอนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  
รายการ  จ านวน    -  เสียง 
งดออกเสียง     จ านวน   1  เสียง 

    ปิดประชมุ เวลา  12.00  น. 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 

  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ 

   
ที่ประชุม    ไม่ม ี  
 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 

ถ้าไมม่ีผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมดว้ยครบั 
 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม จ านวน  10  เสียง 
-ท่านใดมีมติไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครบั   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ จ านวน     -  เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน   1   เสียง 

มติที่ประชุม   มีมตเิหน็ชอบในการรับรองรายงานการประชมุ   จ านวน  10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ   จ านวน     -  เสียง 
    งดออกเสียง       จ านวน    1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -ไม่ม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 

-ไม่ม-ี 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง  เพ่ือพิจารณา (เสนอใหม่) 

5.๑ เรื่อง พิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 
วาระที่  2  วาระการพิจารณา 
 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
ครับวาระที่  2  วาระการพจิาณา  ขอเชญิท่านประธานคณะกรรมการ      
แปรญัตตฯิ  ชี้แจงเลยครบั  
 

นายสมบูรณ์  สินพูน    ประธานกรรมการ ฯ 
เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  สมาชิกทุกท่าน                        
กระผมนายสมบูรณ์  สินพูน  ประธานกรรมการแปรญัตติ   

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้ก าหนดระยะเวลา
พิจารณาค าแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2567  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
7  สิงหาคม 2566  และให้ส่งคืนประธานสภา อบต.โนนดินแดง  ภายในวันที่  7  
สิงหาคม 2566  เพ่ือน าเสนอต่อสภา อบต.โนนดินแดง ในวันที่ 12  สิงหาคม  
2566  เพื่อพิจารณาในวาระที่  2  และวาระที่  3 ต่อไปนั้น  

บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติ      
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2567  เสร็จสิ้น
เรียบร้อย  ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมมีมติ
เสียงข้างมาก  3  คะแนน  ต่อ  0  คะแนน  ให้คงร่างเดิม  โดยไม่มีการแก้ไขจึงถือ
ว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2567  ได้ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  มีรายละเอียดตามบันทึกรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นควรเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     และน าเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  เพ่ือพิจารณาในวาระที่  2  และ
วาระที่  3  ต่อไป 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  
ครับตามทีป่ระธานคณะกรรมการแปรญตัต ิชี้แจงมามีทา่นใดจะสอบถาม

หรือเพิ่มเติมไหมครบั   
ที่ประชุม   ไม่มี 
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นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภาฯ  

ถ้าไมม่ีกระผมก็ขอเข้าสูว่าระต่อไป  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ต่อไปเลยนะครับ   
 

มติที่ประชุม   รับทราบในการพิจารณารา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
งบประมาณ  พ.ศ. 2567  วาระที่  2  วาระการพิจารณา   
ไม่มีการแปรญัตติ 
 

    วาระที่  3  วาระการลงมติ 
นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ  

ครับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  
พ.ศ. 2567  ก็เข้าสู่วาระที่  3  วาระสุดท้าย  คือ  วาระการลงมติ  ในการ
พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ     พ.ศ. 
2567  เพ่ือน าเสนอท่านนายอ าเภอโนนดินแดง  ในการอนุมัติและจะได้
ประกาศใช้ต่อไป     ในวาระนี้ก่อนที่จะลงมติ  ผมก็จะขอถามย้ าอีกครั้งว่ามีสมาชิก
สภาฯ  ท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอะไรเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2567  อีกไหมครับ  
  

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ  
ถ้าไมม่ีผมกข็อมติที่ประชมุในการเหน็ชอบร่างข้อบญัญตัิงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าป ี งบประมาณ  พ.ศ. 2567 เลยนะครบั 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบในรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  
พ.ศ. 2567  ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

มีมตเิห็นชอบในรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  
พ.ศ. 2567   จ านวน  10  เสยีง 

สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบในร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี  
งบประมาณ พ.ศ. 2567  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 
 มีมตไิม่เห็นชอบในร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน     -  เสียง 
    งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
        ซึ่งทางสภาจะไดน้ าเสนอท่านนายอ าเภอโนนดินแดง  เพ่ือพิจารณาอนุมตัแิละ 

ให้ผู้บริหารประกาศใชต้่อไปครับ   
 

มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบในรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  
พ.ศ. 2567 จ านวน  10  เสยีง 
มีมตไิม่เห็นชอบในร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 จ านวน    -  เสียง 

    งดออกเสียง จ านวน   1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  6    วาระอื่นๆ 
 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    

มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั 
นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง 

เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกรียติทกุท่าน 
เพิ่มเติมในส่วนของร่างข้อบญัญตัิฯ  ขอบคุณทีเ่หน็ชอบในร่างข้อบญัญตัิ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567   

นางประยง  จายไธสง  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ท่ี  5 
เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกรียติทกุท่าน 
ดิฉนันางประยง  จายไธสง  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  5  ขอสอบถามเรือ่งไฟฟ้า 
สาธารณะที่ไม่ตดิ ช่วยให้ชา่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบดว้ยคะ่ 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง 
เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกรียติทกุท่าน 
การแก้ไขปญัหาเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ  จะต้องเดนิสายไฟผ่านมติเตอรข์อง  
อบต.เอง  และในสว่นของการแก้ไขจะเปน็การใช้โซล่าเซลล์ที่จะด าเนินการได ้  
และก าลังประสานในการเปรียบเทียบข้อมูลและความคุม้ค่าที่จะน ามาใช้ในเขต 
พ้ืนที่ อบต. ของเรา 

นายชัยลภ  หอมอ้ม  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ท่ี  9 
เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกรียติทกุท่าน 
กระผมนายชัยลภ  หอมอ้ม  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  9  ขอสอบถามเรื่องการขยาย
เขตประปาในเขตพ้ืนที่หมู่ที่  9  เดิมผมได้แจ้งน าเรียนไปที่กรมทรัพยากรน้ า   
ในการขยายท่อน้ าประปาให้ครอบคลุมในการให้บริการกับทางพ้ืนที่   
จึงขอน าเรียนในการแก้ไขปัญหาเพื่อขอขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง 
เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกรียติทกุท่าน 
การขยายแนวท่อของระบบน้ าบาดาลของ อบต.โนนดินแดงของเรา  กค็งเข้าไป 
ด าเนินการรว่มมิได้  แต่ในการขยายเขตประปาใหร้วบรวมผู้ที่ได้รบัผลกระทบ 
เสนอรายชื่อไปที่ประปาภมูภิาค  เพื่อขอขยายเขตต่อไปครับ   
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ีกระผม

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดงทกุท่าน   
กระผมขอปดิประชมุครบั 
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นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์   เลขานุการสภา ฯ  อ่านประกาศ 
    อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  เรื่อง  ปิดประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี   
พ.ศ. ๒๕๖6  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้ประกาศ 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามัญ            
สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  ตั้งแต่วันที่  1 – 15  สิงหาคม      
พ.ศ. ๒๕๖6   เป็นต้นไป 

     บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ไม่มีเรื่องที่จะ 
ปรึกษาหารือแล้ว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  
(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงให้ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนดินแดง  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  ตั้งแต่บัดนี้   
เป็นต้นไป  ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 

          ลงชื่อ  นายบญุม ี ชนะชัย  ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนดินแดง 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.00 น. 
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ลงชื่อ    เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์)   
    เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 
 
 

ลงชื่อ   กรรมการตรวจรายงานการประชมุ   
   (นายไสว  สาแก้ว)                          

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 7 
   
 

ลงชื่อ           กรรมการตรวจรายงานการประชมุ  
          (นายสมศรี  บินรัมย์)                         
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 12 
  
 

ลงชื่อ               กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
           (นายบุญส่ง  เจ๊กนอก)           

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 15 
 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามญั  สมัยที่ 3 
ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 3 / 2566  ในวันที ่ 12  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2566  เป็นทีเ่รียบร้อยถูกตอ้ง
ครบถ้วนแลว้    

 

     ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
            (นายบุญมี  ชนะชัย) 

       ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง 
 



 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี พ.ศ. 2566  ครั้งที่  1 / 2566 

วันท่ี  4  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลโนนดินแดง 

 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย  
2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น  
3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง  
4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว  
5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน  
6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม  
7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  
9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร  

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง  
11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก  
12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหตุ 
1. นายอ่อน  จิตรคง นายก อบต.โนนดินแดง อ่อน  จิตรคง  
2. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง  
3. นายสุนทร  บุญส่ง รองนายก อบต.โนนดินแดง สุนทร  บุญส่ง  
4. นางลินดา  สามพิมพ์ เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง ลินดา  สามพิมพ์  
5. นายสุริยะ  สังวร นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน สุริยะ  สังวร  

6. นายณรงค์ศักดิ์  โคตรสุวรรณ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ณรงค์ศักดิ์  โคตรสุวรรณ  

7. นายพชรพล  ยอดสังวาลย์ ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ พชรพล  ยอดสังวาลย์  
8. นายอดิศักดิ์  พุ่มใหม่ ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ อดิศักดิ์  พุ่มใหม่  

9. นายปรีชา  เมืองไธสง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15   ปรีชา  เมืองไธสง  
10. นางชลณภัทร  บริบูรณ์ เกษตรอ าเภอโนนดินแดง ชลณภัทร  บริบูรณ์  

11. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

12. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  
13. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้มาครบองค์ประชุมและที่ประชุม        
พร้อมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    ๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ        

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้นแลว้ 
5.เรื่อง  ทีเ่สนอใหม่   

5.1  ญตัต ิ เรื่อง  การขอขึน้ทะเบียนที่ราชพัสด ุ(กรมธนารักษ์) 
  5.1.1  โรงเรียนบ้านซับคะนิง 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
เนื่องจากโรงเรียนบา้นซับคะนิงไม่ได้เข้าชีแ้จง  ในเรื่องที่ท่านนายกได้ยื่นเสนอ 
ญัตติ  เรื่อง  การขอขึน้ทะเบียนที่ราชพัสดุ (กรมธนารักษ์)  ทางสภาเราไม่มขี้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมในการยืน่เรื่องที่จะให้สภาพิจารณา  ผมจึงขอน าเรียนให้สภา
พิจารณาในญตัตทิี่เสนอตามระเบียบวาระการประชมุนะครับ  
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5.1.2  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ ์
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    ขอเชิญตวัแทนจากโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ ์ ชีแ้จงรายละเอียดเลยครบั 
 

นายพัชรพล  ยอดสังวาลย ์ ครูโรงเรียนบ้านทรัพยส์มบรูณ์   
    เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาผูท้รงเกรียติทุกท่าน  
    กระผมนายนายพัชรพล  ยอดสังวาลย์  ครโูรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์   
     ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับญัตติที่น าเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

โนนดินแดงพิจารณา  เดิมทางท่านผู้อ านวยการโรงเรียนคนเก่าที่ย้ายไปแล้วนั้น  
ได้ประสานกับทางกลุ่มโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง  และได้มีเจ้าหน้าที่ทางป่าไม้
เขตได้มาแนะน าในการด าเนินการขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการเพ่ือความถูกต้องใน
การรองรับในการขอโครงการสนับสนุนต่างๆ  จากต้นสังกัดและได้ท าเรื่องจาก      
เขตพ้ืนที่การศึกษามาเป็นแนวทางซึ่งหลังจากนั้นผู้ที่รับเรื่องด าเนินการต่อ        ได้
ด าเนินการโดยยึดแนวตามหนังสือต้นฉบับเป็นตัวอย่าง  และท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการขอใช้พ้ืนที่ดังกล่าว  เป็นการขอใช้ที่ราชพัสดุ  โดยต้องยื่นต่อ
กรมธนารักษ์  แต่ในพ้ืนที่โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์  เป็นพ้ืนที่ในเขตความ
รับผิดชอบของ  สปก. และป่าไม้ร่วมกัน  จึงขอน าเรียนทางสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนดินแดง  ในการขอชะลอเรื่องที่จะพิจารณาเพ่ือน ากลับไปทบทวน
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนก่อน  แล้วจึงจะน าเสนอสภา
องค์การบริหาร    ส่วนต าบลโนนดินแดงเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  ต้องกราบขออภัย
ท่านสมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร  ในความคลาดเคลื่อนครั้งนี้เป็นอย่างสูงนะครับ  
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ครับก็ขอเรียนสอบถามว่าเอกสารในเบื้องต้นที่ยื่นเสนอมาและทางท่านเลขสภาฯ               
ได้สอบถามกับทางโรงเรียนแล้วและได้รับค าตอบว่าประสานกับทางหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ด าเนินการรับทราบและลงรับในหนังสือที่ยื่นให้สภาเราพิจารณา  ตาม
อ านาจหน้าที่และหลักการการขอใช้พ้ืนที่ทางสภาเราจะยึดตามหลักเกณฑ์ของ 
สปก.  ที่ต้องระบุว่า  ไม่สร้างความขัดแย้งและเกิดปัญหาต่อสังคมชุมชนและไม่เป็น
การสร้างมลพิษหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดงผมก็เลยประสานให้ทางโรงเรียนมาชี้แจง
เพิ่มเติมและผลสรุปคือเกิดความคลาดเคลื่อนในการท าเอกสารและทางโรงเรียนขอ
ชะลอการพิจารณาของทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง   เมื่อ
เอกสารครบและได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัดเจนถึงจะท าการยื่นเสนอ
มาใหม่อีกครั้งนะครับ 
 

นายพัชรพล  ยอดสังวาลย ์ ครูโรงเรียนบ้านทรัพยส์มบรูณ์   
ครับผม  ขอขอบคุณท่านประธานสภาเป็นอย่างสูงครับ   
 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง  
ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับ 
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
เรียนเชิญท่านนายกครับ 
 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง  
เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน   
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดงเราจะไม่มีที่ดินที่มีเอกสารภายใต้
ความดูแลของกรมธนารักษ์  ผมก็เรียนสอบถามแล้วแต่ทางโรงเรียนแจ้งว่ าได้
ด าเนินการตามแนวทางที่ป่าไม้แนะน าและกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับประถม  
ผมก็น าเสนอญัตติให้นะครับแต่เมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนในการประสานงาน  ผม
ก็ขอให้สภาพิจารณาญัตติของโรงเรียนตามที่ตัวแทนโรงเรียนและท่านประธานสภา
ได้เสนอแนวทางนะครับ  
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ขอขอบคุณท่านนายกครับ  ล าดับต่อไปขอเรยีนเชญิทางหนว่ยงานชลประทานครับ  
 

นายณรงค์ศักด์ิ  โคตรสุวรรณ นายช่างชลประทานฯ 
เรียนประธานสภา  รองประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ท่านปลัด   และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายณรงค์ศักดิ์  โคตรสุวรรณ  ต าแหน่งนายช่าง
ชลประทานปฏิบัติงาน  ตัวแทนจากโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา       ล านางรอง  
ขอน าเรียนโครงการที่จะบรรจุในแผนเพ่ิมเติมทางชลประทาน        ได้บรรจุไว้เป็น
โครงการที่เกินศักยภาพ  แต่จะประสานทางชลประทานจังหวัด   และโครงการส่ง
น้ าและบ ารุงรักษาล านางรองในการประสานออกแบบและประมาณการในการ
ด าเนินโครงการให้สอดคล้องกันครับ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
เรียนเชิญท่านนายกครับ 
 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง  
เป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกอ่างเก็บน้ าครอบคลุมในส่วนของการท า
โครงการพ้ืนฐานการปรับปรุงเป็นสถานที่ในการออกก าลังกายและสวนสาธารณะ 
ในการพักผ่อนได้นะครับ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
เรียนเชิญท่านรองนายกครับ 
 

นายสุนทร  บุญส่ง  รองนายก อบต.โนนดินแดง  
เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน           
กระผมนายสุนทร  บุญส่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง      
ทางคณะผู้บริหารได้ประสานกับชลประทานจังหวัดในการส ารวจคูคลองที่ขาด    
ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้และการขุดลอกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  ทางชลประทานจะ
ได้ประสานกับโครงการเราอีกครั้งนะครับ 
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 

เรียนเชิญท่านนายกครับ 
 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง  
โครงการที่ทาง ส.อบต. ม.10  แจ้งเรื่องถนนและคลองที่โดนน้ ากัดเซาะขาดเป็น
โครงการตามพระราชด าริและทางชลประทานจังหวัดได้ออกมาส ารวจและจะ
ประมาณการในการด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
เรียนเชิญท่านเกษตรอ าเภอโนนดินแดงครับ 
 

นางชลณภัทร  บริบูรณ ์ เกษตรอ าเภอโนนดินแดง  
เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน 
ดิฉันนางชลณภัทร  บริบูรณ์  ต าแหน่งเกษตรอ าเภอโนนดินแดง  ในส่วนของ
แผนพัฒนาโครงการที่เกษตรประสานให้ครอบคลุมเคหะกิจชุมชน  เช่น           การ
ถนอมอาหาร  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การเกษตรที่สัมพันธ์กับอาหาร
กลางวันโรงเรียน  ปลูกผักเลี้ยงไก่ไข่  และโครงการในแผนของ อบต.       ก็จะเป็น
เรื่องโครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์  ก็ครอบคลุม    ทุกด้าน
ค่ะ  และขอเรียนสอบถามในส่วนของโครงการขุดลอกที่เป็นโครงการตาม
พระราชด าริเป็นโครงการที่ประชาชนถวายฎีกาซึ่งจะได้รับการแก้ไขปัญหาแบบ
เร่งด่วน  หรือถ้าเป็นโครงการตามพระราชด าริตามแผนงานก็จะเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานและห่วงเวลา  ตามล าดับขั้นตอนค่ะ 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
เรียนเชิญท่านชัยลภ  หอมอ้ม ครับ 
 

นายชัยลภ  หอมอ้ม  สมาชิกสภา อบต.โนนดินแดง  
เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่าน      กระผม
นายชัยลภ  หอมอ้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  หมู่ที่  9  
ในส่วนของอ่างเก็บน้ าซับสมบูรณ์เดิมเป็นโครงการตามพระราชด าริที่ในหลวง
รัชกาลที่  9  ทรงได้มาติดตามการก่อสร้างเขื่อนล านางรองและได้ไปปล่อยปลาที่
อ่างซับสมบูรณ์  ต้องดูจากประวัติความเป็นมาของอ่างอีกครั้งครับ  ในส่วนของ
อ่างเก็บน้ าผมอยากเสนอให้มีการจัดสร้างฝายหน้าจุดกักเก็บน้ าเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ระดับในการกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตรนะครับ  

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
เรียนเชิญท่านรองนายกครับ 

 

นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต.โนนดินแดง  
เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาผูท้รงเกรียติทุกท่าน      
กระผมนายปรีชา  บญุเขื่อง  รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนดนิแดง  เป็น
โครงการทีท่างชลประทานจงัหวดัได้ออกส ารวจแลว้ครับ  ในสว่นการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และการก่อสร้างฝายกกัเก็บน้ าครับ 
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     5.2  ญตัต ิ เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
       เพิ่มเติมฉบบัที่ 2  พ.ศ. 2566 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ขอเรยีนเชิญท่านปลัดเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ         
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง ครัง้ที่แลว้ครับ   

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 3/2566     
เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  ๒๕๖6 
วาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ      
๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 

 เสร็จสิน้แลว้ 
5. เรือ่ง ท่ีเสนอใหม่   
5.1 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบญัญตัิงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 วาระที่ 2 วาระการพิจารณา 

วาระที่ 3 วาระการลงมต ิ
มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่3  

ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 2/2566 เมือ่วนัที่ 4 สงิหาคม 
2566  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จ านวน  10  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จ านวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จ านวน    1  เสียง 
วาระที่ 3 เรื่อง  กระทูถ้าม 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 4 เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

5.๑ เรื่อง พิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2567 
วาระที่  2  วาระการพิจารณา 

มติที่ประชมุ รับทราบในการพิจารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  วาระที่  2  วาระการ

พิจารณา  ไม่มกีารแปรญตัต ิ
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วาระที่  3  วาระการลงมต ิ
มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

งบประมาณ พ.ศ. 2567  จ านวน  10  เสียง 
มีมตไิม่เห็นชอบในร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน    -  เสียง 

      งดออกเสียง จ านวน   1  เสียง 
    วาระที่ 6   วาระอื่นๆ 
    ปิดประชมุ เวลา  11.00  น. 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 

  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ   

 

ที่ประชุม   ไม่มี  
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมดว้ยครบั 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 
เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม จ านวน  10  เสยีง 
-ท่านใดมีมติไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครบั   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ จ านวน     -  เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน   1   เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม    จ านวน  10  เสยีง 
    มีมติไม่เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ   จ านวน     -  เสียง 
    งดออกเสียง    จ านวน    1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -ไม่ม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
-ไม่ม-ี 

 

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่อง  เพ่ือพิจารณา (เสนอใหม่) 
5.1  ญัตติ  เรื่อง  การขอขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ (กรมธนารักษ์) 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ในวาระนี้ทางสภาเราได้สอบถามข้อมูลและหารอืในวาระแจง้เพ่ือทราบแลว้โดย
ทางโรงเรียนบ้านซบัคะนิงไม่มีตวัแทนมาชี้แจงเขา้ร่วมประชมุ  เนื่องจากติดภารกจิ
เร่งด่วนครบัและทางโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์ได้แจง้ว่ามีความคลาดเคลื่อนใน
เรื่องการประสานงาน  ดา้นเอกสารจงึขอชะลอการพิจารณาจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ทางสภาเราจึงไม่ขอพิจารณาญตัติทีท่่านนายกยืน่
มาของโรงเรียนบ้านซบัคะนงิและโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ในเรื่องการขอขึน้
ทะเบียนที่ราชพัสดุ (กรมธนารักษ์)  ขอเรียนเชิญทา่นเลขานุการสภาฯ ชีแ้จง
ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเลยครบั  
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นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ 
ขอบคุณคะท่านประธาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ      
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ. 2565  
หมวดที่ 3    

ข้อ 37  ประเภทของญัตติมี  2  ประเภทคือ 
(1) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
(2) ญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ซึ่งญัตติเรื่องการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุของโรงเรียนเป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการ
สภาท้องถิ่น 

ข้อ ๕๖ ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว     ถ้า
ผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปราย  หรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น      ให้ถือ
ว่าได้ถอนญัตตินั้น 

ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติ   หรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น  เลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทน   ก็
ได้  

ในกรณีที่ราษฎรเป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ  ตามกฎหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งผู้แทนของผู้เข้าชื่อไม่
เกินสามคนให้เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น  เพ่ืออภิปรายชี้แจงหรือแถลงเกี่ยวกับ
ร่างข้อบัญญัตินั้นทุกครั้ง  

   

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
 ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียดมามีสมาชิกใดจะสอบถามหรือ

เพิ่มเติมอะไรไหมครับ  เรียนเชิญทา่นนายกครับ 
  

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง 
ตามที่สภาไดแ้จ้งในวาระแจง้เพ่ือทราบแลว้  เนื่องจากทางโรงเรียนมีความ
คลาดเคลื่อนในการจัดท าเอกสาร  และการประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
สภาไม่มขี้อมูลชดัเจนในการพิจารณา  ผมกข็อถอนญตัตเิรื่องการขอขึน้ทะเบียน    
ที่ราชพัสด ุ(กรมธนารกัษ์)  ในการที่จะให้สภาพิจารณาครับ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรไหมครับ  (ไมม่ี)  ถ้าไม่มีผมก็ขอมติในการ
ถอนญัตติเลยนะครับ 
สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบยินยอมในการขอถอนญัตติเรื่องการขอขึ้นทะเบียน            
ที่ราชพัสดุ  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชมุมีมติเห็นชอบยินยอมในการขอถอนญตัตเิรือ่งการขอขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสด ุ จ านวน   10  เสยีง 
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สมาชิกท่านใดมีมติไม่เห็นชอบไม่ยินยอมในการขอถอนญัตติเรื่องการขอขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุ  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบไม่ยินยอมในการขอถอนญัตติเรื่องการขอขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุ จ านวน      -  เสียง 
งดออกเสียง จ านวน     1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบยินยอมในการขอถอนญัตติเรื่องการขอขึ้นทะเบียนที่ 
ราชพัสดุ  จ านวน   10  เสียง 

 

มติที่ประชุมมีมติไมเ่ห็นชอบไม่ยินยอมในการขอถอนญัตติเรื่องการขอขึ้นทะเบียน
ที่ราชพัสดุ จ านวน      -  เสียง 
 

งดออกเสียง  จ านวน     1  เสียง 
 

**************พักรับประทานอาหารกลางวัน ************** 
 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ 
ขอเชิญสมาชกิสภาฯ เขา้ห้องประชุมเมื่อครบเวลาพักเบรกการประชุมและ

นับสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม  ขอเชญิประธานสภาด าเนินการประชมุ  ตาม
ระเบียบวาระต่อไปเลยคะ่ 

 
5.2  ญัตติ  เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2566 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายกได้ยื่นเสนอญัตติในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 –  
2570)  ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญทา่นนายกชีแ้จงเลยครบั 
 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง 
   ขอเสนอญตัต ิ เรื่อง  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)  

เพิ่มเติมฉบบัที่  2  พ.ศ. 2566  เพื่อพิจารณาดงันี้  

     หลกัการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ  22/1  เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณา  ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบ  โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  นั้น 
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     เหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570)   ไปแล้วนั้น  แต่มีบางรายการมีความจ าเป็นต้องมีการ
เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง  เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการจึงมี
ความเป็นต้องขอเพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)  เพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2566   

ในส่วนของรายละเอียดเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงเลยครับ 
 

เจ้าหน้าที่ อบต.   ชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงในสว่นของรายละเอียดแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 
2570) เพิ่มเติมฉบบัที่  2  พ.ศ. 2566  มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเตมิ
อะไรไหมครบั 

 

ที่ประชุม   ไม่มี  

 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
   ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

เพ่ิมเติมฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2566    
สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
เพิ่มเติมฉบบัที่  2  พ.ศ. 2566  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

-มีมติเห็นชอบในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)  
เพิ่มเติมฉบบัที่  2  พ.ศ. 2566   จ านวน  10  เสยีง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่หน็ชอบในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570) 
เพิ่มเติมฉบบัที่  2  พ.ศ. 2566 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

-มีมติไม่เห็นชอบในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)  
เพิ่มเติมฉบบัที่  2  พ.ศ. 2566   จ านวน    -   เสียง 

 

-งดออกเสียง    จ านวน   1   เสยีง 

 

มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)  
เพิ่มเติมฉบบัที่  2  พ.ศ. 2566   จ านวน  10  เสยีง 

 

มีมตไิม่เห็นชอบในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
เพิ่มเติมฉบบัที่  2  พ.ศ. 2566   จ านวน    -   เสียง 
 

งดออกเสียง        จ านวน   1   เสียง 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ีกระผม
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดงทกุท่าน  กระผม
ขอปดิประชุมครับ 
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นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์   เลขานุการสภา ฯ  อ่านประกาศ 
    อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  เรื่อง  ปิดประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี   
พ.ศ. ๒๕๖6  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้ประกาศ 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามัญ            
สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  ตั้งแต่วันที่  27 พฤศจิกายน  -   
11 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖6   เป็นต้นไป 

     บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ไม่มีเรื่องที่จะ 
ปรึกษาหารือแล้ว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  
(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงให้ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนดินแดง  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6  ตั้งแต่บัดนี้   
เป็นต้นไป  ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 

          ลงชื่อ  นายบญุม ี ชนะชัย  ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนดินแดง 

 
ปิดประชุม    เวลา 14.00  น. 
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ลงชื่อ    เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

           (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์)   
    เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 
 
 

ลงชื่อ   กรรมการตรวจรายงานการประชมุ   
   (นายไสว  สาแก้ว)                          

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 7 
   
 

ลงชื่อ           กรรมการตรวจรายงานการประชมุ  
          (นายสมศรี  บินรัมย์)                         
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 12 
  
 

ลงชื่อ               กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
           (นายบุญส่ง  เจ๊กนอก)           

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง  ม. 15 
 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  สมัยสามญั  สมัยที่ 4 
ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 1 / 2566  ในวันที ่ 4  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2566  เป็นที่เรียบร้อยถูกต้อง
ครบถ้วนแลว้    

 

     ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
            (นายบุญมี  ชนะชัย) 

       ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนดนิแดง 
 


